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VT
VĐiểm 

nhấn

Người truyềN lửa
có thể khẳng định, VTV đặc biệt là 

một sân chơi, một không gian mới đầy 
thách thức để những người làm truyền 
hình của VTV thỏa sức sáng tạo. Đúng 
như tên gọi, chương trình quy tụ những 
tác phẩm được đầu tư đặc biệt về nội 
dung và hình thức thể hiện. Đề cao tính 
mới lạ trong phát hiện đề tài, tính độc đáo 
trong cách thể hiện tác phẩm và tính nhân 
văn trong những thông điệp truyền tải. 
Sau mỗi số phát sóng của VTV đặc biệt là 
những phản hồi tích cực của khán giả 

truyền hình, tạo động lực để các ekip sản 
xuất của Đài THVn tiếp tục sáng tạo nên 
những tác phẩm công phu, ý nghĩa hơn.

cùng với các đơn vị sản xuất khác của 
Đài THVn, Ban Truyền hình Đối ngoại 
(VTV4) đã tích cực phát động phong trào 
các phóng viên, biên tập viên nghiên cứu, 
đề xuất ý tưởng, tham gia sản xuất các 
dự án phim tài liệu VTV đặc biệt. Sau rất 
nhiều sự đầu tư nghiên cứu và triển khai 
ghi hình công phu, trong hơn hai năm 
rưỡi, 5 bộ phim đã đến với khán giả bao 
gồm: Những đứa con của cuộc chiến; 

Kỉ vật chiến tranh - Hành trình trở về; 
Nguyễn Ái Quốc- Ẩn số từ nước Pháp; 
Ngục trong rừng và Hành trình bất tận. 
Bên cạnh đó, nhiều đề tài vẫn đang được 
các phóng viên nghiên cứu, ấp ủ. 

BTV Thu Hà - người đã từng tham 
gia 3 trong tổng số 5 dự án VTV đặc biệt 
của Ban Truyền hình Đối ngoại chia sẻ: 
“Đây thực sự là một thách thức trong 
nghề. chúng tôi vẫn đùa, phóng viên 
phải có tâm thế “kiên cường” như thể 
bước vào một trận chiến. Mặt khác, công 
việc quản lí, sản xuất thường nhật chiếm 
nhiều thời gian nên chúng tôi rất căng 
thẳng mỗi khi đảm nhiệm một dự án đặc 
biệt. Rất may mắn, để giải toả tâm lí này, 
Lãnh đạo Ban đã tạo điều kiện, ưu tiên 
ở mức tối đa về nhân lực, vật lực để sản 
xuất chương trình. các thiết bị cơ bản sử 
dụng nguồn tài nguyên sẵn có của Ban, 
hoặc nếu thiếu, chúng tôi được tạo điều 
kiện để xin trang bị thêm, miễn sao hình 
ảnh phải chất lượng và tốt nhất có thể. 
có nhiều thiết bị mới, chúng tôi còn ngần 
ngại chưa dám thử nghiệm thì đã bị lãnh 
đạo “hối thúc”, phải thử! Đây cũng có thể 
là cách mà chúng tôi có những điểm mới 
trong các sản phẩm”.

VTV đặc biệt
là dự áN có quy mô lớN của Đài 

tHVN lêN sóNg từ tHáNg 1/2015, Với 

NHữNg Đề tài Độc Đáo, Hấp dẫN Và 

Đầy tíNH NHâN VăN, VTV Đặc biệT Đã 

NHậN Được sự quaN tâm của ĐôNg 

Đảo kHáN giả. troNg số HơN Hai 

mươi cHươNg trìNH Đã pHát sóNg, 

Đội Ngũ pHóNg ViêN truyềN HìNH Đối 

Ngoại ĐóNg góp Năm dự áN. các bộ 

pHim Đều Được tHực HiệN ở Nước 

Ngoài, Đem ĐếN NHữNg màu sắc kHác 

biệt Và pHát Huy Được tHế mạNH 

của Đội Ngũ pHóNg ViêN VtV4 là 

mảNg Đề tài Đối Ngoại.

Phóng viên Truyền hình Đối ngoại với 

Ghi hình tái hiện Nguyễn Ái Quốc tại Paris trong phim 
nguyễn Ái Quốc - ẩn số từ nước Pháp

Đoàn làm phim 
Nguyễn Ái Quốc - 

ẩn số từ nước Pháp 
tác nghiệp tại 

Marseilles, Pháp
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Để duy trì sức bền sản xuất, nghiên 
cứu đề tài, Lãnh đạo Đài TH Vn và Ban 
Truyền hình Đối ngoại đã truyền lửa, tạo 
điều kiện cho các bạn phóng viên trẻ thế 
hệ kế cận, để từ đó học nghề một cách 
bài bản, chuyên nghiệp và trưởng thành. 
“người đứng đầu buộc phải “có lửa” 
như vậy mới có thể “nhóm lửa” cho nhân 
viên. Vì quản lí trực tiếp sản xuất nên 
chúng tôi buộc phải làm mẫu để các bạn 
trẻ có cơ sở và niềm tin là làm được. Mặt 
khác, chúng tôi cũng phải cùng nghiên 
cứu để có thể hỗ trợ, định hướng cho 
các nhóm sản xuất. Trong quá trình này, 

chúng tôi cũng học được từ các bạn trẻ 
rất nhiều kiến thức mới”- BTV Thu Hà 
cho biết.

Tập hợp nhiều thông tin đắt giá, 
không chỉ có giá trị tư liệu và báo chí, 
phim tài liệu Hành trình bất tận về vụ 
kiện của các nạn nhân chất độc da cam 
vừa lên sóng VTV đặc biệt trong tháng 8 
mang tới cho người xem góc nhìn chân 
thật, đa chiều và khách quan nhất về 
nỗi đau da cam từ cả Việt nam và Mỹ. 
Đánh giá về bộ phim, nhà báo Tạ Bích 
Loan - Trưởng ban Điều hành dự án VTV 
đặc biệt - khẳng định: “Trong Hành trình 
bất tận tràn ngập nỗi đau, song cũng 
truyền tải thông điệp mạnh mẽ về khát 
vọng công lí và niềm tin rằng, sự thật, 
bằng một cách nào đó, sẽ chiến thắng 
nếu chúng ta không từ bỏ. Hành trình 
bất tận lần đầu tiên lí giải được thấu đáo 
vấn đề vụ kiện của các nạn nhân da cam 

Mỹ và Việt nam về diễn biến, nguyên 
nhân và kết quả của nguyên nhân đó”. 
Thực hiện bộ phim là một ekip trẻ của 
VTV4 gồm BTV nguyễn yến, Hoài an 
và quay phim Quang Toàn. “Khi bắt tay 
vào nghiên cứu đề tài cho VTV Đặc biệt 
về chất độc da cam, cảm giác đầu tiên 
của tôi là vô cùng hoang mang và lo lắng. 
Hoang mang vì đây là một đề tài ai cũng 
biết và đã được khai thác nhiều lần, vì 
vậy, để tìm được điểm mới, câu chuyện 
mới không hề đơn giản. còn lo lắng vì 
bản thân tôi là một phóng viên trẻ, chưa 
có nhiều kinh nghiệm về nghề nên rất áp 

lực khi lần đầu tiên tham 
gia một dự án lớn như 
vậy. Tuy nhiên, cũng nhờ 
sự động viên, giúp đỡ của 
lãnh đạo Ban, chị Thu Hà 
cùng các thành viên trong 
phòng chuyên mục Tiếng 
Việt mà nhóm đã kiên trì 
theo đuổi đề tài trong suốt 
2 năm. Vào giai đoạn khó 
khăn nhất là tiền kì và hậu kì, ekip đã 
rất xúc động khi được các lãnh đạo đồng 
hành, thức khuya dậy sớm góp ý từng 
chút một; quay phim, kĩ thuật và các anh 
chị trung tâm đồ họa đã nỗ lực không mệt 
mỏi để có thể có được thành phẩm đúng ý 
nhất” - BTV Hoài an chia sẻ.

101 bí quyếT Tạo ra những  
bộ phim… đặC biệT

Là bộ phim lấy chủ đề về cuộc sống 
của những người con lai mang hai dòng 
máu Việt - Mỹ, Những đứa con của cuộc 

chiến lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, 
không đi sâu vào nỗi đau tinh thần của 
các nhân vật nhưng vẫn tạo cho người 
xem cảm xúc cảm thông, chia sẻ với 
những bất hạnh của nhân vật. Điều đặc 
biệt, Những đứa con của cuộc chiến có 
thể xem là bộ phim đầu tiên về đề tài con 
lai - một đề tài khó thực hiện và chưa 
được đề cập nhiều trên truyền thông 
Việt nam - được chuyển tải tới khán giả 
truyền hình khá chi tiết và tổng thể. Dù 
những câu chuyện được kể trong bộ phim 
đều buồn nhưng đan xen trong đó vẫn có 
niềm tin, hi vọng về một tương lai tốt đẹp 
hơn hay còn là mong ước về một thế giới 
không có chiến tranh của chính những 
người con có bố, mẹ là con lai. 

Với tâm niệm, cần phải phát triển trên 
nền tảng kiến thức vững chắc đã được 
trang bị từ nhiều năm mới cho ra được 
sản phẩm chất lượng cao nên các phóng 
viên VTV4 luôn lựa chọn các đề tài thuộc 
mảng đối ngoại. Đây là yếu tố quan trọng 
hàng đầu để tạo ra sự khác biệt và cũng là 
thế mạnh của họ. Ví như, bộ phim Những 
đứa con của cuộc chiến hay Ngục trong 
rừng, ý tưởng phát lộ trong quá trình đội 
ngũ phóng viên tìm đề tài cho chương 
trình Ngày trở về. Với thời lượng hạn chế 
của Ngày trở về, họ đã để dành đề tài, 

tiếp tục đầu tư nghiên cứu sâu hơn trong 
nhiều năm, đến khi chín muồi thì phát 
triển, sản xuất phim tài liệu VTV đặc biệt. 
Điều quan trọng hơn, mỗi BTV khi bắt 
tay vào làm phim đều đặt mình trong tâm 
thế của một nhà nghiên cứu thực thụ về 
cả nội dung lẫn hình thức thể hiện. Mỗi 
bộ phim mất trung bình từ 1 - 2 năm để 
nghiên cứu nội dung và đưa vào sản xuất. 

(Xem tiếp trang 6)
cẩM Hà

Ghi hình phim những đứa con của 
cuộc chiến tại New Hampshire, Mỹ 

Ekip làm phim Hành trình bất tận phỏng vấn luật sư Kein Feinberg -  
người trực tiếp tham gia dàn xếp vụ kiện chất da cam của cựu binh Mỹ
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VT
VĐiểm 

nhấn

Phóng viên Truyền hình Đối ngoại với 
VTV đặc biệt

nếu thiếu tính kiên nhẫn, bền bỉ của một 
người nghiên cứu thì khó đi đến được tận 
cùng của vấn đề, lật ra những chi tiết mới 
mà VTV đặc biệt yêu cầu.

chia sẻ về quá trình làm phim Ngục 
trong rừng - phim về những người tù an 
nam xưa bị lưu đày sang Guyane - vùng 
đất nam Mỹ từng được ví von như mảnh 
đất của chết chóc, với những khu rừng 
nhiệt đới amazon rậm rạp và đầm lầy, 
BTV Hồng nhung cho biết: “Sở dĩ phải 
mất tới 2 năm mới hoàn thành phim là do 

việc nghiên cứu và kiểm chứng các dữ 
liệu lịch sử đòi hỏi chúng tôi phải kết nối 
với các nhà sử học tại Pháp và Guyane rất 
mất thời gian. Bên cạnh đó là việc chọn 
lọc các chi tiết, các nhân vật để đưa vào 
trong phim. Kể từ khi có chính sách lưu 
đày của thực dân Pháp đối với những tù 
nhân tại Đông Dương, đã có rất nhiều chí 
sĩ yêu nước bị đưa sang Guyane, thuộc 
địa của Pháp tại nam Mỹ. Ngục trong 
rừng thực sự mới chỉ kể được một phần 
nhỏ về thân phận của những chí sĩ yêu 
nước đó. chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều 
nhân vật, nhiều câu chuyện cảm động và 
sâu sắc mà trong khuôn khổ của chương 
trình chưa có điều kiện khắc họa. Lí do 
cuối cùng chính là vì một phần quan 

trọng của phim cũng được thực hiện tại 
Việt nam, chúng tôi phải đợi các nhân 
vật thu xếp được lịch trình trở về từ 
Guyane...”

Với những đề tài liên quan đến lịch 
sử như Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước 
Pháp, Ngục trong rừng thì việc tìm kiếm 
được những nhà cố vấn là các chuyên gia 
trong và ngoài nước sẽ đem đến những 
định hướng, góp ý vàng để tìm ra được 
các dữ liệu độc đáo, đắt giá cho phim. 
chia sẻ về vấn đề này, BTV Hồng nhung 

cho biết, trong quá trình làm Ngục trong 
rừng, ekip đã mất rất nhiều công sức để 
có thể kết nối bằng được với các nhà sử 
học tại Pháp và Guyane: “có những nhà 
sử học nghiên cứu về lịch sử thuộc địa 
của Pháp nói chung, có nhà sử học như 
christelle Dedebant dành gần 10 năm chỉ 
để nghiên cứu về tù nhân chính trị Việt 
nam tại Guyane. nhờ có các nhà sử học 
này, chúng tôi đã có được thông tin đa 
chiều, dữ liệu lịch sử đã được kiểm chứng 
để đưa vào phim. Bên cạnh đó, chính 
những nhà cố vấn này, với nhiều nghiên 
cứu còn đang tiếp diễn của mình, đã 
cung cấp cho chúng tôi những đầu mối, 
nhân vật quan trọng, giúp phát triển câu 
chuyện một cách sâu sắc hơn”.

So với các nước trên thế giới thì 
không thể phủ nhận, việc sản xuất phim 
của Việt nam vẫn đang đi sau và đang 
từng bước cố gắng để tiếp cận. nhờ thế 
mạnh ngoại ngữ, sau những khoá đào tạo 
chuyên môn của Đài với sự giảng dạy của 
các chuyên gia quốc tế, đội ngũ phóng 
viên VTV4 đã giữ quan hệ chặt chẽ với 
các giảng viên (phần lớn trong số họ đều 
là những người rất giỏi về nghề và nắm 
bắt thị trường, xu hướng làm phim quốc 
tế). Họ cũng là những cố vấn tích cực, 
nhiệt tình trong các bộ phim VTV đặc 
biệt của VTV4. Bên cạnh đó, việc nghiền 
ngẫm các bộ phim nước ngoài cũng đem 
đến cho đội ngũ những người trẻ ham học 
hỏi và mày mò sáng tạo nhiều ý tưởng hay 
trong việc dựng phim, áp dụng các phương 
pháp mới tạo nên những hiệu ứng đặc biệt 
về mặt hình ảnh. Ví như phim Ngục trong 
rừng hay Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước 
Pháp, các ekip đã áp dụng phương thức 
tách ảnh và vẽ hoạt hình minh họa lịch sử 
(theo phong cách hiện đại) giúp cho người 
xem nắm bắt dễ dàng và ấn tượng với các 
dữ liệu lịch sử trong phim.

còn nhớ, trong buổi ra mắt VTV đặc 
biệt, nhà báo Tạ Bích Loan đã chia sẻ với 
báo giới rằng: “VTV Đặc biệt chính là 
một đỉnh cao mới mà những người làm 
truyền hình ở VTV đặt ra để vươn tới, 
hoàn thiện mình, khẳng định bản thân và 
cung cấp cho khán giả truyền hình những 
sản phẩm tốt nhất”. Tinh thần đó cũng thể 
hiện mạnh mẽ khát vọng nâng cao chất 
lượng lên tầm quốc tế của VTV mà gần 
ba năm qua đội ngũ những người làm 
THVn nói chung và Ban Truyền hình 
Đối ngoại nói riêng đã nỗ lực phát huy. 
những tác phẩm mang dấu ấn của phóng 
viên VTV4 trong VTV đặc biệt chính là 
sự truyền lửa và tiếp lửa thành công của 
các thế hệ làm nghề đầy say mê, sáng tạo.

cẩM Hà

(Tiếp theo trang 5)

BTV Hồng Nhung dẫn hiện trường trên đường đến  
nhà lao Saut Tiger (Vó Cọp)- phim ngục trong rừng
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muôn nẻo khó khăn 
Với tất cả những kịch bản có câu 

chuyện ngoại như: Bí mật Tam giác 
vàng, Cali mùa hoa vàng, Tuổi thanh 
xuân, Hai phía chân trời, Đặc vụ ở Ma 
Cao, Người cộng sự..., việc khăn gói ra 
nước ngoài ghi hình cảnh quay là cần 
thiết. Đó là yêu cầu về bối cảnh mà nếu 
làm giả ở trong nước thì sẽ khó đạt được 
độ chân thật cũng như sự thuyết phục. 

Ghi nhận đầu tiên ở những bộ phim 
có cảnh quay ở nước ngoài mang đến 
cho khán giả là hình ảnh lạ, chân thực 
và sinh động. Vì “thắt lưng, buộc bụng” 
đổ bao công sức như vậy nên hầu hết 

các nhà làm phim đều cố gắng mang về 
những nét đặc trưng nhất về thiên nhiên, 
cảnh vật ở các quốc gia ấy. Đó là cảnh 
tuyết trắng xóa, dòng sông băng trong 
những bộ phim có bối cảnh châu Âu. 
Hình ảnh rừng cây lá vàng, lá đỏ lãng 
mạn trong những bộ phim quay ở Hàn 
Quốc, nhật Bản như: Tuổi thanh xuân, 
Người cộng sự… hay mái chùa cong vút 
đặc trưng của các nước: Thái Lan, Lào... 
những mới lạ về cảnh sắc, cuộc sống, 
sinh hoạt của con người ở các bộ phim 
này thực sự mang lại một làn gió mới 
cho phim Việt. Đó là một trong những 
điểm thu hút, hấp dẫn, góp phần vào 

sự thành công của mỗi bộ phim. Đồng 
thời cũng khẳng định sự mạnh dạn đầu 
tư của các nhà làm phim với mục đích 
mang đến cho khán giả nhiều thước 
phim chân thực, cảm xúc. 

Tuy nhiên, những bộ phim có yếu 
tố ngoại thành công trước đó chủ yếu 
là phim hợp tác giữa Việt nam và các 
đối tác là đài truyền hình nước ngoài. 
Không thể phủ nhận, sự cọ xát, phối hợp 
giữa VFc với các đài truyền hình uy tín 
của nước ngoài như TBS (nhật Bản), 
cJ E&M (Hàn Quốc) đã mang đến cách 
làm phim hiện đại, hấp dẫn khác biệt, 
tạo ra sản phẩm hay cho khán giả màn 
ảnh nhỏ. Đó cũng là một trong những 
bước đi quan trọng để VFc chuẩn bị 
hành trang cần thiết cho đội ngũ sản 
xuất và điều kiện công nghệ làm phim 
để có thể hoàn toàn chủ động các khâu 

XuấT ngoạI làM PHIM 
không phải để “làm sang”

kHôNg còN là một xu HướNg làm pHim ăN kHácH, maNg ĐếN kHẩu 
Vị Hấp dẫN mới mẻ cHo kHáN giả, ra Nước Ngoài làm pHim còN là 
sự cHuyểN mìNH Để ra tHế giới của truNg tâm sảN xuất pHim 
truyềN HìNH Việt Nam (VFc) - một troNg NHữNg ĐơN Vị sảN xuất 
pHim truyềN HìNH lớN NHất cả Nước. sau NHiều dự áN Hợp tác 
tHàNH côNg, Tình khúc bạch Dương - bộ pHim do VFc sảN xuất  
ĐaNg Được quay tại Nga Và dự kiếN sẽ lêN sóNg Vào Đầu Năm 2018. 

THu Hiền
(Xem tiếp trang 8)

Cánh đồng hoa hướng dương đẹp rực rỡ 
trong Tình khúc Bạch Dương

VT
VĐiểm 

nhấn
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VT
VĐiểm 

nhấn

sản xuất từ a đến Z cho dự án phim 
quay tại nước ngoài. Tất nhiên, với 
kinh phí làm phim truyền hình còn hạn 
chế, việc tự lo mọi khâu từ đi lại, máy 
móc, thiết bị, nhân sự, lo chỗ ăn ở cho 
cả đoàn, đến lựa chọn, liên hệ bối cảnh, 
làm thủ tục để thực hiện cảnh quay rồi 
dàn dựng, di chuyển trong quãng thời 
gian ra sao cho vừa “túi tiền” là bài toán 
không hề dễ. Xưa nay, việc tiết lộ chi 
tiết kinh phí sản xuất các bộ phim xuất 
ngoại này chưa từng có con số chính 
xác. ngoài lí do giữ bí mật của đơn vị 
hợp tác, một trong những nguyên nhân 
khác là chưa có ba rem cụ thể nào cho 
việc sản xuất dòng phim này. Đoàn làm 
phim Bí mật tam giác vàng từng chia sẻ, 
việc quay 2 tháng ở nước ngoài với nhân 
lực trung bình của đoàn là 50 người đã 
đẩy chi phí lên tới 500 triệu đồng/tập. 

Hầu hết các đạo diễn có phim quay ở 
nước ngoài chia sẻ, làm phim bên ngoài 
lãnh thổ vất vả, tốn kém hơn nhiều. Việc 
sử dụng bối cảnh luôn được các đạo 
diễn cân đong chi tiết bởi thêm cảnh, 
thêm ngày là... thêm tiền. Trong khi kinh 
phí làm phim thường khá eo hẹp. Vì thế, 
ekip ra nước ngoài của nhiều bộ phim 
chỉ gồm các thành phần thật sự cần thiết 
và diễn viên. Sự khác biệt về ngôn ngữ, 
đồ ăn, đặc biệt là văn hóa, thói quen... 
hoàn toàn có thể là trở ngại nếu không 
có sự chuẩn bị chu đáo. chính vì vậy, 
để thuận lợi hơn trong việc quay phim ở 
nước ngoài, các đơn vị làm phim và đạo 
diễn thường chọn con đường hợp tác sản 
xuất. còn với những bộ phim “tự lực 
cánh sinh” thì huy động các mối quan hệ 
để hỗ trợ về thủ tục hành chính, bối cảnh 
quay... Tuy nhiên, phát sinh do khách 
quan như điều kiện thời tiết thay đổi 
bất thường luôn là điều gây nhiều tình 
huống “đau tim” cho đoàn làm phim. 

mối duyên với xứ sở  
bạCh dương

Sau “bước đệm” Tìm nhau trong nỗi 
nhớ, bộ phim dài 4 tập phát sóng dịp Tết 
vừa rồi, ekip sản xuất của VFc đã “bỏ 

túi” khá khá kinh nghiệm về việc lựa 
chọn bối cảnh và ghi hình tại nước nga 
xa xôi. cũng cần phải nhắc đến một bộ 
phim truyền hình dài tập đầu tiên quay 
tại nước ngoài của VFc - Hai phía chân 
trời. Đây là bộ phim về cuộc sống mưu 
sinh của người Việt ở nước ngoài (đạo 
diễn Quốc Trọng), ra mắt năm 2012 với 
bối cảnh chính ở Đông Âu và có nhiều 
diễn viên nước ngoài tham gia. Không 
thể phủ nhận, phim vẫn còn nhiều điều 
chưa đạt được như kì vọng của khán giả 
cũng như ekip thực hiện nhưng đó là bộ 
phim mở đầu cho con đường xuất ngoại 
sản xuất phim truyền hình sau này nói 
chung và phim quay tại nga nói riêng 
ngày càng thành công hơn.

nSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc 
VFc cho rằng: “Sau mỗi lần hợp tác 
với các đơn vị làm phim nước ngoài, cái 
được lớn nhất là VFc biết sức mình đến 
đâu và cần phải điều chỉnh và bổ sung 
những gì cần thiết để tạo ra một quy 
trình sản xuất hợp lí và đem lại hiệu quả 
cao”. câu chuyện đó đã và đang được 
hiện thực hóa trong những dự án phim 
100% do VFc tự trang trải, lo toan tất 
cả các công đoạn sản xuất như Tìm nhau 
trong nỗi nhớ, Tình khúc Bạch Dương.  

nhắc đến bộ phim Tìm nhau trong 
nỗi nhớ, đạo diễn, nSƯT Trọng Trinh 
cho biết:  “Để có những khung hình 
đẹp, trước khi quay, tổ đạo diễn và thiết 
kế phim phải cùng nhau đi khảo sát địa 
điểm, sau đó tới khâu xin giấy phép và 
đảm bảo an toàn lao động với nước sở 
tại khi thực hiện các cảnh quay đó”. 
Đây cũng là quy trình chung của hầu 
hết các đoàn phim trong giai đoạn đầu 
trước khi bấm máy. Dù đoàn làm phim 
nhận được nhiều hỗ trợ của chính quyền 
địa phương, của đơn vị hợp tác sản xuất 
nhưng việc xin phép cũng gặp không ít 
trở ngại. Việc hạn chế về kinh phí sản 
xuất, không thể đưa đông đủ đoàn phim 
hay toàn bộ trang thiết bị máy móc sang 
nên mỗi khâu sản xuất càng phải làm 
chặt chẽ hơn, tiến độ quay phim cũng 
được đẩy lên mức tối đa. Mỗi ngày họ 
thường làm việc từ 10 -15 giờ, thậm chí 
nhiều hơn để ép tiến độ, giảm chi phí 
đến mức tối đa. 20 ngày quay liên tục 
đó, cả đoàn làm phim không ai “dám 
ốm”, sơ sểnh là ảnh hưởng đến cả đoàn, 
đến chất lượng bộ phim. Sự cố kiểu dự 
kiến chọn đúng mùa thu, khoảnh khắc 
đẹp nhất trong năm của nước nga chỉ 
kéo dài khoảng 15 ngày, có thảm lá vàng 
rơi để quay phim nhưng sang đến nơi 

XuấT ngoạI làM PHIM...
(Tiếp theo trang 7)

Trong phim Dưới bầu trời xa cách
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đoàn làm phim Tìm nhau trong nỗi nhớ 
cũng không thể thực hiện được vì dự 
đoán “lệch”. 

Tình khúc Bạch Dương là câu 
chuyện về du học sinh Việt nam tại 
nga những năm cuối thập niên 80 của 
thế kỉ 20 với chuyện tình yêu nhiều 
éo le, những khó khăn của họ trên con 

đường mưu sinh. Đó là: Quyên, Quang, 
Hùng, Vân trong mối tình cảm rối rắm 
kéo dài từ thời trẻ đến khi đã là những 
ông bố, bà mẹ có con đến tuổi cập kê. 
chuỗi sự kiện diễn ra tại nước nga 
tươi đẹp được đoàn làm phim chuẩn 
bị kĩ lưỡng trong nhiều chuyến khảo 
sát trước đó. Trong gần hai tháng quay 
phim tại nga, nơi nào có phong cảnh 
đẹp, địa danh đặc trưng, công trình 
kiến trúc, văn hóa nổi tiếng của nước 
nga đã được ưu tiên chọn làm bối cảnh 
chính. Dàn diễn viên tham gia Tình 
khúc Bạch Dương đều là những gương 
mặt nghệ sĩ nổi tiếng của hai miền 

Một thông tin khác được VFC tiết 
lộ, đơn vị đang cố gắng thực hiện 
một dự án phim hợp tác với truyền 
hình Mỹ. Dự án này vẫn đang trong 
giai đoạn thương thảo hợp đồng 
mà VTV mua bản quyền từ hãng 
phim 20th Century Fox. Hiện tại, 
hai bên đang trong giai đoạn làm 
việc về thiết kế trường quay dựa 
trên những kinh nghiệm của nhà 
sản xuất Mỹ. Có thể đầu năm sau, 
bộ phim sẽ lên sóng. 

Khung cảnh nước Nga thơ mộng trong Tìm nhau trong nỗi nhớ

Một cảnh quay đang được thực hiện tại Nga

nam - Bắc như: Việt Trinh, Thanh Mai, 
nhã Phương, Hồng Loan, Kiều anh, 
chi Bảo, Lê Vũ Long, Bình an, Huỳnh 
anh, Quang Tuấn, Trọng Trinh. Theo 
chia sẻ của đoàn làm phim, bộ phim 
về chủ đề người Việt tại nga này được 
quay ở nhiều thành phố như: Moscow, 
Saint Petersburg, Krasnodar và Paris… 
Đặc biệt, không gian của một ngôi 
trường đại học danh tiếng tại nga -  
điểm đến mơ ước của nhiều du học sinh 
người Việt cách đây mấy chục năm 
cũng là bối cảnh chính của Tình khúc 
Bạch Dương.  

Ra nước ngoài quay phim không 
phải để “làm sang” mà các đạo diễn, 
nhà sản xuất đều hi vọng mang đến sự 
mới mẻ, chân thật cho mỗi tác phẩm 
của mình. Trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn, đặc biệt về kinh phí sản xuất thì 
những nỗ lực nói trên càng đáng được 
ghi nhận. con đường đưa phim truyền 
hình Việt ra khu vực và thế giới của 
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, 
Đài Truyền hình Việt nam đang bước 
những bước chậm nhưng vững chắc và 
ngày càng chuyên nghiệp. 

THu Hiền
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Tái hiện hành Trình lịCh sử 
Trong 50 phúT phim

  Đề tài về lãnh tụ hồ chí Minh 
đã được rất nhiều nhà làm phim trong 
và ngoài nước khai thác. Điều gì đã thôi 
thúc nhóm làm phim lựa chọn khai thác 
ở góc độ tác phẩm Đường kách mệnh? 

Đầu tiên, sự lựa chọn của chúng tôi 
bắt đầu từ giá trị trường tồn của tác phẩm 
Đường kách mệnh. Không chỉ là “cẩm 
nang” gối đầu giường của thế hệ cách 
mạng đầu tiên của Việt nam, chỉ đường 
cho những người cộng sản Việt nam đi 
tới thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 
Tám năm 1945, lập nên nước Việt nam 
Dân chủ cộng hòa; mà cho đến nay, sau 
90 năm thì cuốn sách vẫn còn nguyên giá 
trị lí luận và thực tiễn; đặc biệt với vấn đề 
đạo đức cách mạng. Trong quá trình tìm 
hiểu các câu chuyện liên quan đến  
Hồ chí Minh cũng như tác phẩm này, 
chúng tôi cũng tìm ra được những tình tiết 
có thể làm nên một bộ phim lịch sử hấp 
dẫn, truyền tải được thông điệp, giá trị của 
tác phẩm đến với khán giả mà chưa phim 
nào đề cập đến. Đó chính là điều đã thôi 

Đường kách Mệnh - ngọn đuốc thế kỉ
Một hướng nhìn sâu

từ kHi Người tHaNH NiêN NguyễN ái quốc ấp ủ Hoài bão, kHát kHao tìm kiếm coN 
ĐườNg giải pHóNg dâN tộc ĐếN lúc giác Ngộ Được lí tưởNg Và cHấp bút Viết NêN 

tác pHẩm Đường kách Mệnh là một HàNH trìNH NHiều giaN NaN, tHử tHácH. Vì Vậy, 
Hai Đạo diễN NguyễN quốc kHáNH Và tạ quỳNH tư (truNg tâm ptl & ps, Đài tHVN) 

kHôNg cHỉ cHắt lọc tư liệu lịcH sử, tìm ĐếN các NHà NgHiêN cứu, các cHuyêN gia sử 
Học mà còN quyết ĐịNH sử dụNg tHêm các tHủ pHáp ĐiệN ảNH Để tái HiệN Và làm rõ 

tHôNg Điệp troNg bộ ptl Đường kách Mệnh - ngọn Đuốc Thế kỉ. pHim tHuộc dự áN  
VTV Đặc biệT, pHát sóNg troNg tHáNg 9 trêN kêNH VtV1.

Cuốn sách Đường Kách Mệnh trở thành tác phẩm 
“gối đầu giường” của các thế hệ thanh niên yêu nước.

Việc vận chuyển, phát hành cuốn sách Đường Kách 
Mệnh đến được với mọi người , mọi nơi...

Người ta đã nghĩ ra cách cất giấu  
Đường Kách Mệnh vào trong ổ bánh mì và cho  
nướng chín tới như bình thường mà không bị cháy sách

VT
Vchương

trình mới

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và nguyễn Quốc khánh chụp ảnh cùng 
 chuyên gia và phóng viên Đài Th Quảng châu - Trung Quốc

thúc chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn 
để hoàn thành tác phẩm.

 Với một bộ phim tài liệu lịch sử, 
khó nhất luôn là vấn đề tư liệu hình 
ảnh. Đó có phải cũng là lí do khiến ekip 
quyết định dành gần 2 tháng tiền kì ở 
nước ngoài để tìm kiếm những hình 
ảnh và câu chuyện mới lạ hơn?

Đúng, vấn đề khó nhất đối với chúng 
tôi đó là hình ảnh, cần rất nhiều hình 
ảnh cho một bộ phim tài liệu dài 50 

phút. chúng tôi đã dành nhiều tháng trời 
để tìm kiếm tư liệu, tài liệu, chủ yếu ở 
dạng văn bản hoặc những hình ảnh đã rất 
cũ; dành thời gian để đi các nước có liên 
quan để tìm hiểu, khai thác thêm tư liệu, 
hình ảnh của nguyễn Ái Quốc mà bạn bè 
quốc tế đang nghiên cứu, giữ gìn. Từ kho 
tư liệu đó, chúng tôi đã có thêm những xử 
lí bằng đồ họa. 

Một cách khác nữa, rất quan trọng, đó 
là chúng tôi dàn dựng một số cụm cảnh 
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bám sát với nội dung phim, trong đó có 
những cụm tổ chức ghi hình ở Mỹ, Trung 
Quốc để bối cảnh phim được chân thực 
nhất có thể. 

 Ekip đã lựa chọn tái hiện câu 
chuyện ở Trung Quốc và Mỹ mà không 
phải ở Pháp hay nga (Liên Xô cũ) - 
những nơi được coi là có mối hiện hệ 
chặt chẽ hơn với tác phẩm Đường kách 
mệnh. Tại hai quốc gia này, các anh đã 
có những phát hiện mới nào và điều đó 
có giá trị như thế nào với đề tài?

Trong hành trình đi tìm Đường kách 
mệnh, mỗi thời điểm, mỗi quốc gia đều 
đóng vai trò quan trọng đối với nhận 
thức và hành động của Bác. chúng tôi 
vẫn triển khai câu chuyện ở Pháp, ở nga 
đấy chứ. Tuy nhiên, đây là hai điểm đến 
mà các nhà làm phim, các nhà sưu tầm 
đã khai thác rất nhiều và đã thành một 
kho tư liệu có giá trị. Ở Mỹ thì lại khác. 
Trên thực tế, thời gian Bác ở Mỹ cũng 
không nhiều nhưng tư tưởng và dấu ấn 
để lại đây thì lại rất rõ ràng. các nhà sử 
học, nhà nghiên cứu của nước Mỹ đã 
lần theo nguyễn Ái Quốc và trong tay họ 
có một kho tàng tư liệu, những đánh giá 
trân trọng dành cho nguyễn Ái Quốc 
mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác 

được. còn với Trung Quốc, đây là nơi 
gắn liền với sự nghiệp truyền bá tư tưởng 
của Bác về giải phóng dân tộc và cũng 
là nơi tác phẩm Đường kách mệnh chính 
thức ra đời, nơi lưu giữ rất nhiều những 
dấu tích của Bác mà chưa được khai thác 
hết. Đó là lí do chúng tôi dành nhiều thời 
gian hơn tại Mỹ và Trung Quốc để kể câu 
chuyện này.

giá Trị Của TáC phẩm nằm ở 
Tên Cuốn sáCh

 Một số tài liệu lịch sử đã ghi  lại: 
Sau khi sang Pháp,  trở thành 
một trong những người sáng 
lập Đảng cộng sản Pháp, 
nhưng nguyễn ái Quốc vẫn 
khó tìm sự đồng cảm thật sự từ 
các đồng chí của mình về vấn 
đề thuộc địa. Trong quá trình 
làm phim,  các anh có tìm được 
câu trả lời thuyết phục cho vấn 
đề đó?

Quá trình làm phim đã giúp chúng 
tôi có được phần nào câu trả lời cho vấn 
đề đó. Do bối cảnh thế giới lúc bấy giờ, 
không chỉ Đảng cộng sản Pháp mà ngay 
cả Quốc tế cộng sản cũng đều để vấn 
đề thuộc địa lệch khỏi hướng cần quan 
tâm. Ở hội nhóm hay tổ chức tiến bộ nào, 
nguyễn Ái Quốc cũng kiên trì thúc giục 

các đồng chí của mình quan tâm đến vấn 
đề thuộc địa, liên tục hối thúc, thức tỉnh 
họ về sự chia sẻ, thấu hiểu nỗi bất công 
tại những nơi thuộc địa. Tại Đại hội Đảng 
cộng sản Pháp ở Paris, nguyễn Ái Quốc 
công khai chỉ trích việc trống vắng các 
chủ đề thuộc địa trong sinh hoạt Đảng. 
người phê bình báo L’Humanité đã bỏ 
mục Diễn đàn của các thuộc địa và báo 
chí của Đảng thì đưa tin rất chậm chạp 
về tình hình các nước thuộc địa. những 
gì chúng tôi biết là nguyễn Ái Quốc đã 
phải đơn độc, hoàn toàn đơn độc trên con 
đường của mình. Điều đó lí giải vì sao 
người đã mừng đến phát khóc khi bắt 
gặp Luận cương về các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa của Lê - nin.

 bên cạnh việc tìm kiếm những 
thước phim tư liệu có giá trị lịch 
sử, ekip cũng đã gặp gỡ, phỏng 
vấn nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia... 
những chia sẻ của họ có ý nghĩa và ảnh 
hưởng tới bộ phim như thế nào?

Giáo sư Wiliam Duiker đến từ Mỹ, 
Evgeny Glazunov, Evegeny Kobelev, 
Vladimir Kolotov từ nước nga, hay giáo 
sư Hoàng Tranh, Hoàng Quần từ Trung 
Quốc, họ đều là những nhà sử học, nhà 
nghiên cứu, chuyên gia gần như dành cả 
đời để nghiên cứu về nguyễn Ái Quốc - 
Hồ chí Minh. những nhận định của họ 
dành cho Bác Hồ không hề cảm tính, mà 
đó là kết quả của một nghiên cứu khoa 
học về con người, về tư tưởng, đường lối 
cách mạng có tầm ảnh hưởng đến nhiều 
quốc gia trên thế giới trong suốt một thế 
kỉ. chúng tôi tin, những chia sẻ và nhận 
định của họ có giá trị khách quan nhằm 
khẳng định ý nghĩa của tác phẩm  

(Xem tiếp trang 12)
Hải yến

Dòng sông Châu Giang - Liễu Châu nơi Bác Hồ  
đã từng dừng chân sinh sống một thời gian

Giáo Sư William Duiker -  Trường Đại học 
Pennsylvania - Mỹ. Ông đã dành hơn  

30 năm nghiên cứu về Bác Hồ

Giáo Sư Hoàng Tranh, 
người dành nhiều năm 
nghiên cứu về Bác Hồ

Trường Quân sự Hoàng Phố -  nơi các thanh niên 
yêu nước Việt Nam được Bác Hồ gửi đến học

Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến tận nước Mỹ  
để hiểu hơn về Bản Tuyên ngôn độc lập
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VT
Vchương

trình mới

Đường kách mệnh nói riêng và tư tưởng 
Hồ chí Minh nói chung.

 không nhiều người biết rằng 
cuốn Đường kách mệnh được xuất bản 
đầu tiên ở Quảng châu, Trung Quốc 
và dần theo những ngả đường khác 
nhau mà về nước. các anh có thể nói rõ 
hơn không?

Hành trình cuốn Đường kách mệnh từ 
Quảng châu về Việt nam là câu chuyện 
mang nhiều tình tiết bí ẩn và rất nhiều 
gian nan. Dù tình thế ngặt nghèo nhưng 
cùng với bước chân của những người 
cộng sản thế hệ đầu, cuốn sách vẫn về 
được Việt nam qua nhiều ngả đường 
khác nhau. Về đường bộ, cuốn sách đã 
được nguyễn công Thu - một học viên 
của nguyễn Ái Quốc ở Quảng châu đưa 
về Việt nam theo đường Lạng Sơn. Về 
đường thủy, cuốn sách được nguyễn 
Lương Bằng - một giao liên bí mật của 
ta khi đó làm việc trên tàu Sông Pô 
chuyển về và bàn giao lại cho những 
người có trách nhiệm làm tài liệu tuyên 
truyền và chuyển đi các nơi. Ở miền 
nam, Đường kách 
mệnh theo đường 
biển về qua một 
đường dây bí 
mật của những 
thuỷ thủ yêu nước 
rồi phân phối khắp 
các tỉnh  
nam Kỳ.  

Thực dân 
Pháp thông qua 
hệ thống cảnh sát, an ninh ngăn cấm 
tất cả các tài liệu cách mạng từ nước 
ngoài gửi về. những tài liệu liên quan 
đến nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là cuốn 
Đường kách mệnh đều bị chính quyền 
thuộc địa coi là hàng quốc cấm. ai 
tàng trữ, sử dụng, truyền bá nếu bị bắt, 
có tang chứng thì bị đưa ra toà và phạt tù. 
Vì thế, muốn tồn tại, Đường kách mệnh 
phải được ngụy trang thật khéo léo, kĩ 
càng, được bảo vệ, che giấu ở mọi nơi; ví 
dụ như giấu trong sọt rơm, trong ổ bánh 

mì; hoặc như ở an Giang thì Đường kách 
mệnh được ngụy trang thành một cuốn 
kinh Phật. chúng tôi đã phục dựng lại 
những cảnh sinh động này vì muốn nhấn 
vào trí tuệ nhân dân, vào sự mưu trí, dũng 
cảm rất Việt nam này.

khi làm phim không nghĩ 
nhiều về áp lựC

 Qua những gì các anh chia sẻ, có 
thể thấy, PTL Đường kách mệnh - Ngọn 
đuốc thế kỉ không đề cập tới một cuốn 
sách mà là cả hành trình gian nan tìm 
kiếm và tìm thấy con đường giải phóng 
dân tộc khỏi ách áp bức của lãnh tụ hồ 
chí Minh. Với hành trình đó, các anh kì 
vọng mang lại cho khán giả điều gì?

Đối với khán 
giả, kì vọng của 
chúng tôi cũng khá 
đơn giản. Đây là 
một bộ phim dễ 
xem, dễ hiểu nhưng 
thông qua đó, họ 
sẽ biết được để 
hình thành nên tác 
phẩm giá trị ấy là 

cả một hành trình gian nan mà Bác 
Hồ đã đi qua bằng tài trí, bằng cái tâm 
lúc nào cũng nghĩ cho dân dộc. Đường 
kách mệnh - giá trị nằm ở ngay tên cuốn 
sách và con đường ấy sẽ phải đi tiếp như 
thế nào - đó là thông điệp mà chúng tôi 
muốn gửi đến khán giả. Một hướng nhìn 
sâu vào hành trình đơn độc, can trường 
và ý chí sắt đá vượt tầm người đương 
thời, kể cả Quốc tế cộng sản 3 và những 
đồng chí của nguyễn Ái Quốc - Hồ chí 
Minh khi ấy, là điều mà chúng tôi kì vọng 
khán giả sẽ có được và đồng cảm khi xem 
bộ phim này.

 Là những đạo diễn còn khá 
trẻ nhưng những năm gần đây, cả hai 
anh đều đã giành được những giải 
thưởng cao nhất ở giải báo chí Quốc 
gia. kinh nghiệm làm phim tích luỹ 
trước đó đã khích lệ và có ý nghĩa như 
thế nào khi các anh bắt tay vào thực 
hiện tác phẩm đặc biệt này?

chúng tôi nhận nhiệm vụ làm bộ 
phim này trước nhất vì giá trị trường tồn 
của tác phẩm như đã nói ở trên. Thứ hai, 
lãnh đạo Trung tâm PTL & PS rất tâm 
huyết với đề tài. nhà báo nguyễn Đăng 
Học - Giám đốc Trung tâm đã luôn động 
viên chúng tôi trong suốt quá trình nghiên 
cứu tài liệu, lên đề cương, làm kịch bản 
và triển khai sản xuất.

  Đường kách mệnh - Ngọn đuốc 
thế kỉ là một trong những dự án của 
VtV Đặc biệt được quan tâm và kì 
vọng. Điều đó có khiến ekip thực hiện 
bị áp lực không? Sau tác phẩm này, 
các anh có rút được thêm những bài 
học để tiếp tục bắt tay vào những đề tài 
tương tự?

Áp lực đương nhiên là có. Tuy nhiên, 
chúng tôi không nghĩ nhiều về nó khi 
triển khai phim, vì bản thân đề tài này đã 
quá hóc búa để chúng tôi buộc phải nghĩ 
đủ phương án để giải.

có nhiều phương án được đưa ra, kiểu 
như Đường kách mệnh có 23 điều người 
dạy người Đảng viên. Vậy, xoáy ngược 
lại hành trình đi tìm đường cách mạng, 
“cha đẻ” của tác phẩm này đã là một tấm 
gương của đủ 23 điều ấy như thế nào? 
Hay, Đường kách mệnh có một lộ trình để 
đến với Đảng và nhân dân Việt nam đầy 
trắc trở, gian truân, thậm chí có những 
chuyện rất ngóc ngách, nếu ta có điều 
kiện kể hết chắc chắn vì sao sáng chói 
trên bầu trời lịch sử nước nam là chủ 
tịch Hồ chí Minh sẽ càng tỏa ánh sáng 
đặc biệt hơn.

 cảm ơn hai anh đã chia sẻ!
Hải yến (Thực hiện)

Đường kách Mệnh - ngọn đuốc thế kỉ
Một hướng...

Chúng tôi quyết định lựa chọn cách kể 
chuyện bình dị, chỉ kể câu chuyện như 
vòng xoay của lịch sử đã xoay dưới tác 
động của một nhân cách vĩ đại - Hồ Chí 
Minh và không bình luận nhiều. Hi vọng, 
bộ phim giản dị nhưng thấm thía, làm 
lan tỏa được tình yêu kính, biết ơn sâu sắc 
của những người làm phim với người con 
vĩ đại của dân tộc.

Đạo diễn Quốc Khánh trò chuyện  
cùng những chuyên gia nghiên cứu

(Tiếp theo trang 11)
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Dàn sao hội tụ trong 
Ngược chiều nước mắt

Vợ chồng ông Lâm có hai con 
đẻ là Sơn và Trang, ông bà 
nhận nuôi Thành, con của vợ 

chồng người bạn bị chết vì tai nạn. 
Được bố mẹ chăm chút, cả Thành, 
Sơn, Trang đều học hành tử tế. Tuy 
nhiên, tính tình mỗi người mỗi khác. 
Thành hiền lành, sống có trách nhiệm 
và chân thành nhưng tâm hồn đa cảm. 
Sơn đẹp trai và đào hoa là giảng viên 
trẻ ở một trường nhạc, là người có tài 
nhưng sống bay bướm, thích hưởng 
thụ. Họ lập gia đình và sống chung 
dưới mái nhà của vợ chồng ông Lâm. 
cuộc sống êm đềm của gia đình đột 
nhiên bị vỡ tan khi vụ dan díu giữa 
Thành và vợ Sơn được phát hiện. 
niềm hi vọng cuối cùng đặt vào cô 
con gái út giỏi giang, xinh đẹp. nhưng 
không ngờ, cô gái lại có bầu và quyết 
tâm trở thành một người mẹ đơn thân 
khi tuổi đời còn rất trẻ.

những đàm tiếu về gia đình khiến 
bà Lâm bị đột quỵ. cái chết của bà 
Lâm đã khiến mỗi thành viên trong gia 
đình giật mình sực tỉnh. Họ nhận ra, 
trước cái chết, mọi hận thù, bi kịch đều 
là vô nghĩa.  Mỗi người, theo từng cách 

khác nhau, đều nhìn 
nhận lại mình. nhưng 
liệu họ có có thể trở 
lại bên nhau, hàn gắn 
những vết thương?...

Là đạo diễn của 
nhiều bộ phim gây sốt 
như: Chỉ có thể là yêu, Bạch mã hoàng 
tử… Vũ Minh Trí rất giỏi trong việc 
“lấy nước mắt” khán giả. Bên cạnh 
đó, bản nhạc phim cùng tên Ngược 
chiều nước mắt với giai điệu sâu lắng, 
ngọt ngào là yếu tố bổ trợ quan trọng 
giúp người xem thẩm thấu sâu hơn 
thông điệp bộ phim. Điểm đặc biệt của 
Ngược chiều nước mắt, toàn bộ phim 
được quay bằng thiết bị hiện đại nhất - 
4K, hứa hẹn phần hình ảnh trong phim 
sẽ vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. 

Được đầu tư về máy móc, lại thu 
tiếng trực tiếp nên dàn diễn viên trong 
phim cũng được chọn lựa kĩ lưỡng, 
đảm bảo chất lượng cả “hình” lẫn 
“tiếng”. Vai bà Lâm do nSnD Lan 
Hương, người được nhớ đến với hình 
ảnh em bé Hà nội đảm nhận. Bà Lâm 
vốn khó tính, khắt khe, vừa trọng sĩ 

diện, “ruột để ngoài da”, lại ưa nói 
ngọt nên gây ra nhiều mâu thuẫn trong 
việc đối xử với con cái. Đây là một 
kiểu nhân vật khá mới mẻ của nữ diễn 
viên xinh đẹp và tài giỏi này. nSƯT 
Hoàng Hải thủ vai ông Lâm, người đàn 
ông mực thước, điềm đạm, giàu lòng 
yêu thương và độ lượng. Dàn diễn viên 
trẻ đang hot hiện nay đảm nhận tuyến 
nhân vật chính như: Mạnh Trường - vai 
Thành, Hà Việt Dũng - vai Sơn, Phương 
oanh - vai Mai, Thu Quỳnh - vai 
Phương, Huyền Lizzie - vai Trang, Bình 
an - vai Lực, Phạm anh Tuấn -  
vai Hiệp. 

Bộ phim là lời khẳng định cho xu 
hướng làm phim hiện đại, được đầu tư 
kĩ lưỡng cả nội dung và hình ảnh, đảm 
bảo chất lượng cao nhất tới khán giả. 

THanH PHƯơnG

một câu cHuyệN gia ĐìNH tHấm 
Đẫm tìNH yêu tHươNg, Nước mắt 
Và Nỗi buồN NHưNg ĐọNg lại ở 
Người xem VẫN là NHữNg cảm 
xúc trâN quý của NHữNg Người 
sốNg cHuNg dưới một mái NHà. 
32 tập pHim ngược chiều nước 
MắT của Đạo diễN Vũ miNH trí 
quy tụ dàN diễN ViêN sáNg giá 
sẽ lêN sóNg VtV1 lúc 20H45 tHứ 
Năm, sáu từ Ngày 15/9. 

Các hình ảnh trong phim

VT
Vchương 

trình mới
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nửa năm Chuẩn bị
Đây là một trong những chương trình 

lớn được Ban Sản xuất các chương trình 
giải trí chuẩn bị công phu từ rất sớm. 
cách đây 6 tháng, ekip thuộc phòng 
Showgames 1 đã có chuyến sang Trung 
Quốc đầu tiên để khảo sát. nhiều ý kiến 
đã được đưa ra nhằm tìm ra điểm mấu 
chốt chung cho đường dây kịch bản. nền 
văn hóa Trung Quốc quá đồ sộ nên việc 
chọn yếu tố để phản ánh và phản ánh như 
thế nào trong tình hình hiện nay là một 
bài toán không đơn giản. Tuy nhiên, mọi 
việc đã tiến triển theo chiều hướng khá 
thuận lợi. Ekip của Đài TH Quảng Tây rất 
chuyên nghiệp, Tổng Giám đốc châu Văn 
Lực của Đài TH Quảng Tây vốn là người 
rất hiểu văn hóa Việt nam nên quá trình 
làm việc giữa hai bên diễn ra khá nhanh 
và hiệu quả. Đặc biệt, rất nhiều phóng 

viên, chuyên viên của Đài TH Quảng Tây 
là người Việt nam định cư ở Trung Quốc 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho ekip của 
VTV.

chuyến khảo sát đầu tiên của ekip 
đã đặt ra nhiều vấn đề, từ việc hướng 
phóng sự tới đâu đến các cảnh quay thực 
hiện như thế nào. Đoàn khảo sát của 
VTV đã ghé thăm trường Đại học Quế 
Lâm, trước đây có tên gọi là trường Dục 
Tài - ngôi trường có nhiều du học sinh 
Việt nam đang học tập. Quan trọng hơn 
cả, họ được ghé thăm phòng lưu niệm 
- nơi trưng bày các kỉ vật trong nhiều 
giai đoạn khi Bác Hồ đưa cán bộ, học 
sinh ưu tú sang đào tạo tại Trung Quốc. 
Ekip thực hiện đã được trải nghiệm, 
tham gia những chuyến du lịch “ba sông 
bốn hồ” rất đặc sắc của Trung Quốc. Họ 
cũng không bỏ lỡ dịp thưởng thức Ấn 

tượng chị Ba Lưu - vở nhạc kịch về sông 
nước đang rất có uy tín trên thế giới của 
Trương nghệ Mưu. ngay sau cuộc khảo 
sát đầu tiên này, đoàn Trung Quốc đã có 
hai chuyến thăm Việt nam. Đoàn Việt 
nam tiếp tục đưa ekip nước bạn đi trải 
nghiệm, xem chương trình xiếc Làng tôi 
cùng các chương trình đặc trưng văn hóa 
Việt nam. Ekip của nước bạn cũng được 
trải nghiệm những nét văn hóa sông nước 
đặc trưng của Việt nam như chợ nổi 
cần Thơ, Kiên Giang hay chuyến du lịch 
trên một con đò ở ninh Bình. Trong hai 
chuyến đi đó, toàn bộ ekip của hai nước 
đều làm việc tập trung và hiệu quả, phân 
tích kĩ từng hình ảnh, góc máy, trang phục 
của Mc, bối cảnh về thiết kế sân khấu. 
chưa dừng tại đó, tháng 8 vừa qua, một 
ekip của phòng Showgames 1 lại tiếp tục 
sang Trung Quốc và cùng Mc của nước 

cHƯơnG TRìnH nGHệ THuậT Hữu nGHị  
ViệT naM - TRunG Hoa 2017

Dòng chảy của tình hữu nghị 
là một Điểm NHấN troNg loạt cHươNg trìNH lớN NHữNg tHáNg 

cuối Năm 2017, cHươNg trìNH NgHệ tHuật Hữu NgHị Việt Nam - truNg 
Hoa 2017 Đã NgốN HơN Nửa Năm trời kHảo sát, xây dựNg kịcH bảN Và 

tác NgHiệp của ekip tHực HiệN tHuộc baN sảN xuất các cHươNg 
trìNH giải trí. cHươNg trìNH Được gHi HìNH Vào NHữNg Ngày cuối 

tHáNg 9 tại Đài tHVN, Được Hiệu ĐíNH dịcH ra soNg Ngữ Và pHát 
trêN sóNg của Đài tHVN Và Đài tH quảNg tây (truNg quốc). 

Thị trấn Dương Sóc Dòng Li Giang về đêm trong chuyến du lịch “ba sông bốn hồ”
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bạn trải nghiệm những chuyến du lịch 
và cuộc sống ven sông. Tất cả những 
chuyến đi qua lại giữa hai đoàn Việt 
nam và Trung Quốc đều gợi mở truyền 
thống văn hóa, đặc biệt là tính dân tộc 
giữa hai nước. Thông qua đó, tổng thể 
chương trình cũng được bàn bạc thống 
nhất và làm cho sự giao thoa về văn hóa 
giữa hai nước thực sự hấp dẫn.

dòng sông hữu nghị
nói về chủ đề của chương trình này, 

nhà báo Thanh Hường - Trưởng phòng 
Showgames 1, Tổ chức sản xuất chương 
trình - cho biết: “chương trình nghệ 
thuật này lấy chủ đề là sông nước bởi vì 
Việt nam và Trung Hoa đều bắt nguồn 
từ dòng sông mẹ - sông Hồng. Tất cả 
các tiết mục trong chương trình đều lấy 
âm hưởng từ văn hóa lúa nước, từ sức 
sống mãnh liệt của những ngư dân và 
con người bên sông nước. Ở đó, những 
làng gốm, làng nổi ven sông, những con 
thuyền hay cuộc sống ven sông được 
tái hiện một cách chân thực nhưng lãng 
mạn và nhẹ nhàng, không mang màu sắc 
chính trị”.

Được biết, 50 nghệ sĩ Trung Quốc 
sẽ sang Việt nam gồm các ca sĩ, Mc, 
vũ đoàn biên đạo và ekip của Đài TH 
Quảng Tây -  nơi phối hợp chính với 
Ban Sản xuất các chương trình giải trí. 
các tiết mục trong chương trình đều 

được đặt trong khuôn khổ giao thoa hữu 
nghị. Rất nhiều tiết mục được dàn dựng 
công phu và có sự biểu diễn chung của 
hai nước như ca sĩ Việt nam thì vũ đoàn 
của Trung Quốc và ngược lại, thậm chí, 
có nhiều bài hát song ca, tốp ca, tứ ca… 
Đặc biệt, những bài mở và bài kết là liên 
khúc các bài hát về tình hữu nghị giữa 
hai nước. Dẫn chương trình là Mc Danh 
Tùng của Việt nam và Mc châu Luy 
của Trung Quốc. các nghệ sĩ, ca sĩ được 
mời tham gia biểu diễn như nhạc trưởng 
Đồng Quang Vinh và vợ đều là những 
người được đào tạo tại Trung Quốc. Hai 
vợ chồng nhạc trưởng tài năng này đã 
sáng tác một bài hát mới cho chương 
trình: Dòng sông lãng mạn. Là người đạo 
diễn và viết kịch bản chương trình này, 
BTV Vũ Trang cho biết: “Việc nghiên 
cứu và tìm ra các nhân vật tham gia 
chương trình nghệ thuật đặc biệt này mất 
rất nhiều thời gian. nhạc sĩ Mo Shuang 
Shuang, vợ anh Vinh là người Thượng 

Hải và là người sáng tác chính. nhạc 
trưởng Đồng Quang Vinh còn là cố vấn 
âm nhạc cho chương trình cùng sự tham gia 
của ngài Tham tán Trung Quốc tại Việt nam 
và các cố vấn của Bộ Văn hóa -  
Thể thao và Du lịch”. Dự kiến, khách mời 
tham gia chương trình sẽ là những du học 
sinh Trung Quốc tại Việt nam, những 
doanh nhân Trung Quốc đang đầu tư tại 
Việt nam, đặc biệt là nhiều thế hệ người 
Việt nam được đào tạo tại Trung Quốc 
trong nhiều năm thông qua các phóng 
sự, những phần quà tặng bất ngờ, trả lời 
phỏng vấn về quan hệ hữu nghị giữa  
hai nước... 

Sự độc đáo của chương trình chính là 
sự trải nghiệm về văn hóa ven sông giữa 
Mc hai nước trên đất nước của nhau. 
“Việt nam và Trung Quốc có rất nhiều 
điểm chung. chúng tôi muốn dựa vào 
những chiều sâu văn hóa để làm nên sự 
khác biệt giữa hai dân tộc và những đặc 
thù của các nước. Ví dụ như hoa sen, cây 
tre là hình ảnh mang tính chất biểu tượng 
của cả Việt nam và Trung Quốc. Hay 
nhắc đến Trung Quốc, có những hình ảnh 
rất ngộ nghĩnh như những chú gấu Panda 
thân thiện, đáng yêu - biểu tượng của hòa 
bình, sự lạc quan và tươi sáng. chúng tôi 
đang sử dụng những hình tượng ấy để 
đan xen vào trong câu chuyện” - nhà báo 
Thanh Hường chia sẻ. 

Lê Hoa 
Ảnh: nHÂn VậT cunG cấP

Dòng chảy của tình hữu nghị 

Gặp gỡ các giáo viên và các du học sinh  
tại trường Đại học Quế Lâm

Ghi hình phóng sự trải nghiệm của  
MC hai nước tại chợ nổi Cần Thơ

Chuyến khảo sát đầu tiên của ekip Đài THVN
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Hiện nay, trên truyền hình có rất nhiều 
cuộc thi âm nhạc có quy mô lớn và 
thu hút được nhiều thí sinh tiềm năng 

như Giọng hát Việt, Thần tượng âm nhạc Việt 
Nam… Điều này khiến cho Ban tổ chức giải 
Sao mai 2017 có đôi chút lo lắng nhưng sau 
hai tháng tổ chức vòng sơ loại các tỉnh (cuối 
tháng năm đến cuối tháng Bảy) các thí sinh 
đều được đánh giá tốt, có nhiều cá tính âm 
nhạc đa dạng để tham gia tranh tài tại mùa 
giải năm nay. Ban giám khảo đã làm việc cẩn 
thận, tận tâm để chọn được những thí sinh nổi 
bật để tham gia vòng chung kết Sao mai 2017 
tại 3 miền Bắc, Trung, nam. Trong đêm 
chung kết khu vực, thí sinh được chia làm 3 
nhóm với 3 dòng nhạc khác nhau: nhạc nhẹ, 
thính phòng cổ điển và dân gian. 

Đêm chung kết khu vực phía nam đã diễn 
ra tại TP. HcM với sự tranh tài của 15 thí 
sinh ở cả ba dòng nhạc. Ban giám khảo đã 

lựa chọn được bốn gương mặt đầu tiên bước 
vào vòng chung kết toàn quốc, đó là Phạm 
Tuấn Kha (nhạc thính phòng cổ điển), Trần 
Thị yến nhi (nhạc nhẹ), nguyễn Linh Trúc 
Lai và Phạm Dương Gia Hân (dân gian). Tại 
đây đã xuất hiện những thí sinh sở hữu chất 
giọng tốt, có kinh nghiệm tại các cuộc thi âm 
nhạc trước đó.  Đặc biệt, các thí sinh ở dòng 
nhạc dân gian mang tới nhiều sự bất ngờ nhất 
tại Sao mai năm nay, dù không phải là dòng 
nhạc sở trường của khu vực phía nam nhưng 
có tới hai thí sinh thuộc dòng nhạc dân gian 
nhận được tấm vé bước vào vòng chung kết 
toàn quốc.

Đêm chung kết khu vực miền Trung và 
Tây nguyên diễn ra tại tỉnh nghệ an. ca sĩ 
anh Thơ - thành viên ban giám khảo chia sẻ: 
“các thí sinh không ngại lựa chọn cho mình 
những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi đàn 
anh đàn chị đi trước. Điều này được xem như 

chung kết Sao mai 2017

lộ diện những cá tính âm nhạc mới

Liên hoan Tiếng háT 
Truyền hình Toàn Quốc 

giải Sao Mai 2017 VòNg 
cHuNg kết kHu Vực tại 

ba miềN Đã kết tHúc. 
sau ba Đêm cHuNg kết, 

NHữNg cá tíNH âm NHạc 
mới Đã cHíNH tHức lộ 

diệN, Hứa HẹN một mùa 
tHi Đặc sắc Và NHiều 

màu sắc Đa dạNg.
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là thử thách để họ có thể vượt qua chính 
mình, tạo nên một sắc thái mới, biểu 
cảm và nhận diện mới”. Điểm mới tại 
Sao mai 2017 là quy chế đặc cách vào 
vòng chung kết khu vực cho các thí sinh 
đạt giải triển vọng và lọt vào top 9 của 
Sao Mai 2015. Vì vậy, tại khu vực này 
năm nay có 2 thí sinh: Đậu Thanh Tài 
dòng nhạc Dân gian và Bùi Thị cẩm 
Huyền dòng nhạc Thính phòng được đặc 
cách vào thẳng chung kết. Sau đêm thi 
đầy cảm xúc và thăng hoa, ba thí sinh 
có số điểm cao nhất: Dương Linh Tuyết 
(dân gian), Lê Thúy anh (nhạc nhẹ) và 
Hoàng Thị Lan anh (Thính phòng) sẽ 
góp mặt trong vòng chung kết Sao Mai 
toàn quốc được tổ chức ở Thanh Hóa 
vào tháng 9/2017 tới.

Tại trường quay S14 của Đài Truyền 
hình Việt nam đã diễn ra đêm chung 
kết giải Sao mai 2017 với tổng số 20 
thí sinh đến từ các tỉnh thành phía Bắc. 
Kết thúc đêm thi, ba thí sinh xuất sắc là 
nguyễn Thị Thu Thủy mang đến phong 
cách ấn tượng, cuốn hút trong ca khúc 

Chơi vơi (nhạc nhẹ), Sèm Hoàng Mỹ 
Lam nhẹ nhàng, sâu lắng của Em chọn 
lối này (dân gian), còn Lê Thị nhung đã 
khoe giọng hát điêu luyện của mình qua 
bài hát Vũ khúc Ballet mùa xuân (thính 
phòng cổ điển). cả ba cô gái trên đều sở 
hữu chất giọng nội lực, ngoại hình sáng 
sân khấu điều đó sẽ giúp họ tỏa sáng tại 
vòng chung kết toàn quốc sắp tới.

năm nay, tròn 20 năm giải Sao mai 
lên sóng VTV, tuy chương trình có 
nhiều thay đổi để phù hợp với xu hướng 
thưởng thức của khán giả nhưng vẫn là 
sân chơi ca nhạc chuyên nghiệp, tổ chức 
công phu, thí sinh có chất lượng tốt. Với 
những mục tiêu như vậy, vòng chung kết 
toàn quốc giải Sao mai năm nay hứa hẹn 
sẽ mang tới cho khán giả một sân khấu 
hoành tráng cùng với những cá tính âm 
nhạc đầy màu sắc.     

 HoànG yên 
Ảnh: Hải HƯnG      

chung kết Sao mai 2017

lộ diện những cá tính âm nhạc mới

Thí sinh dòng nhạc Dân gian 
Sèn Hoàng Mỹ Lam 

Thí sinh dòng nhạc nhẹ 
Nguyễn Thị Thu Thủy

Thí sinh dòng nhạc thính phòng 
Lê Thị Nhung
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trình mới

áp lựC Của ekip
20 năm là một chặng đường dài đối 

với một chương trình truyền hình. Với 
mục đích tìm kiếm những tài năng âm 
nhạc thuộc ba phong cách: thính phòng, 
dân gian và nhạc nhẹ. ngay từ khi mới 
ra đời cho đến nay, mặc dù gặp nhiều sự 
cạnh tranh gay gắt từ các sân chơi ca nhạc 
khác nhau nhưng Sao mai vẫn luôn được 
đánh giá là một sân chơi âm nhạc uy tín 
trong toàn quốc, thu hút sự tham gia của 
các tài năng âm nhạc trẻ muốn theo đuổi 
con đường nghệ thuật một cách chuyên 
nghiệp và nghiêm túc. 

nSnD Trịnh Lê Văn - Trưởng ban 
Văn nghệ, người gắn bó với Sao mai từ 
ngày đầu tiên đến nay đã đề xuất và được 
lãnh đạo Đài đồng ý thực hiện chương 
trình Gala đặc biệt nhân kỉ niệm 20 năm 
phát sóng chương trình này. Ekip của 
Phòng ca nhạc 3 được giao nhiệm vụ 
thực hiện đã nhanh chóng lên kế hoạch 
chi tiết từ sớm, tìm lại nguồn tư liệu, gặp 
gỡ các nhân vật đã tham gia Sao mai 
từ những ngày đầu, tổng hợp nhiều câu 
chuyện để có thể kể với khán giả vào 
đêm truyền hình trực tiếp. nhà báo Trần 
Hồng Hà - Trưởng phòng ca nhạc 3, Ban 

Văn nghệ chia sẻ: “Áp lực của ekip là lựa 
chọn câu chuyện nào cho phù hợp, vì qua 
11 mùa Sao mai, có rất nhiều câu chuyện 
cũng như những kỉ niệm khó quên với 
những người thực hiện. Đêm Gala phải 
nêu bật được chặng đường dài của giải 
Sao mai, là một giải uy tín mang thương 
hiệu VTV. Qua 20 năm, Sao mai có rất 
nhiều dấu mốc quan trọng, ngày càng 
hoàn thiện hơn, góp phần mang tới một 
chương trình truyền hình có chất lượng, 
có uy tín về chuyên môn và là bệ phóng 
cho nhiều giọng ca trưởng thành, được 
khán giả yêu mến”. 

Bữa TIệC âM nHạC 
đầy kỉ niệm

kHởi ĐộNg từ Năm 1997, từ Liên 
hoan Tiếng háT Truyền hình 
(LhThTh), sau Đổi têN là Sao Mai, 
tíNH ĐếN Nay cHươNg trìNH Đã 
tròN 20 Năm Và Sao Mai Đã trải 
qua 11 mùa pHát sóNg. Năm Nay, 
bêN cạNH 4 Đêm cHuNg kết toàN 
quốc, kHáN giả sẽ Được tHam 
gia Vào một gaLa Đặc biệT dài 120 
pHút, kỉ Niệm 20 Năm pHát sóNg 
cHươNg trìNH, Được tHtt Vào 
Ngày 30/9 trêN sóNg VtV6.

Buổi giao lưu giữa các nhạc sĩ, ca sĩ với chủ đề Sao Mai - Cuộc đời và tiếng hát năm 2005

Các ca sĩ tham dự Liên hoan tiếng hát truyền hình 2007

Ca sĩ Anh Dũng, Thành Lê, Hà Linh
(từ trái sang) đăng quang tại Sao Mai 2007
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Điều thú vị là từ năm 1997, khi lần 
đầu diễn ra Liên hoan tiếng hát Truyền 
hình (sau đổi tên là Sao mai), thời điểm 
đó, Sao mai là chương trình mang màu 
sắc của VTV, không đơn vị nào làm cụ 
thể mà huy động tổng lực các đơn vị của 
VTV cùng chung tay tổ chức thực hiện. 
nhà báo Trần Hồng Hà chia sẻ: “Vào 
đêm Chung kết toàn quốc được tổ chức 
tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ do 
VTV3 chủ trì phối hợp thực hiện với các 
đơn vị khác trong Đài, tôi đã tham gia với 
vị trí trợ lí. Lúc đó, nhìn các cô chú anh 
chị làm việc đầy nhiệt huyết, tôi vô cùng 
ngưỡng mộ. Họ cũng là hình tượng để tôi 

phấn đấu trong suốt quá trình làm báo sau 
này. những năm tiếp sau đó, tôi cũng may 
mắn được tham gia vào ekip thực hiện 
những chương trình giao lưu bên lề Sao 
mai như các cuộc giao lưu: Sao mai với 
các chiến sĩ ở Bình Dương, Sao mai với 
sinh viên Đà Lạt, Sao mai với công nhân 
mỏ than, Sao mai tại biển trời nha Trang, 
Sao mai với các thương binh ở Thuận 
Thành...”. nhờ sự gắn bó từ đầu với Sao 
mai nên Phòng ca nhạc 3 đã có sẵn trong 
tay một ít chất liệu để xây dựng kịch bản 
cho đêm Gala thực sự ấn tượng. 

đêm gala nhiều Cảm xúC
Gala 20 năm, Sao mai sẽ là nơi trở về 

của các giọng ca được phát hiện trong 20 
năm qua, là những ca sĩ đã trưởng thành 
và có bước phát triển sau cuộc thi. Rất 
nhiều “Sao mai” cũ và mới cùng hội tụ tại 
đây như: Trọng Tấn, anh Thơ, Hồ Quỳnh 
Hương, Tùng Dương, Khánh Linh, Bùi 

Lê Mận, Lương nguyệt anh…  Bên cạnh 
đó là những khách mời, giám khảo, những 
người thực hiện chương trình từ những 
ngày đầu. Tất cả sẽ được gặp nhau trong 
ngôi nhà chung Sao mai. 

Trong đêm Gala này, sự sáng tạo đầu 
tiên sẽ thể hiện ở nội dung của chương 
trình, phần âm nhạc được tính toán để 
mang lại sức sống mới, cảm giác tươi mới 
cho người nghe như những tiết mục được 
kết hợp từ 3 phong cách dân gian, thính 
phòng, nhạc nhẹ... Được biết, phần thảm 
đỏ dẫn vào khán phòng ghi hình sẽ được 
trang trí như một buổi triển lãm nhắc lại 
chặng đường 20 năm Sao mai từ những 
năm đầu tiên đến thời điểm hiện nay. Sân 
khấu được thiết kế thành hai phần, phần 
chính dành cho các tiết mục trình diễn 
và phần phụ trình diễn đơn và mộc. Tiết 
mục tranh cát sẽ được thực hiện trực tiếp 
trên màn hình lớn tái hiện chặng đường 

20 năm Sao mai bằng những nét vẽ nghệ 
thuật nhất. Trong chương trình sẽ có 
phần vẽ tranh cát thể hiện gương mặt của 
những vị “thuyền trưởng” làm nên thành 
công của Sao mai qua suốt 20 năm. 

chương trình được dẫn dắt bởi nhà 
báo Lại Văn Sâm. Tại đêm Gala này, 
khán giả sẽ được nghe những vị “thuyền 
trưởng” của Sao mai chia sẻ về ý tưởng 
hình thành cuộc thi Tiếng hát Truyền 
hình, tiền thân của Sao mai và những trăn 
trở của những người thời kì đầu tạo nên 
sân chơi mới mẻ này. Dấu mốc khi giải 
thưởng LHTHTHTQ đổi tên thành giải 
Sao mai, những hào hứng của ekip thực 
hiện và hiệu ứng đến với thị trường âm 
nhạc thời điểm đó cũng sẽ được ôn lại. 
Không thể không nhắc đến sự đổi mới của 
cuộc thi khi chia ra các dòng nhạc, đó là 
bước chuyển mình của Sao mai để tạo sự 
khác biệt, ngày càng có tính chuyên môn, 
thuyết phục được giới âm nhạc chuyên 
nghiệp và khán giả. Điểm mới nhất của 
Sao mai những năm gần đây chính là sự 
mở rộng tại khu vực châu Âu, giúp những 
tài năng Việt được tỏa sáng trên chính quê 
hương mình. 

Trải qua 11 mùa, Sao mai đang và sẽ 
tiếp tục phát triển với sự tiếp nối thành 
công, những khó khăn thách thức và 
mong đợi từ ekip sản xuất. Sao mai sẽ 
luôn là nơi tìm kiếm những giọng ca có 
chất lượng nghệ thuật cả hàn lâm đến 
đương đại, là nơi chắp cánh cho những 
giọng ca được phát triển đúng đắn và 
mang tới giá trị nghệ thuật cho khán giả.

Lê Hoa 
Ảnh: Hải HƯnG

Các nhạc sĩ, ca sĩ gạo cội đảm nhận vai trò 
giám khảo tại giải Sao Mai 2005

NSND, Nhà báo Trịnh Lê Văn, MC Mỹ Vân. nhạc sĩ Huyền Thanh (từ trái sang)- 
những người gắn bó với giải Sao Mai từ những ngày đầu   
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Bắt đầu từ tháng 9, bản tin 
Chuyển động 24h trưa sẽ có 

một số thay đổi nhằm mục đích 
tăng cường truyền tải thông tin 
đến khán giả hiệu quả hơn nữa. 
nếu như trước đây, tiểu mục Tiêu 
điểm được lên sóng trong phần 
đầu chương trình với thời lượng 
12 phút, bắt đầu từ 11h15 phút 

hàng ngày, thì từ nay, phần Tin tức nóng trong nước và quốc tế sẽ 
được thay thế đưa lên đầu bản tin. Mặc dù thời lượng Tiêu điểm 
sẽ giảm xuống còn 10 phút song vẫn là một phần quan trọng trong 
mục Tin tức, với nội dung bám sát vào những vấn đề, sự kiện, diễn 
biến mang tính thời sự, được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Trong mỗi bản tin sẽ có hai biên tập viên dẫn chính, trong đó, 
mỗi người sẽ đảm nhận dẫn riêng cho phần Tin tức và phần Tiêu 
điểm kết hợp với văn hóa - giải trí. Trong tiểu mục văn hóa, mỗi 
ngày sẽ có một chủ đề mới trong nhiều lĩnh vực như: thời trang, 
phim ảnh, âm nhạc, phong cách sống… Phần cuối chương trình sẽ 
là phần cập nhật tin tức nóng và điểm lại những tin tức chính đã 
phát sóng trong bản tin. Về hình thức thể hiện, bản tin Chuyển động 
24h sẽ được tăng cường sử dụng đồ họa 3D ảo để hấp dẫn khán giả 
hơn nữa, những góc máy trong trường quay sẽ di chuyển nhiều hơn 
để phù hợp với tiêu chí chuyển động.

 DiệP cHi

nhiều thay đổi trong Chuyển động 24h

nhân dịp kỉ niệm 47 năm ngày phát sóng chương 
trình truyền hình đầu tiên của Đài THVn 

(7/9/1970 - 7/9/2017), công đoàn Đài THVn đã tổ 
chức Liên hoan 
Tiếng hát những 
người làm truyền 
hình năm 2017 
với sự tham gia 
của công đoàn 
các đơn vị trực 
thuộc và Trung 
tâm THVn của 
5 khu vực; Ban Liên lạc hưu trí Đài THVn. Liên 
hoan Tiếng hát những người làm truyền hình thu 
hút sự tham gia nhiệt tình của nhiều đơn vị với rất 
nhiều tiết mục thuộc nhiều thể loại khác nhau. Vòng 
sơ khảo của Liên hoan được tổ chức vào ngày 5/9, 
vòng chung kết tổ chức vào ngày 6/9 tại Trường 
quay ngoài trời - Đài Truyền hình Việt nam. công 
đoàn Đài THVn chọn ra một số tiết mục đặc sắc 
nhất để trao phần thưởng, đồng thời dàn dựng một 
chương trình văn nghệ đặc sắc biểu diễn tại Lễ kỉ 
niệm ngày 7/9 của Đài THVn. 

nT

liên hoan Tiếng háT những người 
làm Truyền hình năm 2017

việt nam lần thứ 6 vô địch 
roboCon Châu á - Thái bình Dương

Với chủ đề The Landing Disc (chiếc quạt giấy) lấy cảm 
hứng từ trò chơi truyền thống Tosenkyo của nhật Bản, 

cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 diễn 
ra tại Khu thể thao ota - city General Gymnasium Tokyo 
(nhật Bản) với 19 đội từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Vượt qua Malaysia ở trận 
chung kết, ĐH Lạc Hồng đã đem về chức vô địch thứ 6 cho 
Việt nam. Với chức vô địch năm nay, ĐH Lạc Hồng lần thứ 

hai đăng quang cuộc 
thi Robocon quốc 
tế. Trước đó, ĐH 
Lạc Hồng đã 7 lần 
vô địch cuộc thi 
Robocon trong nước và một lần 
vô địch Robocon quốc tế tại ấn Độ vào năm 2014. 

y.T

Vừa qua, tại trường quay S15, Hội cựu 
chiến binh Đài THVn đã tổ chức Đại 

hội Đại biểu lần thứ iV, nhiệm kì 2017 - 
2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí đại 
diện cho Lãnh đạo Đài THVn, đại diện 
lãnh đạo một số đơn vị trong Đài, đại diện 
Trung ương Hội ccB Việt nam và hơn 100 
đại biểu đại diện cho 228 hội viên thuộc 17 
chi hội ccB trong toàn Đài. Với chủ đề: 
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội  
cụ Hồ: “Trung thành - Đoàn kết - Gương 
mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội cựu chiến 

binh cơ quan Đảng ủy Khối trong sạch, 
vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ 
Đài THVn đoàn kết, vững mạnh toàn diện, 
Đại hội đã đánh giá tổng kết nhiệm kì hoạt 
động suốt 5 năm qua của Hội ccB Đài 
THVn và đề ra những phương hướng trong 
nhiệm kì tới. Đại hội đã bầu 17 đồng chí 
vào Ban chấp hành khóa mới. Đồng chí 
nguyễn Thành Lương, Phó TGĐ đã được 
Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức chủ 
tịch Hội cựu chiến binh Đài THVn.

a.P

xây dựng hội Cựu chiến binh đài Thvn đoàn kết, vững mạnh

Ban chấp hành HCCB Đài THVN 
nhiệm kì 2017 - 2022

Liên hoan THNNLTH năm 2016
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Heo đất là 
chương trình 

dành cho trẻ em ở độ 
tuổi 6 - 12, giúp các 
em giải đáp nhiều 
thắc mắc rất thực tế 
như: mấy tuổi thì 
nên có tiền tiêu vặt, 
phân chia và dùng 
tiền như thế nào, tiết kiệm tiền sao cho đúng cách... Mỗi 
chương trình sẽ có sự tham gia của 3 khách mời nhỏ tuổi. 
các em sẽ phải trải qua hai thử thách. Phần một là những 
câu hỏi nhanh để kiểm tra mức độ hiểu biết của các em về 
vấn đề dùng tiền. Phần hai là một trò chơi nhỏ liên quan 
tới tài chính. Kết thúc chương trình, các em sẽ đúc rút 
ra được một số nguyên tắc, kinh nghiệm quản lí tiền cho 
riêng mình. Với sự thông minh và hài hước của Mc Xuân 
Bắc, chương trình đem đến cho khán giả những thông tin 
hữu ích về việc dạy con cách sử dụng tiền và nhiều phút 
giây sảng khoái bên gia đình.

Series 12 tập Heo đất với các chủ đề thú vị: Tiền là gì, 
Kiếm tiền, Chi tiêu, Tiết kiệm, Đam mê nghề nghiệp... sẽ 
được phát sóng trên kênh VTV7 lúc 15h15 và 19h15 chủ 
nhật hàng tuần.

H. My

ariana grande thất bại tại 
lễ trao giải thưởng âm nhạc mTv

Được đánh giá là 
ứng cử viên sáng 

giá bậc nhất tại lễ trao 
giải thưởng âm nhạc 
thường niên nổi tiếng của 
kênh truyền hình MTV 
(VMas) nhưng ariana 
Grande - nữ ca sĩ vừa mới 
gây cú sốc hủy sô phút 
chót tại Việt nam - đã 
phải ngậm ngùi thất bại. 
cô để mất giải nghệ 
sĩ của năm vào tay Ed 
Sheeran, màn vũ đạo gợi 
cảm lạ mắt cùng xe đạp 
của ariana trong MV ăn 
khách Side to Side cũng 
không thể giành chiến thắng trước Kanye West. 

Tại lễ trao giải VMas 2017, rapper Kendrick Lamar là người bội thu 
nhất với tổng số 6 giải thưởng trong đó nổi bật nhất là giải Video của năm 
dành cho ca khúc Humble.

K.M

liTTle big ShoTS sắp có phiên bản việt

Được mua bản quyền từ Warner Bros, Little Big Shots 
Vietnam - Mặt trời bé con hứa hẹn là sân chơi mới lạ và hấp 

dẫn để các tài năng nhí trong nước phô diễn biệt tài trước công 
chúng. Little Big Shots là nơi hội tụ của các em nhỏ có độ tuổi từ 
3 - 13 với sự đa dạng về kĩ năng và tài năng thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau như: piano, nhảy, hát, soạn nhạc, võ thuật, huấn luyện 
thú cưng, hội 
hoạ, về trí nhớ, 
ảo thuật… 
Phiên bản Việt 
của Little Big 
Shots - Mặt trời 
bé con không 
chỉ là nơi giới 
thiệu các em bé 
có những biệt 
tài đặc biệt mà còn tạo ra một không gian giải trí hoàn toàn khác 
biệt dành cho khán giả. Với những màn đối đáp hài hước và duyên 
dáng, những tiết mục trình diễn đa dạng cùng những câu chuyện 
thú vị của các bạn nhỏ đáng yêu, mỗi tập phát sóng sẽ mang đến 
cho người xem những giây phút thư giãn thoải mái. 

Chương trình gồm 15 tập, dự kiến lên sóng VTV từ tháng 
09/2017.

V. KHanH

người dẫn chương trình huyền thoại David 
Letterman từng tuyên bố nghỉ hưu sau nhiều 

năm cống hiến không mệt mỏi nhưng netflix đã 
khiến ông nghĩ lại với 
lời mời chào trị giá tới 
12 triệu uSD cho vỏn 
vẹn 6 tập phát sóng. 
Loạt chương trình mới 
này dự kiến sẽ trình làng 
vào đầu năm 2018 với 
một hình thức thực hiện 
hoàn toàn mới (ghi hình 
trước) và bối cảnh khác 
biệt so với các talk show 
tối muộn. Hiện tại, danh 
sách khách mời sẽ tham 
gia trò chuyện cùng David Letterman chưa được 
tiết lộ. chắn chắn đó sẽ phải là những nhân vật hết 
sức đặc biệt xứng đáng với sự kì vọng gửi gắm vào 
cuộc đầu tư tốn kém này của netflix.

V.P

“huyền thoại truyền hình” 
nhận lương khủng để tái xuất

xuân bắc dạy các bé về 
tài chính trong heo đấT

Nguồn: Billboard Nguồn: People
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trang bìa

khởi đầu Của quán quân
ngay trước thềm trận chung 

kết năm, Phan Đăng nhật Minh 
đã được dự đoán là đối thủ đáng 
gờm nhất trong số 4 thí sinh xuất 
sắc Đường lên đỉnh Olympia năm 
thứ 17 bởi em sở hữu thành tích 
quá xuất sắc trước và trong khi 
leo núi. cô nguyễn Thị Gái - mẹ 
của nhật Minh chia sẻ, ngay từ 
nhỏ, nhật Minh đã bộc lộ khả 
năng đặc biệt. cậu bé nhận biết 
được các con số khi mới 6 tháng 
tuổi, đọc chuẩn chữ trên tivi và 
truyện cổ tích lúc tròn 18 tháng 
tuổi. nhật Minh đã làm được 
phép tính và giải toán rất nhanh từ 
khi học mầm non. nhật Minh còn 
có khả năng nhớ số điện thoại chỉ 
sau một lần nghe và nhớ các con 
số bằng tiếng anh trong phạm vi 
từ 1 đến 100. Khi học lớp 9, nhật 
Minh đã tự học xong chương trình 
lớp 11. chưa dừng tại đó, chàng 
trai “quá nhanh, quá nguy hiểm” 
này đã từng vượt qua Quán quân 
Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 
16 - Hồ Đắc Thanh chương - để 
trở thành Quán quân của cuộc thi 
Chinh phục 2014. Bằng ấy thành 
tích trước khi đến với Đường lên 
đỉnh Olympia đã khiến cái tên 
Phan Đăng nhật Minh nổi như 
cồn. Đến với Đường lên đỉnh 
Olympia năm thứ 17, nhật Minh 
lại “tậu thêm” biệt danh “vua phá 
kỉ lục”. Em giữ 3 kỉ lục: điểm thi 
tuần cao nhất tại Olympia 17 (400 
điểm), điểm Khởi động cao nhất 
(110 điểm) và điểm số cao nhất 

trong lịch sử 17 năm Olympia 
(460 điểm). Và danh hiệu Quán 
quân Đường lên đỉnh Olympia 
chính là cột mốc mới, đáng nhớ 
nhất trên con đường học vấn của 
cậu học sinh lớp 12a3 Trường 
THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Bằng ấy thành tích trong sơ 
yếu lí lịch của “cậu bé google” 
khiến nhiều người nể phục, tuy 
nhiên, bí quyết của nhật Minh 
đơn giản chỉ là ở lớp chú ý nghe 
thầy cô giảng bài, về nhà ôn lại, 
tìm hiểu thêm kiến thức trên sách 
báo, internet và truyền hình. cậu 
tự đề ra nguyên tắc học tập là học 
phải đi kèm với chơi và có sự 
thoải mái, không gò bó hay dồn 
hết thời gian cho việc học. Đặc 
biệt, khả năng ghi nhớ tốt giúp 
nhật Minh giảm nhiều thời gian 
học bài. Thời gian rảnh, cậu thích 
đọc sách để trau dồi thêm các 
kiến thức về đời sống xã hội. 

Mang trong mình sự đam 
mê và nhiệt huyết khi đến với 
Đường lên đỉnh Olympia, nhật 
Minh còn có chút áp lực khi nhận 
được sự đánh giá quá cao từ cộng 
đồng mạng với biệt danh “cậu bé 
google” và niềm kì vọng lớn của 
tỉnh Quảng Trị sau chiến thắng 
của Văn Viết Đức tại Đường lên 
đỉnh Olympia 2015. Tuy nhiên, 
nhật Minh cho biết, đến với cuộc 
thi chung kết năm, em cố gắng 
không nghĩ đến áp lực mà giữ 
tinh thần thoải mái nhất, thi đấu 
hết sức mình và không đặt mục 
tiêu gì cả. 

“Chiến thắng này 
không phải của 

riêng em”

Với 300 Điểm, daNH Hiệu quáN 
quâN Đường Lên Đỉnh oLyMPia 
2017 Đã tHuộc Về pHaN ĐăNg 
NHật miNH sau màN tHể HiệN 
xuất sắc troNg trậN cHuNg 
kết Năm. Điều Này trùNg Với dự 
ĐoáN của pHầN lớN kHáN giả 
trước kHi trậN tHi Đấu 
diễN ra…

Quán quân Phan Đăng nhật Minh



23

mộT Chiến Thắng ThuyếT phụC
Khi lễ trao giải tại trường quay S14 

vừa kết thúc cũng là lúc Phan Đăng nhật 
Minh chìm trong vòng vây của gia đình, 
bạn bè và rất đông phóng viên báo chí. 
Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau một trận 
chung kết căng thẳng, nhật Minh tỏ ra 
hơi ngợp khi nhận được sự quan tâm của 
các phương tiện truyền thông đại chúng. 
Em rất kiệm lời và dè dặt khi nói về 
mình: “Hiện tại, tâm trạng của em rất vui 
và có cảm giác khá nhẹ nhõm khi vượt 
qua được những khoảnh khắc “rụng tim” 
của vòng chung kết. Phần thi Khởi động 
của em không thành công lắm. nhưng 
may mắn là em quyết định khá liều lĩnh 
ở phần Vượt chướng ngại vật và đã thành 
công. Điều đó, một phần nhờ kiến thức, 
một phần nhờ may mắn. Phần thi của 
các bạn năm nay đều rất xuất sắc, em 
muốn gửi đến các bạn một điều là, các 
bạn đừng buồn, chúng ta đến đây không 
phải để thi đấu mà để tìm hiểu và học hỏi, 
chúng ta là một gia đình. Với em, chiến 
thắng này như cột mốc mới trong con 
đường học vấn của mình, là động lực để 
em cố gắng hơn và chinh phục đỉnh cao 
tiếp theo. Em sẽ trở về Quảng Trị thật 
nhanh để chia sẻ chiến thắng này với mọi 
người, chiến thắng này là của mọi người, 
của nhân dân Quảng Trị, không chỉ của 
riêng em”. 

Với tân vô địch Đường lên đỉnh 
Olympia, người ảnh hưởng đến em nhất 
là mẹ. Khi nhật Minh vào tiểu học, mẹ 
là cô giáo dạy chữ. Khi lớn hơn, mẹ là 
cô giáo dạy làm người. Mẹ dạy cách đối 
nhân xử thế trong cuộc sống và nhờ mẹ 
mới có nhật Minh ngày hôm nay. Theo 
sát con trai ra Hà nội tham gia chung kết 

năm, cô nguyễn Thị Gái cũng tỏ ra kín 
tiếng khi chia sẻ với truyền thông. Phải 
khó khăn lắm, phóng viên mới tiếp cận 
được và nghe cô kể về cảm xúc của mình 
khi chứng kiến con trai thi đấu tại trường 
quay. Hồi hộp, sung sướng và xúc động 
là những cung bậc cảm xúc của người mẹ 
khi chứng kiến con mất bình tĩnh trong 
phần Khởi động, phá được chướng ngại 
vật, giành quyền trả lời của Huy Hoàng 
ở vòng thi Về đích và bước lên bục vinh 
quang. Về phương pháp dạy con, cô 
tâm sự: “Gia đình chúng tôi thống nhất 
là không đặt nặng thành tích cho con. 
Quan điểm của tôi là làm sao con thỏa 
mãn niềm đam mê của mình, đó là thành 
công. Tôi thường động viên con, khi nào 
con cảm thấy thích, hứng thú thì hãy học 
và tận dụng thời gian đó một cách hiệu 
quả. còn khi không thích, con có thể tìm 
phương pháp để thư giãn. nhật Minh tự 
rèn luyện, tôi chỉ theo dõi, uốn nắn, nhắc 
nhở động viên và định hướng cho con. 
Mọi kiến thức có được là do nhật Minh 
tự chiếm lĩnh, nhật Minh chưa bao giờ đi 
học thêm môn gì cả”. 

Đại diện nhà trường hỗ trợ nhật Minh 
trong quá trình thi chung kết năm, thầy 

Phó hiệu trưởng Võ Viết Tính rất tự hào 
chia sẻ: “Em Phan Đăng nhật Minh học 
đều các môn, đặc biệt là học giỏi các 
môn: tiếng anh, Toán, Lý, Hóa. Em cũng 
tham gia nhiều hoạt động như hoạt động 
từ thiện của tỉnh thời gian vừa qua. Trong 
cuộc thi này, em đã phấn đấu rất nhiều và 
tích cực tự học. Bên cạnh đó, nhà trường 
cũng thành lập ban cố vấn để hỗ trợ cho 
em trong cuộc thi. chúng tôi luôn sưu 
tầm tài liệu và gửi cho em qua mail hay 
zalo. Với khả năng ghi nhớ tốt, em tự đọc 

và tiếp cận được các thông tin. Mặt khác, 
em đã được tiếp xúc với nhiều cuộc thi 
nên bản lĩnh thi đấu rất tốt. Trước lúc em 
Phan Đăng nhật Minh mang cầu truyền 
hình về cho trường, chúng tôi đã phát 
động phong trào học tập trong toàn tỉnh. 
Hiện tại, chúng tôi cũng xây dựng các 
điểm cầu ở các trường từ cấp 2 đến cấp 
3 để khích lệ, cổ vũ tinh thần học tập của 
con em trong tỉnh”. 

Vẫn còn một năm học nữa nhật Minh 
mới tốt nghiệp THPT, còn nhiều thời gian 
để em định hình những bước đi trong 
tương lai. chắc chắn rằng, chiến thắng 
tại Đường lên đỉnh Olympia sẽ chắp cánh 
cho ước mơ của chàng trai 17 tuổi bay 
thật cao, thật xa…

Lê Hoa 
Ảnh: Hải HƯnG

Phan Đăng Nhật Minh trên bục vinh quang

Phan Đăng Nhật Minh  
trong sự quan tâm của báo giới

Ngay khi xuất hiện trong cuộc thi tuần, quý của Đường lên đỉnh olympia, Phan 
Đăng Nhật Minh đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi những câu trả lời quá 
nhanh và quá sắc sảo. Ngay lập tức, Phan Đăng Nhật Minh đã lọt vào danh sách 
đề cử cho hạng mục nhân vật của năm của VTV awards - Điểm hẹn 2017 (Chương 
trình này do nhãn hàng Dr. Thanh tài trợ). Từ vòng 1, Phan Đăng Nhật Minh là 
một trong những nhân vật được lượng bình chọn rất lớn từ khán giả và trở thành 
ứng viên nặng kí trong hạng mục này. Không có gì ngạc nhiên khi Phan Đăng Nhật 
Minh đã dễ dàng lọt vào top 5 đề cử của vòng 2. Đặc biệt, khi “Cậu bé Google” 
trở thành nhà vô địch của cuộc thi Đường lên đỉnh olympia năm thứ 17, Phan 
Đăng Nhật Minh được kì vọng rất lớn cho vị trí cao nhất trong hạng mục nhân vật 
của năm. 
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Ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu 
Không còn thời gian để im lặng 
đến với tôi một cách rất tình cờ. 

Tôi được phân công thực hiện một số 
chuyên mục phát sóng trên kênh VTV1 
và VTV8 có nội dung liên quan đến vấn 
đề xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em hiện 
đang rất được dư luận quan tâm. Trong 
quá trình tìm hiểu vấn đề, tôi vô cùng 
kinh ngạc trước các số liệu thống kê về 
XHTD trẻ em. Theo số liệu từ Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội, cứ 8 giờ 
trôi qua, tại Việt nam lại có thêm một 
trẻ em bị XHTD. Thử hình dung xem, 
mỗi ngày, đâu đó lại có ba đứa trẻ bị 
xâm hại. Đằng sau con số đáng sợ ấy là 
hàng ngàn trẻ thơ chưa biết bao giờ mới 

tìm lại được nụ cười hồn nhiên và cũng 
là chừng đó người cha, người mẹ đớn 
đau tìm cách dìu con đi qua “cơn bão” 
ập vào đời quá sớm.

Tôi đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc 
với những đứa trẻ là nạn nhân của các 
vụ XHTD. Điều khiến tôi cảm thấy day 
dứt là, hầu hết các em, thay vì được bảo 
vệ, được che chở thì lại cảm thấy mình là 
người có tội; mang trong mình một nỗi ô 
nhục cần phải được che đậy, giấu kín. Gia 
đình các em, thay vì lên tiếng đấu tranh 
với cái ác, lại chọn cách im lặng. nhiều 
nạn nhân còn phải bỏ xứ đi nơi khác vì 
sợ điều tiếng dư luận. Tuy nhiên, việc 
các nạn nhân chọn cách im lặng, suy cho 

cùng, họ chỉ mua được sự bình yên chốc 
lát nhưng vẫn phải trải qua quá trình vật 
lộn lâu dài với những nỗi đau không thể 
nào hàn gắn. Kết quả là hầu hết các em 
đều mang trong mình những tổn thương 
vô cùng sâu sắc: bị trầm cảm, thậm chí 
tự tử. 

Tôi đã nghĩ đến việc thực hiện một bộ 
phim tài liệu dựa trên những câu chuyện 
có thật của nạn nhân các vụ XHTD trẻ 
em. Một bộ phim mà ở đó, nạn nhân được 
ngồi trước ống kính máy quay, không 
phải che mặt! Họ không làm gì sai để 
phải núp mình sau ống kính máy quay; 
Họ cũng không làm gì có lỗi với ai để cứ 
phải ẩn danh khi nói về nỗi đau của chính 

ĐếN Nay, số Người dám côNg kHai 
câu cHuyệN liêN quaN ĐếN xâm Hại 

tìNH dục VẫN cHỉ Đếm Được trêN 
Đầu NgóN tay. NHữNg NHâN Vật 

troNg ptl không còn Thời gian Để 
iM Lặng Nằm troNg số ít NHữNg 

Người Đó. cHia sẻ của btV  
lê HươNg (truNg tâm tHVN tại tp 

Huế) sẽ giúp cHúNg ta Hiểu HơN Về 
quá trìNH tác NgHiệp giaN NaN 

của NHóm pV.

kHi cHuyệN NHạy cảm
cần được công khai

Chị Lợi trao đổi với Đoàn luật sư Tp.HCM

Lê Vân đã từng giấu kín không dám chia sẻ với ai về việc bị XHTD

Chị Lợi kiên trì gửi đơn kiện đi nhiều nơi bất chấp bị đe dọa
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mình. Tôi tin, đâu đó vẫn có những người 
muốn được công khai câu chuyện của họ. 

cái khó nhất của bộ phim là đi tìm 
nhân vật. ai sẽ sẵn sàng lên tiếng công 
khai đây? cơ duyên đã cho tôi được gặp 
gỡ với hai câu chuyện - hai nỗi đau có thể 
xem là điển hình nhất liên quan đến vấn 
đề XHTD trẻ em. 

câu chuyện thứ nhất về cô bé Hồ 
Mộng Kiều - 13 tuổi ở huyện Thới Bình 
tỉnh cà Mau - một nạn nhân của tình 
trạng xâm hại tình dục trẻ em, đã tự tử 
vào ngày 11/2/2017. Mẹ em là chị Hữu 
Thị Lợi vẫn đang trong hành trình đi tìm 
công lí cho con. Tôi biết đến câu chuyện 
và nỗi đau của gia đình chị Hữu Thị Lợi 
qua báo chí. Rồi thông qua Đoàn luật 
sư Thành phố Hồ chí Minh, trực tiếp 
là nhóm 5 luật sư tham gia bảo vệ cho 
quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ con chị 
Lợi, tôi đã ngỏ ý muốn mời chị Lợi tham 
gia trong bộ phim. ngay lập tức, chị đồng 
ý ghi hình, dù với chị, mỗi lần trò chuyện 
là mỗi lần “cày xới” trên nỗi đau mất con. 

Ekip đã gặp không ít khó khăn trong 
quá trình tác nghiệp tại huyện Thới Bình, 
tỉnh cà Mau - nơi bé Kiều từng sống 
cùng ông bà ngoại. Đường vào nhà chị 
Lợi luôn phải đi qua nhà ông Hữu B… 
đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xâm 
hại tình dục bé Hồ Mộng Kiều. Rất nhiều 
lần, gia đình ông Hữu B… tìm cách gây 
cản trở nhóm phóng viên, kể cả các luật 
sư bảo vệ cho mẹ con chị Lợi. Họ dọa 

nạt, gây hấn, đòi đập máy quay… Thậm 
chí, khi chị Hữu Thị Lợi có đơn kêu cứu 
khẩn cấp gửi công an tỉnh cà Mau thì thái 
độ hung hăng của những đối tượng này 
vẫn không hề thuyên giảm. 5 ngày quay 
tại Thới Bình, ekip làm phim đã liên tục 
đối mặt với sự đe dọa của nhóm người lạ 
mặt. công an đi bên cạnh nhưng họ vẫn 
thách thức và rất hung hăng. nhiều hôm, 
để đi vào được nhà chị Lợi, ekip đã chọn 
cách đi đường vòng. Sự việc này cũng 
đã được phản ánh trên nhiều bài báo của 
nhiều cơ quan báo chí khác nhau. Mất 
nhiều thời gian và công sức, cuối cùng thì 
ekip mới hoàn thành những cảnh quay tại 
gia đình chị Lợi. 

câu chuyện thứ hai về cô gái Lê Vân, 
hiện đang sinh sống và làm việc tại  
TP Hồ chí Minh. Từ năm 8 tuổi, Vân bị 
xâm hại lần đầu tiên bởi người làm vườn 
trong gia đình. Sau đó, hắn còn tiếp tục 

cưỡng hiếp Vân nhiều lần. Sau này, Vân 
còn bị người quen có, người lạ có xâm 
hại nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ 
bố mẹ không chịu đựng được cú sốc, sợ 
mọi người xì xào về gia đình... cùng đủ 
nỗi sợ hãi không nói được thành lời. năm 
nay Vân 27 tuổi, 19 năm trời cô ôm bí 
mật kinh hoàng đó không nói với bất kì 
ai. Mới đây, trước làn sóng dư luận phẫn 
nộ về tội ác XHTD trẻ em cùng với sự 

động viên của mọi người xung quanh, 
Vân đã quyết định không thể tiếp tục im 
lặng. Vân quyết định như vậy bởi hai lí 
do. Trước hết, Vân muốn truyền đi thông 
điệp về nỗi đau của những nạn nhân bị 
XHTD. Và sau nữa, Vân lo sợ, biết đâu, 
cô không còn cơ hội để làm một điều gì 
đó có ích cho cuộc đời.

Không phải là duy nhất nhưng Lê Vân 
hay mẹ con chị Hữu Thị Lợi - những 
nhân vật trong bộ phim tài liệu này nằm 
trong số ít những người dám công khai 
câu chuyện được xem là nhạy cảm, khó 
nói. Hãy hiểu rằng, nếu lỡ các em có 
bị như vậy thì không có nghĩa là mọi 
chuyện kết thúc. Dù khó khăn nhưng 
hãy cùng nhau lên tiếng. Bởi, nếu như 
còn chậm trễ ngày nào thì những câu 
chuyện thương tâm như thế này sẽ vẫn 
còn tiếp diễn. 

yến TRanG (Ghi)

Qua bộ phim, tôi muốn nhấn mạnh 
rằng, nạn nhân bị XHTD đáng được 
trân trọng, theo cách mà họ đối diện 
với nỗi đau, làm bạn với nỗi đau và 
đang cố gắng vượt qua nỗi đau của 
chính mình. Chúng tôi cũng hi vọng, 
những câu chuyện được chia sẻ từ bộ 
phim sẽ như một cái nắm tay đầy thiện 
chí dành cho tất cả những nạn nhân 
của các vụ XHTD.

Lựa chọn bối cảnh bí mật 
để phỏng vấn nhân vật

Ekip làm phim phải tác nghiệp bí mật vì bị đe dọa
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Chương Trình “sạCh”  
là phải Chân ThậT

Từng là một đạo diễn hình ảnh 
ghi đậm dấu ấn với khán giả qua nhiều 
MV ca nhạc đẳng cấp, phim điện ảnh 
thành công nhưng bây giờ, nhắc đến 
nguyễn nam lại gắn liền với nhiều 
game show, truyền hình thực tế. anh 
chuyển hướng theo xu thế truyền thông 
hấp dẫn hay còn vì lí do nào khác? 

Tính đến thời điểm này, mọi người 
chắc cũng thấy rõ việc tôi chuyển sang 
lĩnh vực game show, truyền hình thực 
tế là hoàn toàn đúng. Bản thân tôi luôn 
muốn di chuyển, vận động, không muốn 
dừng lại ở một vị trí nào cả. Tương lai có 
thể tôi lại về làm đạo diễn phim, làm sản 
xuất…, đó là cách để tôi luôn thay đổi. 
Tết 2018, tôi dự định quay lại làm một bộ 
phim điện ảnh. Khi nhận công việc gì tôi 
chưa nghĩ sẽ được bao nhiêu tiền, nhưng 
chắc chắn tôi sẽ làm tất cả 100% công 
sức của mình. Tôi cũng sắp bắt đầu một 
game show mới sẽ lên sóng trên VTV 
trong thời gian tới, một chương trình về 
khởi nghiệp. 

nói đến game show, ThTT thời điểm 
này thường dính dáng đến scandal hoặc 
nhiều chuyện lùm xùm, vệt các chương 
trình anh tham gia có vẻ lại khác? 

Tôi luôn tự nhắc mình là làm chương 
trình “sạch”. Tiêu chí “sạch” là phải 
đảm bảo khán giả sẽ muốn xem và nó 
phải có giá trị lâu dài về mặt cảm xúc. 
Bố ơi, mình đi đâu thế? là một chương 
trình làm về gia đình, với những gì chân 
thật nhất. Khách mời tham gia sẽ bộc lộ 
những gì của chính họ, nếu họ diễn, giả 
tạo sẽ lộ ra ngay. Với tôi, có công việc 
để làm rất quan trọng, nhưng quan trọng 
hơn phải làm điều mình “sướng”, phải 
thoải mái và thật sự được tin tưởng từ 
phía đơn vị sản xuất. 

anh nhận mình là người luôn 
thích khám phá và tìm tòi sự mới mẻ, 
điều gì khiến anh tiếp tục nhận lời tham 
gia mùa 4 bố ơi, mình đi đâu thế? 

Lí do tôi tiếp tục đồng hành với Bố 
ơi, mình đi đâu thế? mùa 4 bởi phiên bản 
này quá hay, nó khác biệt với các game 
show khác như hài, ca hát. Bố ơi, mình đi 
đâu thế? có một đề bài liên quan đến tất 
cả các gia đình, nhiều tầng lớp khác nhau 

&Đạo diễn nguyễn nam

NHữNg mảNH gHép 
HạNH pHúc

kHác Với Vẻ Ngoài to coN, già HơN tuổi Và có pHầN dữ 
tướNg, tổNg Đạo diễN của bố ơi, Mình Đi Đâu Thế? từ mùa Đầu 
tiêN ĐếN bây giờ rất dễ gầN Và tHâN tHiệN Với Nụ cười tươi 
giòN. aNH yêu côNg Việc Và cậu coN trai - Người ĐàN ôNg 
NHỏ, Người bạN lớN - NHữNg mảNH gHép HạNH pHúc của mìNH. 
Hai cHủ Đề kHá liêN quaN Này Được NguyễN Nam cHia sẻ Với 
tạp cHí truyềN HìNH NHâN mùa 4 của cHươNg trìNH bố ơi, 
Mình Đi Đâu Thế? lêN sóNg. 

VT
VĐối

thoại
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mà ai cũng có thể cảm nhận được chính 
mình trong đó. 

Thành công của 3 mùa trước và 
sau một năm nghỉ sóng, áp lực của ekip 
sản xuất chương trình hẳn là có?

Lí do nghỉ một năm là vì chúng tôi 
muốn xem ngoài Bố ơi, mình đi đâu 
thế?, những chương trình khác mang hơi 
hướng gia đình như Cháu ơi, cháu à có 
nhận được sự đón nhận của khán giả hay 
không? Đó cũng là phép thử về tình cảm 
thật sự của khán giả dành cho chương 
trình. Tôi vừa mừng vừa có chút áp lực vì 

đông đảo khán giả thích thú, tò mò đón 
đợi sự trở lại của chương trình. chúng tôi 
sẽ vừa làm vừa nghe ngóng phản hồi của 
khán giả trên tinh thần cầu thị để đưa ra 
những phương án hợp lí. 

Với tuyên bố không kịch bản, 
không scandal, không diễn xuất..., làm 
sao để câu chuyện đồng hành của 4 cặp 
bố con trong mấy chục số phát sóng đều 
hấp dẫn khán giả?

Sức hấp dẫn của Bố ơi, mình đi đâu 
thế? mùa nào cũng thế, đó là những 
khách mời tham gia, đặc biệt các cháu bé. 
chúng bộc lộ cá tính, những câu nói ngây 
thơ, ngộ nghĩnh đúng kiểu trẻ con. Một 
chương trình không có kịch bản thì nhân 
vật chính là kịch bản. nếu mọi người 
xem kĩ chương trình cả ba mùa thì về mặt 
kết cấu đều giống nhau và mỗi mùa thành 
công một kiểu, không có sự trùng lặp. 
nói chúng tôi không can thiệp vào mọi 
diễn biến của các khách mời cũng đúng, 
nhưng thực ra vai trò của ekip sản xuất 
là biết “kích” khả năng và cảm xúc của 
các cặp bố con, giúp họ bật ra cái tôi. Tôi 
muốn, nếu có thể, Bố ơi, mình đi đâu thế? 
mùa này sẽ đi nước ngoài, đến những địa 
danh tại Hàn Quốc, nơi phiên bản gốc đã 
từng ghi hình chẳng hạn. Đó là một sự tò 
mò rất lớn với khán giả.

không quá gần nhưng  
khá hiểu Con 

ngoài bài hát chủ đề, bác Leng 
keng cũng là một nhân vật rất được các 

khán giả nhí thích thú. anh vẫn hào 
hứng với vai trò đáng yêu này chứ?

Hiện tại, để vượt qua được cái ngưỡng 
thành công của bài hát Bố ơi, mình đi đâu 
thế?của nhạc sĩ Hoàng Bách rất khó. Ở 
đợt quay đầu tiên, bố con nhạc sĩ nguyễn 
Hải Phong cũng đã ngẫu hứng sáng tác 
bài hát Ra đồng rất dễ thương, đúng tinh 
thần của chương trình Bố ơi, mình đi đâu 
thế? con làm vũ đạo, bố viết nhạc và 
lời, ngắn thôi, nhưng hi vọng khán giả sẽ 
thích. Bác Leng Keng là tôi thì vẫn là đạo 
diễn đẹp trai (cười lớn)! Tôi khá bất ngờ 
vì nhân vật này lại có nhiều người hâm 
mộ đến vậy. Mọi người cứ nghĩ bác Leng 
Keng luôn có sẵn trong dự tính của ekip 
sản xuất, nhưng thực ra nhiều tình huống 
xuất hiện cũng khá đột ngột. Đó là do tới 
một thời điểm tôi thấy cần phải thay đổi, 
điều chỉnh một chút và bác Leng Keng ra 
mặt giao nhiệm vụ mới luôn. 

Là người bận rộn, anh sẽ dành 
thời gian thế nào cho con?

Tôi là tuýp người thích bận rộn, kiểu 
gì cũng nghĩ ra việc để làm. nếu có 
khoảng trống công việc, tôi sẽ đi du lịch, 
đi đâu đó cân bằng bản thân. Tôi không 
quá gần con, chăm sóc con đầy đủ. Tôi 
thấy rất có lỗi và điều đó đã không thể 
thay đổi. Tôi lớn lên khi ba ở xa, chỉ ở 
với mẹ, điều đó cũng hình thành trong 
tôi bản tính tự lập, phát triển mạnh mẽ, 
dám can đảm bước ra xã hội. Tôi muốn 
con tôi cũng phát triển tự nhiên, không 
phụ thuộc quá vào sự đùm bọc của ba mẹ. 
nhưng tôi cũng không muốn con rơi vào 
tình cảnh xa bố như bản thân hồi nhỏ. Tôi 
sẽ bù đắp cho con bằng cách cho con học 

hành đầy đủ và tốt nhất những môn học, 
những điều con yêu thích. con tôi sẽ học 
có trách nhiệm với công việc chứ không 
phải với tài sản bố mẹ cho. 

hành động dịu dàng nhất của ông 
bố nguyễn nam với cậu con trai?

cháu quá lớn rồi, những biểu hiện 
nựng yêu, âu yếm không còn nữa. Thỉnh 
thoảng, tôi cũng ôm con. con trai tôi có 
khả năng xử lí công việc của bản thân 
khá tốt. con cũng thường chia sẻ, đề xuất 
với bố những nguyện vọng cho việc học 
tập, xử lí những mối quan hệ và tôi hoàn 
toàn tin tưởng con. Bây giờ, sự chăm sóc 
của chúng tôi là của hai người đàn ông 
với nhau trong tất cả mọi hoạt động đi ăn, 
đi chơi, công việc… 

hình phạt nặng nhất của anh với 
con trai là gì?

Duy nhất một lần hồi con còn nhỏ, 
cháu học piano và tôi ngồi kèm bên cạnh, 
con sợ quá, không thể nhớ bài, tôi đã phạt 
con đứng tường. Sau đó tôi hiểu, việc học 
là khả năng, là yêu thích của con, đâu 
phải là lỗi để phạt. cha mẹ nếu bình tĩnh 
nhìn lại thì sẽ hiểu, con đâu có sai. nếu 
biết sai mà vẫn làm mới là sai, còn đang 
học để làm đúng thì không sai. Từ đó tôi 
không phạm sai lầm như thế nữa. Trước 
mỗi vấn đề, tôi chỉ hỏi con sẽ làm như thế 
nào, lắng nghe trình bày của con. Tôi chỉ 
đưa ra phương án lựa chọn để con tham 
khảo, có khi con nghe, có khi không. Tôi 
hoàn toàn tôn trọng, để con phát triển 
đúng khả năng của cháu.  

cảm ơn anh! 
THục Miên (Thực hiện) 

Ảnh: Tiến DƯơnG

Tôi nghĩ, nếu mình hiền quá thì khi giao 
nhiệm vụ các bé không chịu làm, còn 
dữ quá thì lại sợ, không đúng tính chất. 
Vì thế, có lúc bác leng Keng là người 
lớn nghiêm túc nhưng có lúc lại như 
đứa con nít. 

Bác Leng keng trao phần thưởng cho 
người chiến thắng (Nguồn: VFC)
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Thưa nghệ sĩ Mai Tuyết hoa, 
những điều tâm huyết, gan ruột nhất mà 
nghệ nhân hà Thị cầu đã truyền dạy 
học trò cưng của mình là gì?

Tôi luôn nhớ và cảm ơn nhà nghiên 
cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan đã dành 
cho tôi công việc nghe và kí âm tư liệu hát 
xẩm của nghệ nhân Hà Thị cầu ở Viện 
nghiên cứu âm nhạc để có được cơ duyên 
đến với xẩm như ngày hôm nay. Điều tâm 
huyết, gan ruột nhất nghệ nhân Hà Thị cầu 
dành cho tôi là sự lạc quan với nghề trong 
bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Tôi chẳng 
bao giờ quên những lần về ninh Bình, ở 
nhà bu cầu hàng tuần trời. người bu già 
cả, lưng còng, tóc bạc, mặt hằn dấu vết thời 
gian, sống trong căn nhà nhỏ giữa 4 bề là 
giấy khen, bằng khen, thật yên bình. Tôi 
được bu cầu truyền dạy các ngón nghề và 
coi như con cháu trong nhà vậy. 

Với hình ảnh quen thuộc là chiếc 
khăn mỏ quạ kết hợp với áo yếm hay áo 
tứ thân nâu sồng giản dị, tay kéo nhị, 
giọng hát Mai Tuyết hoa với những 
cung bậc trầm bổng ngân nga những làn 
điệu giăng sáng vườn chè, Ngãi mẹ sinh 
thành, lỡ bước sang ngang, xẩm mùa 
xuân, xẩm tàu điện, 36 phố phường… 
rất phiêu. chị mê gì ở xẩm?

 Với chuyên môn đàn nhị, tôi được 
đào tạo ở Học viện Âm nhạc và được trực 
tiếp thọ giáo những ngón đàn, điệu hát của 
nghệ nhân Hà Thị cầu và các cụ Trùm 
nguyên, Thân Đức chinh, những người 
hát xẩm nổi tiếng ở phố Khâm Thiên, 
cùng sự dìu dắt của các nghệ sĩ: Thao 
Giang, Xuân Hoạch, Hạnh nhân, Văn Ty 
ở Viện Âm nhạc. Tôi đã thật sự bước vào 
thế giới hát xẩm với tất cả tình yêu say 
đắm, trước tiên, tôi đam mê nó bằng chính 

sự dung dị vốn có. Ở đó bao hàm cả ca từ 
và làn điệu. Đặc biệt là chính đời sống và 
sự tồn tại của xẩm trong lòng người nghe 
rất thực tế và lay động lòng người.

Quả thực, khó tin một Mai Tuyết 
hoa với vẻ ngoài rất hiện đại, là công 
dân Thủ đô lại đam mê môn nghệ thuật 
dân gian, mộc mạc, giản đơn, chỉ cần 
một tấm chiếu trải ra góc chợ là đã thành 
sân khấu, có bao giờ hoa cảm thấy mặc 
cảm khi theo đuổi xẩm?

nếu mặc cảm thì tôi đã không theo 
đuổi và như vậy tôi đã không làm tròn 
trách nhiệm với tổ nghề và cố nghệ nhân 
Hà Thị cầu. Tôi luôn nhớ mãi những 
câu bà nói với mình “người ta chê mặc, 
người ta cười cũng mặc, con cứ quyết tâm 
đàn thật hay, hát thật ngọt thì tổ nghề sẽ 
thương thôi”.  Mặc dù, còn có ít khán giả 
mặn mà với xẩm nhưng nỗ lực của người 

NHậN xét Về NHạc sĩ, NgHệ sĩ 
Hát xẩm mai tuyết Hoa, tiếN sĩ 
ĐặNg HoàNH loaN, NguyêN pHó 
ViệN trưởNg ViệN âm NHạc 
kHẳNg ĐịNH: “Đặc biệt Vừa cHơi 
ĐàN cò tốt Và Vừa Hát xẩm cHỉ 
có mai tuyết Hoa, cô là Người 
có Điều kiệN Đầy Đủ NHất troNg 
Việc tiếp tHu NgHệ tHuật Hát 
xẩm từ NgHệ NHâN Hà tHị cầu”. 

&nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa

tìNH yêu xẩm

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa 
với cây đàn nhị trên 
sân khấu diễn xẩm
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nghệ sĩ muốn lưu giữ vốn quý của văn 
hóa dân tộc đã giúp tôi có nhiều dự án khá 
thành công như tạo dựng, duy trì sân khấu 
hát xẩm ở cổng chợ Đồng Xuân, dự án sân 
khấu học đường rồi thành lập nhóm Xẩm 
Hà Thành… câu khẩu hiệu: “nỗ lực để 
xẩm sống trong đời sống đương đại” trên 
trang Fanpage của nhóm Xẩm Hà Thành 
đã khẳng định như vậy và đó là nhiệm vụ 
của chúng tôi.

 hơn chục năm trước, Mai Tuyết 
hoa được xem như gương mặt nghệ sĩ 
trẻ nhiều triển vọng và nhiệt huyết tiếp 
thu, lưu giữ nghệ thuật hát xẩm. còn ở 
thời điểm hiện tại, chị có thấy tự hào với 
những gì mình đã đạt được?

Tôi tự thấy mình cần phải làm nhiều 
hơn nữa cho xẩm. Và chắc chắn với những 

gì làm được, tôi không những thấy vui mà 
còn thấy rất ấm áp ở tình cảm mà chúng 
tôi nhận được từ xẩm. Đó chính là tình 
cảm của những đồng nghiệp trẻ sẵn sàng 
dấn thân cho xẩm không màng quyền lợi 
như: Phạm Đình Dũng, Trần Hậu, Phạm 
Trang… rồi những người không hề làm 
nghệ thuật nhưng cũng dành cho xẩm 

những tình cảm gan ruột như các nhà báo: 
Lương Ái Vân, Đỗ Huyền, Lê Hậu, Đào 
Gia Long và các bạn: Minh Tiến, Quốc 
Minh… Đó chính là những gì chúng tôi có 
được và thật sự tự hào.

hiện Mai Tuyết hoa cùng nhóm 
Xẩm hà Thành đang gấp rút chuẩn bị 
cho đêm diễn Ngãi mẹ sinh thành 2 

trong mùa Vu lan báo hiếu. bạn có thể 
chia sẻ đôi chút về những nghệ sĩ và tác 
phẩm trong đêm diễn?

 cứ đến dịp tháng 7 mùa vu lan báo 
hiếu, chúng tôi - những người yêu xẩm 
muốn làm một điều gì đó tri ân các bậc 
tiền nhân Xẩm. Và đó cũng là việc làm 
thiết thực gắn liền với những bài xẩm có 
tính chất giáo dục con người phải luôn giữ 
trọn đạo hiếu với những bậc sinh thành. 
Ngãi mẹ sinh thành 2 có sự tham gia của 
nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: nSnD Thanh 
Hoài, nSnD Xuân Hoạch, nSƯT Thanh 
ngoan, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nguyễn 
Quang Long, Phạm Đình Dũng... cùng các 
nhạc sĩ, ca sĩ: Giáng Son, Diệu Hương, 
Quỳnh Hoa, Hiền anh Sao Mai, Trần Hữu 
Tuấn, Thanh cường, Lê Quang Trung... 
Và đêm Xẩm Ngãi mẹ sinh thành 2 cũng 
sẽ là những bài xẩm, hát văn về mẹ, về 
quê hương và đạo nghĩa con người.

THao GianG 
Ảnh: Lê QuanG cHÂu

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy 
âm nhạc dân tộc. Là nữ nghệ sĩ sáng tác và hát xẩm dân gian, Mai Tuyết Hoa đã 
dành những bài xẩm hay nhất để ngợi ca người phụ nữ như: trăng sáng vườn chè, 
Lỡ bước sang ngang, cô hàng nước... và xúc động nhất là bài xẩm công cha nghĩa 
mẹ sinh thành. Cô đã biểu diễn rất thành công bài xẩm này tại Liên hoan nghệ thuật 
dân gian quốc tế Tokyo (Nhật Bản) năm 2009 và tại Paris (Pháp) năm 2015. Mai 
Tuyết Hoa còn lập ra nhóm Xẩm Hà thành để khai thác và biểu diễn những điệu 
xẩm cổ của đất Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là nhóm xẩm duy nhất vẫn thường 
xuyên biểu diễn tại đền Vua Lê (Hồ Hoàn Kiếm), phục vụ du khách trên tuyến phố 
đi bộ vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, một việc làm ý nghĩa, góp 
phần tạo nên nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội trong thời đại 
toàn cầu hóa. 

NS Mai Tuyết Hoa( giữa) với các bạn diễn của nhóm Xẩm Hà Thành
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 khán giả vốn quen Lê khanh ở 
sân khấu kịch, việc chị nhận lời dẫn cho 
chuỗi chương trình 100 năm âm nhạc 
Việt Nam khá dài hơi có lí do nào đặc 
biệt hơn?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đảm 
nhận vai trò Mc của một chương trình ca 
nhạc. Đơn giản, tôi thấy mình thích hợp 
với những chương trình cần sự lắng đọng, 
hoài niệm và có màu sắc của cảm xúc thời 
đã qua. Tôi làm công việc dẫn chương 
trình không nhiều nhưng phong phú thể 
loại. có lẽ, tôi may mắn là nghệ sĩ sân 
khấu và điện ảnh duy nhất từng đọc thơ 
cùng với dàn nhạc giao hưởng Việt nam 
biểu diễn trong nước và quốc tế,  được 
diễn với sân khấu múa rối kinh điển của 
nhật Bản hoặc trong các chương trình 
nhạc trữ tình. 

 Mỗi tháng một số, để đứng trên 
sân khấu dẫn chuyện liên tục như thế 
chị có gặp áp lực gì?

chắc chắn rồi, tôi phải chuẩn bị và 
tìm hiểu cẩn thận, kĩ càng từng tác giả, 
mỗi chương trình mình làm. Tôi rất áp 
lực, thường thì càng làm, càng thành 
công thì những chương trình sau càng 
khó. Khán giả vẫn sẽ thấy Lê Khanh mặc 
áo dài trên sân khấu dẫn chuyện, đó là 
điều chắc chắn. 

 Xuất phát từ điều gì mà nhà hát 
Tuổi trẻ có ý tưởng sản xuất chương 
trình 100 năm âm nhạc Việt Nam,  
thưa chị?

cảm hứng đó xuất phát từ xu hướng 
khán giả đang tìm về dòng nhạc trữ tình 
ở mọi hình thức sân khấu, nhà hát, truyền 
hình. Giải thích về sự hồi sinh này, tôi 
nghĩ đó là sự cân bằng cho cuộc sống 
ồn ào, náo nhiệt, quay cuồng, là bù đắp 
cho phần thiếu vùng tĩnh lặng, một cõi 
sâu thẳm của cảm xúc trữ tình. có thể 
những ca khúc “thời @” hôm nay đang 
“tua” ngắn con đường đi đến cảm xúc 
yêu thương, khiến nhiều người cảm thấy 

bị tước mất sự mênh mang của cảm xúc. 
nếu các bạn nghe lại dòng nhạc này trên 
sân khấu, tôi tin mọi người sẽ được trở về 
chính mình và sẽ thấy giá trị đầy đủ, cảm 
xúc mãnh liệt và dồi dào từ những câu 
hát, nốt nhạc, giai điệu lay động, dễ thuộc, 
dễ nhớ này. Tôi tin, ai cũng thấy mình ở 
trong đó. 

 nhà hát Tuổi trẻ với bề dày thành 
công, nhất là ở lĩnh vực kịch nói, khi 
đứng ra tổ chức một chương trình lớn về 
ca nhạc như thế này, hẳn còn có một lí 
do sâu xa hơn?

nhà hát Tuổi trẻ làm những đêm nhạc 
này cũng là để trở lại những năm tháng 
đầu thành lập. ngày đó, chúng tôi gần như 
là địa chỉ nhà hát công đầu tiên ở miền 
Bắc mạnh dạn, táo bạo tổ chức những đêm 
nhạc như thế này. Thời đó, khán giả xếp 
vòng trong, vòng ngoài mua vé, những 
đêm nhạc luôn kín chỗ. nhiều nghệ sĩ đã 
biểu diễn như ban nhạc Saxphone Trọng 
Khôi, những giọng ca như: Vân Khánh,  

Ngoài Vai trò pHó giám Đốc NHà 
Hát tuổi trẻ, một diễN ViêN kịcH 
Nói Và ĐiệN ảNH tài NăNg, NsNd lê 
kHaNH còN rất Đắt sHow dẫN 
cHươNg trìNH. tuy NHiêN, cHị cHỉ 
NHậN lời NHữNg cHươNg trìNH có 
sự sâu lắNg của cảm xúc cHứ 
kHôNg pHải là sự HoàNH tráNg, ồN 
ào. Người dẫN cHuyệN Đặc biệt của 
cHuỗi Đêm NHạc 100 năM âM nhạc 
ViệT naM Vui Vẻ cHia sẻ Về dự áN mới 
Này Với tạp cHí truyềN HìNH. 

người dẫn chuyện đặc biệt

VT
Vvăn hóa

giải trí
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Ái Vân, Lệ Quyên, ngọc Tân… còn 
những diễn viên trẻ như tôi cũng được 
minh họa cho các tiết mục ca nhạc. Vì thế, 
có thể nói đây là sự trở lại của chúng tôi.

 nói như vậy, nhà hát Tuổi trẻ 
đang làm mới loại hình vốn là hào 
quang của mấy chục năm trước?

Trong tiêu chí phục vụ khán giả, nhà 
hát Tuổi trẻ có rất nhiều hạng mục. ngay 
từ khi ra đời, nhà hát đã có nhiều thể loại 
như: kịch nói, kịch câm, ca múa nhạc, 
nhạc kịch… chúng tôi luôn là nơi đi đầu 
trong các xu hướng mới trong thưởng thức 
nghệ thuật. Đó là sự nhạy bén của đơn vị, 
tính tiên phong, năng động, sáng tạo và rất 
linh hoạt để phát triển và thu hút khán giả. 
chúng tôi gọi mọi thành viên trong nhà 
hát Tuổi trẻ là những “con ma” của nhà 
hát là vì thế. 

 khi thực hiện chương trình này 
nhà hát gặp những khó khăn gì?

Đó là làm sao để bán được vé và liệu 
chương trình có kéo dài được trọn con 
đường 100 năm nhạc Việt Nam không? 
chúng tôi rất hồi hộp với chương trình 
đầu tiên, nếu thuận lợi và có được nhà 
tài trợ tốt đồng hành thì chúng tôi sẽ đi 
được đường dài. Với giá vé từ 300.000 - 

500.000 - 700.000đ, rất nhiều người có thể 
thưởng thức các chương trình âm nhạc trữ 
tình. chúng tôi sẽ linh hoạt và điều chỉnh 
hợp lí để càng có nhiều người đến với đêm 
nhạc hơn.

 Đón đầu thị hiếu khán giả nhưng 
làm sao để giữ chân họ và giữ được 
thương hiệu của nhà hát Tuổi trẻ - một 
trong những đơn vị nghệ thuật lớn nhất 
miền bắc mới là khó?

Trở lại với dòng nhạc này chúng tôi 
cũng có nhiều kì vọng. Đó là sản xuất 
chương trình hợp với thị hiếu khán giả. 
nhưng không chỉ có thế, chúng tôi muốn 
biết những giá trị cũ còn bao nhiêu trong 
thời đại này. Tôi luôn thăm dò, hỏi các 
con tôi - những công dân của thế hệ ngày 
này rằng, mẹ rất thích bài hát này, các con 
có thích không? Tôi nghĩ một nhạc phẩm 
hay không có ranh giới, mặc định về đối 
tượng khán giả. Giá trị nghệ thuật hay, đi 
vào lòng người, sống mãi với thời gian 
thì thế hệ nào cũng dễ nghe, dễ cảm. Tuy 
nhiên, có điều này chúng tôi cố gắng thực 
hiện trong chương trình 100 năm âm nhạc 
Việt Nam, phải làm sao để qua mỗi đêm 
nhạc, khán giả cảm thấy một thế giới tâm 
hồn đẹp, tình con người rất sang trọng, 

tinh tế, lịch lãm. Theo tôi, một sân khấu 
nghệ thuật cần rất thận trọng điều này. có 
thể, nếu không cẩn thận, dòng nhạc này 
sẽ cản trở bước phát triển của con người, 
xã hội, làm cho con người bớt năng lượng 
sống tích cực, chỉ biết nằm dài hoài niệm 
xa xôi.  

 Vậy, có tiêu chí nào để chọn lựa 
các tác giả sẽ xuất hiện trong 100 năm 
âm nhạc Việt Nam?

Đó là những tác giả nổi tiếng như: 
Lam Phương, nguyễn Văn Tý, Trịnh 
công Sơn, Phạm Duy, Văn cao…, những 
nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu thích. 
chúng tôi sẽ tìm mọi cơ hội để giới thiệu 
được tất cả nhạc sĩ, không nhất thiết phải 
theo trình tự sự hình thành và phát triển 
của nền âm nhạc Việt nam. những ca 
khúc của các tác giả xuất hiện ở nhiều sân 
khấu ca nhạc và  truyền hình nhưng chúng 
tôi đưa theo tinh thần nhất quán, đó là trữ 
tình, là bolero. Ưu tiên những nhạc sĩ có 
tuyệt phẩm được nhiều người thuộc nhất, 
yêu mến nhất. 

 Trân trọng cảm ơn nSnD  
Lê khanh!

THục Miên (Thực hiện) 
Ảnh: THu Hiềnngười dẫn chuyện đặc biệt

NSND Lê Khanh chạy thử  
chương trình Đêm nhạc Lam Phương
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kHôNg pHải Ngẫu NHiêN mà 
NHữNg bảN tìNH ca của Vũ tHàNH 
aN luôN có cHỗ ĐứNg rất riêNg 
Và VữNg cHắc troNg lòNg kHáN 
giả. dù cácH Đây 50 Năm Hay tHế 
Hệ trẻ Ngày Nay Đều tHấy trái 
tim mìNH tHổN tHức kHi NgHe 
NHạc tìNH của ôNg. tìNH yêu 
tHươNg Và lòNg NHâN ái luôN là 
sợi cHỉ Đỏ xuyêN suốt troNg các 
sáNg tác của Vũ tHàNH aN. Với 
ôNg, Được giúp Đỡ Người kHác là 
Niềm HạNH pHúc, ViNH HạNH. 

nhạc của Vũ Thành an không dễ 
nghe, nhưng khi đã thích thì lại 
thấy thấm từng lời. những ca từ 

sâu sắc, âm điệu mênh mang, khắc khoải 
như nói hộ mà cũng như chia sẻ những 
tâm tình của người nghe. Tình yêu muôn 
đời vẫn vậy, luôn có những đam mê, hạnh 
phúc nhưng cũng chất chứa những khổ 
đau, day dứt. nếu âm nhạc là tâm hồn của 
người nghệ sĩ thì những bài Không tên 
chính là cuốn nhật kí bằng giai điệu của 
Vũ Thành an. Mỗi ca khúc đều gắn với 
một con người thật, một kỉ niệm có thật 
và đều được ông viết bằng tình cảm chân 
thành. Tuy là “không tên” nhưng hầu như 
mỗi một bài hát đều ghi dấu một cuộc tình 
mà nhạc sĩ luôn trân trọng. như tác giả 
thú nhận, tình yêu đó rất lãng mạn, thơ 
mộng, cầm tay nhau thôi mà đã thấy rưng 
rưng, một cái hôn mãi mãi là niềm mơ 
ước, nhưng ai cũng muốn có những cảm 
xúc trong trẻo, ngọt ngào như thế. Qua 
các sáng tác của Vũ Thành an, chúng ta 
có thể thấy được, ông luôn yêu rất chân 
thành và nồng cháy, đã nhiều lần say 
trong mật ngọt của tình yêu và cũng đã có 
những mối tình rất đẹp: Tay em lạnh để 
cho tình mình ấm/ Môi em mềm cho giấc 
ngủ anh thơm/ Sao Giao thừa xanh trong 
đôi mắt ngoan/ Trời sắp Tết hay lòng 
mình đang Tết… (Trích bài Em đến thăm 
anh đêm ba mươi).

Vũ Thành an yêu nhiều nhưng hạnh 
phúc lại không được bao nhiêu. những rào 
cản và định kiến của xã hội đã khiến nhạc 
sĩ đau đớn và cam chịu nhìn người mình 
yêu ra đi. có lẽ vì thế nên nhạc tình của 
Vũ Thành an là dòng nhạc chuyên chở 
những tan tác, day dứt, chia lìa và mất mát 
trong tình yêu. Ông đã đưa vào thế giới âm 

nhạc sĩ Vũ Thành an 
Hãy trân trọng 

những  
yêu thương

VT
Vvăn hóa

giải trí
Nhạc sĩ Vũ Thành An
kí tặng người hâm mộ
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nhạc những suy tư riêng để lột tả được 
tận cùng của nỗi đau: Biết bao lần em đã 
hứa/ Hứa cho nhiều rồi lại quên/ Anh biết 
tin ai bây giờ?/Ngày còn đây người còn 
đây cuộc sống nào chờ (Bài Không tên 
cuối cùng). Thế nhưng, ông vẫn không 
mất đi niềm hi vọng và sự bao dung, nhân 
ái, chính điều này mới làm nên những giá 
trị bất hủ trong âm nhạc của Vũ Thành 
an: Hãy cố vươn vai mà đứng/ Tô son 
lên môi lạnh lùng/ Hãy cố yêu người mà 
sống/ Lâu rồi đời mình cũng qua…( Bài 
Không tên số 5)

nhạc sĩ Vũ Thành 
an thổ lộ: “Một ngày 
nào đó chúng ta rời khỏi 
thế gian này, sẽ không 
thể mang theo những 
vật chất mà mình đã dày 
công tìm kiếm, chỉ tay không ra đi. Tình 
yêu là quà tặng lớn mà chúng ta đã được 
trao tặng để sống cuộc đời đáng sống”. 
Dù tình yêu chỉ “toàn là sầu đau” nhưng 
vẫn thấy một Vũ Thành an luôn tin yêu 
cuộc đời và sẵn sàng đón nhận tình yêu. 
nhạc sĩ nhắn nhủ với các bạn trẻ, hãy 
cứ yêu đi, vì tình yêu không phải là sự 
chiếm hữu mà đôi khi chỉ cần nhìn thấy 
bóng dáng người đó là cũng đủ thấy vui 
trong lòng. Khép lại những bài Không tên 
như khép lại những cuộc tình không trọn, 
nhưng Vũ Thành an luôn mong “Khi 
nghe những dòng âm thanh này, quý vị 
sẽ giữ lòng chung thủy với bạn của mình. 
nếu thực sự yêu nhau hãy vượt qua mọi 
trở ngại để đến và ở lại bên nhau đến giây 
phút cuối cùng”.

nếu trước đây, những sáng tác của 
nhạc sĩ nguyễn Thành an chỉ bó gọn 
trong tình yêu đôi lứa thì sau những thăng 
trầm trong cuộc sống, bây giờ cả âm nhạc 
lẫn cuộc sống của ông là tình yêu giữa 
người với người, với lòng bác ái rộng 
mở. Trong những sáng tác của Vũ Thành 
an, ngoài mảng tình ca với chuỗi 50 bài 
Không tên và khoảng trên dưới 10 ca 
khúc có tên, còn lại là loạt Nhân bản ca, 
Thánh ca và Thánh vịnh. Vào năm 2002, 
trước khi nhận chức Phó tế, ông đã hoàn 
thành bài Không tên số 40 - Đời đá vàng, 

ca khúc ông viết 
cho chính cuộc đời 
mình. Đoạn mở đầu 
được viết từ năm 
1974, nhưng ông đã 
mất đến 28 năm để 
hoàn thành bài hát 

này, phải trải qua rất nhiều những gian 
nan, bất hạnh, khổ đau, để hiểu rõ giá trị 
của cuộc sống: Có một lần mất mát, mới 
thương người đơn độc/ Có oằn mình đớn 
đau, mới hiểu được tình yêu/ Qua dầm dề 
mưa tuyết, mới vui ngày nắng về/ Có một 
đời khóc than, mới hiểu đời đá vàng (Đời 
đá vàng).

nhạc sĩ cho biết, từ năm 2002 đến nay 
ông đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống 
khi dành toàn bộ thời gian và sức lực để 
giúp đỡ những người khốn khổ: “Tất cả 
mọi thứ trên cõi đời này đều là phù du, 
thực sự tôi tìm không thấy hạnh phúc 
trong tiền bạc, danh vọng, địa vị. nhưng 
từ khi giúp đỡ người khác, tôi mới thực 
sự cảm thấy hạnh phúc. Được giúp đỡ 
người khác là niềm vinh hạnh của mình. 

Khi mình chia sẻ thời gian, tiền bạc hay 
công sức cho người khác mà người ta 
vui thì mình cũng cảm thấy rất vui. Thật 
sự mình phải cám ơn người ta vì đã cho 
mình có cơ hội để giúp đỡ họ”.

Trở lại Việt nam lần này giống như 
một lời từ biệt chính thức của nhạc sĩ Vũ 
Thành an với những khán giả đã và đang 
say mê những bản nhạc tình của ông. Ở 
tuổi 75, ông vẫn gây ấn tượng với người 
đối diện bởi nước da hồng hào, vóc dáng 
cao lớn và phong thái điềm đạm của một 
người tu hành. nhạc sĩ bị bệnh tim khá 
nặng, phải đeo máy trợ thở hàng đêm, có 
thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng ông vẫn 
bình thản đối diện với bệnh tình: “Tôi đã 
chuẩn bị cho ngày ra đi của mình, làm 
quen với cái chết và nói về chuyện này 
một cách bình thường không né tránh. 
Tôi đã mua đất chôn thân xác, gửi lời 
chào người  bạn đời của mình mỗi tối”. 
chuyến đi này với ông là một phép màu, 
là món quà mà ơn trên dành cho ông, là 
cơ hội để ông nói lời cám ơn, cũng đồng 
thời là lời từ biệt đến khán giả trong 
nước: “ nếu không gặp lại ở thế gian thì 
xin cầu chúc bình an cho đời. Hãy vui 
từng ngày còn có nhau…”. nhờ âm nhạc 
mà Vũ Thành an đã nhận được rất nhiều 
tình cảm của mọi người, ông mong muốn 
được chia sẻ tình yêu thương ấy đến  tất 
cả mọi người, đặc biệt là những người 
có hoàn cảnh khó khăn: “Khi nghe nhạc 
của Vũ Thành an, xin quý vị hãy nghĩ 
đến những người còn đang khốn khó 
xung quanh mình, hãy chia sẻ với họ dù 
chỉ  một miếng cơm, manh áo, bằng tất cả 
tình yêu thương trân trọng”. 

THu TRanG

“Mọi sự là phù du nhưng chắc chắn 
tình yêu là có thật, nếu chúng ta có 
thể trải đều cho mọi người, nhất là 
những người đau khổ, thì tuyệt vời 
biết bao” - nhạc sĩ Vũ Thành An. 

Nhạc sĩ Vũ Thành An và người chị gái  
mà ông luôn biết ơn và trân trọng

NS Vũ Thành An và nhà văn 
Nguyễn Đông Thức (trái) giao lưu với khán giả.
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VT
Vvăn hóa

giải trí

Từ sau khi sinh con, chị gần như 
im hơi lặng tiếng trong làng giải trí. Vì 
sao lần này lại quyết định tham gia một 
chương trình dài hơi như gương mặt 
thân quen nhí?

Tôi vốn thích chương trình này ở cả 
phiên bản người lớn lẫn trẻ con từ rất lâu 
rồi, năm nay format có nhiều điều mới mẻ, 
hấp dẫn nên cố gắng thu xếp thời gian để 
tham gia. May mắn là gia đình, đặc biệt là 
mẹ tôi rất ủng hộ nên giúp chăm sóc con 
trai để tôi yên tâm theo chương trình đến 
cùng. nhờ vậy tôi mới có thể theo kịp tốc 
độ quay hình ba, bốn ngày một số, kéo dài 
từ cuối tháng 7 đến tháng 11. 

khó khăn lớn nhất của chị ở vai 
trò huấn luyện viên là gì?

chí Thiện và Quốc Thiên đã từng tham 
gia và có chiến lược ngay từ đầu cho thí 
sinh của mình qua từng vòng, các bạn cũng 
hiểu rõ về nhân vật và cách hóa thân nên có 
sự xoay chuyển để phù hợp với nhân vật. 
còn tôi chỉ ở trên cương vị khán giả xem 
chương trình thôi, không hề có một chút 
kinh nghiệm nào cả. Tuy vậy tôi tin rằng 
những kinh nghiệm sân khấu mình có được 
sẽ giúp ích cho các bé. Tôi sẽ nhắc các bé 
biểu diễn, hát đúng và có cảm xúc. 

Khó khăn thứ hai là bé Thiên Phúc 13 
tuổi, Bích ngọc gần 10 tuổi đều suy nghĩ 

cùNg Với sự lột xác từ ca sĩ NHí tHàNH NgHệ sĩ trưởNg tHàNH,  
tHu tHủy cũNg Được gắN Với HìNH ảNH saNg trọNg cùNg siêu xe 
HàNg tỉ ĐồNg. tuy Vậy, cô tiết lộ mìNH có cuộc sốNg giảN dị HơN 
rất NHiều so Với NHữNg HìNH ảNH trêN truyềN tHôNg. dù rất yêu 
NgHề NHưNg Nữ ca sĩ siNH Năm 1983 Này kHôNg quá Ham mê côNg 
Việc mà muốN tự tay cHăm sóc cậu coN trai bé NHỏ.  

Thu Thủy

TÔi BìnH DÂn LắM!

Thu Thủy trong chương trình GMTQN

trưởng thành, có chính kiến riêng nên tôi 
phải bằng mọi cách cố gắng để các bé tự 
tin với bản thân mình, thuyết phục các bé 
chịu làm theo. Vượt qua được khó khăn 
ban đầu thì sẽ càng ngày càng tốt hơn. 

So với hai huấn luyện viên Quốc 
Thiên, chí Thiện, chị đã có gia đình và 
làm mẹ nên gần gũi với trẻ con hơn. Đây 
có phải là lợi thế của các bé làm việc 
chung với cô Thủy không?

Tôi cũng mới làm mẹ hơn hai năm 
thôi nên cũng không có quá nhiều kinh 
nghiệm, mà mỗi giai đoạn các bé lại có 
sự thay đổi. Tôi chỉ là chịu đựng tốt thôi, 
chứ còn sự khéo léo thì phải học hỏi hai 
huấn luyện viên còn lại vì các bạn đã tham 
gia chương trình này nên có kinh nghiệm 
nhiều hơn. Tôi nghĩ, mình cứ làm tốt vai 
trò của mình, quan trọng nhất là năng lực 
và nhiệt huyết của các bé.  

Trong cuộc thi có vài tập tôi phải hóa 
thân với các bé nên rất áp lực. Lúc tập tôi 
cứ lo nhìn sang xem thí sinh của mình có 
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làm tốt không nên tôi bị trật nhịp, phần 
trình diễn của tôi không tốt. 

chị tham gia nhạc thiếu nhi từ 
nhỏ, chắc hẳn chị sẽ nhớ lại nhiều kỉ 
niệm khi đến với các bé?

Hồi nhỏ, tôi thích hát nên được mẹ 
dẫn đi biểu diễn, quay video clip ca nhạc 
thiếu nhi… Tôi tham gia văn nghệ một 
cách tự phát, theo năng khiếu của mình và 
ngây thơ hơn. còn các bé bây giờ rất lanh 
lợi, bản lĩnh sân khấu và chuyên nghiệp. 
nói về bản lĩnh sân khấu thì tôi có nhiều 
nhưng để tham gia một chương trình bắt 
chước, hóa thân vào các nhân vật khác thì 
bây giờ tôi còn chưa dám đứng một mình 
trên sân khấu nữa.

nhắc đến chị người ta thường nghĩ 
tới hình ảnh ca sĩ lấy chồng giàu có,  
siêu xe bóng loáng... chị nghĩ sao về  
điều này?

Không chỉ mình tôi mà tất cả nghệ sĩ 
đều muốn xuất hiện trước mặt công chúng 
phải thật tươm tất. chúng tôi luôn phải 
cập nhật xu hướng mới. nếu không làm 
điều này thì tự tôi sẽ bị thụt lùi. Bản thân 
tôi không khoe cái gì cả. cuộc sống của 
tôi chỉ xoay quanh việc ca hát, chồng con 
mà thôi. còn những hình ảnh xe cộ này nọ 

chỉ là khoảnh khắc mọi người bắt gặp khi 
ông xã chở tôi. Khi mọi người thấy sinh 
hoạt thường ngày của tôi thì sẽ thấy tôi rất 
bình dân. Tôi có thể đi xe ôm, có thể bế 
con xuất hiện thoải mái ở nơi công cộng. 
những người thân xung quanh tôi sẽ cảm 
nhận được sự bình dân của tôi. còn về 
những hình ảnh trên báo thì không thể 
trách nghệ sĩ được vì đó cũng là cách 
họ tôn trọng khán giả đã theo dõi và 
ủng hộ mình. 

chị có ý định sinh con thứ  
hai chưa?

Tôi đang cân nhắc vì con trai 
đầu lòng còn quá nhỏ. nếu sinh ngay 
thì không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, 
tôi vừa trở lại với công việc và không 
có nhiều thời gian để chăm sóc con. Mẹ 
ruột và bố mẹ chồng tôi đều có công việc 
riêng, chồng tôi cũng bận rộn. Tôi là 
người kĩ tính và thích ôm đồm nên làm 
hết mọi việc. Tôi cũng là người yêu nghề 
nên nếu không có thời gian dành cho công 
việc thì sẽ bị xuống tinh thần. Tôi đang 
cân bằng gia đình, cuộc sống và sung sức 
khi trở lại với công việc. Sắp tới tôi còn 
rất nhiều dự án khác nữa.

cám ơn những chia sẻ của chị!

PHƯơnG PHƯơnG (Thực hiện)
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cảm xúc của bạn khi góp mặt 
trong mùa đầu tiên của chương trình 
sao nhập ngũ phiên bản nữ?

Mọi thứ đến với tôi giống như một 
mối duyên. Một lần tình cờ tôi được xem 
phiên bản của nam và cảm thấy rất thú 
vị, tự nhủ với bản thân, nếu có phiên bản 
nữ chắc chắn sẽ mời mình. ai ngờ đâu, 
đúng một tuần sau lại nhận được lời mời. 
Vừa mừng, vừa lo vì Sao nhập ngũ không 
giống như các chương trình thực tế khác 
nhưng vì thích chương trình quá nên tôi 
quyết định nhận lời. 

khi nhập cuộc, bạn thấy cuộc 
sống trong quân ngũ có 
giống như những gì mình 
tưởng tượng hoặc xem trên 
truyền hình không?

Khi xem phiên bản của 
nam, tôi cũng biết cuộc sống 
trong quân ngũ nề nếp và khó 
khăn như thế nào nhưng khi 
tự mình trải nghiệm thì thấy 
còn hà khắc hơn (cười). Lúc 
mới vào, tôi bị hoang mang 
tột cùng, thậm chí còn cảm 
thấy sợ hãi. nhiều lúc tự 
hỏi, không biết mình có sai 
lầm khi tham gia chương 
trình này không vì nó quá 
khó so với tôi và cả ba chị 
cùng tham gia nữa.

bạn mất bao nhiêu 
thời gian để thích nghi 
với môi trường mới?

Khoảng 3 ngày thì 
tôi bắt đầu thích nghi 
được. Tôi sinh ra trong 
một gia đình lao động 
bình thường, từ nhỏ đã 
quen với vất vả rồi, có 
điều, thời điểm tham gia 
chương trình, thời tiết 
quá nóng, có ngày nhiệt 
độ lên tới hơn 400c. Trời nóng, lại 
không có quạt nên đêm không ngủ được, 
hơn 4h sáng đã phải dậy rồi. Tôi chỉ lo 
về vấn đề sức khỏe thôi, vì các nhiệm vụ 
của ngày hôm sau rất cực, sợ mình không 
vượt qua nổi. cũng có lần tôi đánh liều 
đi xin chỉ huy: “chỉ huy ơi, em cũng biết 
trong đây rất nguyên tắc, nhưng cho em 
xin cây quạt được không, vì trời nóng quá 
em không ngủ được” và bị từ chối ngay 

lập tức (cười). nhưng có lẽ trời thương, 
sang đến ngày thứ 4 thì có mưa, thời tiết 
bắt đầu dịu dần.

Sau 7 ngày gian khổ như vậy, bạn 
cảm thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Tôi vốn là người nóng vội nên nhiều 
khi ra ngoài làm việc cũng gặp những trở 
ngại không đáng có. Tham gia Sao nhập 
ngũ, tôi đã học được sự kiên nhẫn, biết 
chịu đựng nhiều hơn. Khi chương trình 
kết thúc, tôi đã ước, giá như ở ngoài đời 
mọi người cũng dành cho nhau những 
tình cảm chân thành, giản dị như ở trong 
quân đội thì tốt biết mấy. 

Mới vừa bước sang tuổi 20 nhưng 
đã có 5 năm hoạt động nghệ thuật, môi 
trường showbiz có làm bạn thay đổi 
nhiều không?

Phải nói là rất nhiều, nếu không tham 
gia showbiz thì có lẽ đến bây giờ  tôi vẫn 
là một cô bé hồn nhiên, vô tư, không biết 
sợ là gì. Môi trường showbiz đã khiến tôi 
thu mình lại, không còn vô tư và cởi mở 

như trước nữa. Giống như là phải tự tạo 
vỏ  bọc bên ngoài, chỉ khi nào về với gia 
đình mới được là chính mình.

Điều đó có vẻ như khá mệt mỏi với 
một cô gái mới vừa tròn 20 tuổi?

nhiều lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi. 
nhớ lại hồi mới vào làng giải trí, mình 
luôn nhìn mọi thứ với con mắt màu hồng. 
Lúc nào tôi cũng vui tươi, thoải mái vì 
nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng sống tử tế, làm 
việc thật chăm chỉ, rồi mọi người cũng 
thấy được năng lực của mình. nhưng khi 
chứng kiến những scandal không đáng có 
ập đến với bản thân và cả những người 

xung quanh, sự tự tin của tôi đã 
giảm đi rất nhiều. Tôi cảm thấy 
môi trường này càng ngày càng 
khắc nghiệt, thậm chí vượt ngoài 
sức tưởng tượng của mình.

Sự khắc nghiệt của 
showbiz có khiến cho đam mê và 
nhiệt huyết của bạn dành cho 
nghệ thuật bị giảm bớt đi không?

Thời điểm cách đây 1 năm tôi 
đã bị trầm cảm vì suy nghĩ quá 
nhiều. Lúc đó thật sự rất bế tắc, 
vì mình có cố gắng, nỗ lực đến 
đâu thì kết quả cũng không được 
như mong muốn. nhưng dần dần 
cũng phải cố gắng thoát ra khỏi 
tình trạng ấy, nếu mình không 
tiếp tục nỗ lực thì cũng không có 
được thành quả và khán giả cũng 
sẽ quên mình. Đó là điều rất đáng 
sợ, nên tôi đã cố gắng rèn luyện 
và hoàn thiện bản thân hơn. Mình 
phải biết tự tạo cơ hội và chờ đón 
những cơ hội mới tốt hơn. Hi 
vọng rằng, may mắn sẽ một lần 
nữa mỉm cười với tôi.

Được yêu mến với hình 
ảnh khỏe khoắn, năng động, bạn 
có tính thay đổi theo xu hướng 
gợi cảm như hầu hết các cô gái 
khác khi bước vào tuổi trưởng 

thành không?
Thời điểm này tôi nghĩ, hình ảnh trẻ 

trung, năng động là thích hợp với mình 
nhất. Theo thời gian, cách cảm nhận cuộc 
sống sẽ khác đi, suy nghĩ thay đổi thì có 
lẽ phong cách và hình ảnh cũng sẽ thay 
đổi theo. Tôi không muốn chạy theo trào 
lưu, vì như vậy sẽ không còn được là 
mình nữa.

Bảo anH (Thực hiện)
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khi tham gia chương trình của 
nhạc sĩ Vũ Thành an, chị có gặp áp lực 
bởi là người trẻ thể hiện những ca khúc 
cần có nhiều trải nghiệm?

Tôi có một khoảng thời gian khá dài 
sống xa gia đình với nhiều va vấp, trải 
nghiệm. Tôi là nghệ sĩ và sống nội tâm, 
thiên về tình cảm nên tôi nghĩ rằng mình 
cũng sẽ tìm được ở đâu đó những câu 
chuyện của mình trong các sáng tác của 
nhạc sĩ Vũ Thành an. 

khán giả sẽ nhận được bất ngờ 
gì khi nghe giọng ca trẻ kỳ Phương 
uyên thể hiện những ca khúc đậm 
chất tự sự và quen thuộc với nhiều thế 
hệ khán giả của nhạc sĩ  
Vũ Thành an?

câu hỏi này cũng dành cho chính bản 
thân tôi khi nhận được lời mời tham gia 
buổi biểu diễn. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn 
để mình có thể trình bày thêm một dòng 
nhạc mới. Mọi người thấy tôi hát nhạc 
sôi động, nhạc trẻ nhưng thật ra trong 
các chương trình lưu diễn của mình, tôi 
đã hát nhiều ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình 
của rất nhiều nhạc sĩ tiền bối. Tôi luôn 
muốn mang đến hình ảnh đa dạng cho 
khán giả. 

hiện nay nhiều ca sĩ trong nước 
sang Mỹ, châu âu… lưu diễn. Điều này 
có gây áp lực với các ca sĩ hải ngoại 
như chị không?

Tôi không có áp lực vì mỗi người 
đều có thế mạnh của mình. Mỗi ca sĩ đều 

kỳ pHươNg uyêN từNg Học Hệ truNg cấp NHạc ViệN tp.Hcm Và Đạt 
giải NHì cuộc tHi Ngôi sao tiếNg Hát truyềN HìNH. từ Năm 2008, cô 
saNg mỹ ĐịNH cư Và Được yêu tHícH Vì Ngoại HìNH sáNg sâN kHấu 
cũNg NHư pHoNg cácH Đa dạNg, cácH xử lí ca kHúc mới mẻ, trẻ 
truNg. dù xa quê HươNg NHiều Năm Và có cơ Hội tiếp xúc Với 
NHiều Người troNg các cHuyếN lưu diễN toàN tHế giới, Nữ ca sĩ 
siNH Năm 1989 Này VẫN dàNH NHiều tìNH cảm cHo NgôN Ngữ mẹ Đẻ Và 
ĐàN ôNg Việt. troNg tHời giaN tới, cô dự ĐịNH Về Việt Nam NHiều 
HơN Để gầN gũi Với kHáN giả quê NHà.

Kỳ Phương uyên

TìnH yêu là 
nguồn sống

là một đóa hoa với màu sắc riêng và có 
khán giả riêng.  

ca sĩ trong nước muốn hòa nhập 
với thế giới thì sẽ chọn những dòng 
nhạc world music, EDM, còn chị  
thì sao?

Tôi ở Mỹ nhưng không phải lúc nào 
cũng hát nhạc Mỹ thì khán giả mới nghe. 
Hát tiếng anh không phải là thế mạnh của 
tôi. Tôi muốn truyền tải tình cảm, lời hát 
bằng tiếng mẹ đẻ bởi tiếng Việt rất hay. 

Định hướng âm nhạc sắp tới của 
chị là gì?

Thế mạnh của tôi là dòng nhạc trữ tình, 
nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được hoà 
nhập thêm với thị trường âm nhạc ở Việt 
nam. Âm nhạc cũng như món ăn vậy, 
cũng phải hợp khẩu vị của mình và của 
nhiều người thì mới được gọi là “món ăn 
ngon”. nên tôi sẽ lựa chọn sao cho  
phù hợp nhất với tôi và với thị hiếu của 
khán giả. 

chị có làm công việc nào khác để 
phụ giúp đam mê nghệ thuật như một số 
nghệ sĩ khác ở hải ngoại không?

nghệ sĩ ở hải ngoại chỉ đi hát vào cuối 
tuần. những ngày trong tuần tôi thường 



39

dành cho việc tập hát, thu âm và nghỉ 
dưỡng sức. Bởi vì việc di chuyển giữa 
các điểm diễn ở Mỹ rất mất sức, thông 
thường là 5 - 7 tiếng đồng hồ. có khi tôi 
phải bay đến trước một đêm, cho nên 
phải dành thời gian nghỉ ngơi để có thể 
trình diễn tốt nhất. 

Thu nhập chính hiện nay của chị 
từ ca hát có đủ sống không?

nếu nghĩ là đủ thì sẽ đủ, tôi đang 
hạnh phúc với hiện tại vì thu nhập từ 
công việc đi hát không chỉ giúp tôi trang 
trải cuộc sống bản thân mà còn lo được 
cho gia đình của mình nữa.

Tình cảm của khán giả Việt ở 
khắp nơi trên thế giới mà chị từng đến 
biểu diễn có gì khác biệt?

cách đây mấy năm, tôi đã từng lo 
lắng mỗi khi đến một điểm diễn mới. 
Không biết khán giả ở đó sẽ đón nhận 
mình như thế nào. Vì thế, tôi luôn cố 
gắng hòa nhập với khán giả những nơi 
mình đến để mang lại cho họ những niềm 
vui, tiếng cười sau những ngày áp lực 
làm việc. 

có khi nào chị cảm thấy khó xử 
trước những tình cảm thái quá của 
người hâm mộ?

cũng có, nhưng chỉ dừng lại ở mức 
độ dễ thương thôi chứ không quá đáng. 
có lẽ do dòng nhạc tôi theo đuổi và cách 
tôi tiếp xúc với khán giả. 

Trong lịch trình diễn của chị đầy 
ắp các chuyến lưu diễn liên tục tại châu 
úc, Việt nam, châu âu và tại Mỹ. Vậy 
chị còn thời gian dành cho tình yêu 
không?

Lúc nào tôi cũng yêu mà, không cần 
phải dành thời gian. Tình yêu với tôi là 
nguồn sống. Tôi nghĩ cuộc sống rất vô vị 
nếu không có tình yêu. 

chị muốn hẹn hò với đàn ông Việt 
hay Tây? 

Tuy đàn ông Tây có phần ga lăng với 
phụ nữ nhưng tôi nghĩ đàn ông Việt cũng 
có rất nhiều người biết chiều chuộng 
người phụ nữ của mình. Hơn nữa, nếu 
không cùng ngôn ngữ và văn hóa thì khó 
đồng hành lâu dài lắm. Do vậy tôi vẫn 
thích đàn ông Việt hơn. Mẫu ý trung nhân 
lí tưởng của tôi là người đàn ông tinh tế 
và chu đáo.

Hải LaM (Thực hiện)   
Ảnh: nhân vật cung cấp
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Son ye Jin hội tụ tất cả các yếu tố 
để trở thành ngôi sao lớn: nhan 
sắc, tài năng, sự nhạy cảm, đam 

mê và cả sự may mắn. Xuất phát điểm là 
người mẫu quảng cáo, năm 18 tuổi Son 
ye Jin làm quen với điện ảnh qua một vai 
phụ trong bộ phim Secret Tears (những 
giọt nước mắt thầm lặng) của đạo diễn 
Park Ki Hyung, ngay lập tức được chú ý 
nhờ vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. câu 
nói: “nhan sắc là tờ giấy thông hành” 
hoàn toàn đúng với Son ye Jin, cô liên 
tục được mời tham gia các dự án điện 
ảnh và truyền hình dù vẫn còn là gương 
mặt mới toanh. chưa bàn về khả năng 
diễn xuất, vẻ đẹp thoát tục của cô gái 
mới bước sang tuổi đôi mươi đã để lại 
ấn tượng không nhỏ với khán giả lúc 
bấy giờ. Vai chính đầu tiên trên màn ảnh 
rộng của Son ye Jin là phim Chihwaseon 
(Đam mê hội họa) của đạo diễn im 
Kwon-taek, đã đưa cô đến với thảm đỏ 

son ye Jin
Mỗi Lần TRỞ Lại 
Là MộT BấT nGờ

ở tuổi 35, soN ye JiN Đã càN quét 
Hầu Hết các giải tHưởNg ĐiệN 
ảNH troNg Và Ngoài Nước. cô 
cũNg là Nữ diễN ViêN Được trả 
tHù lao cao NHất HàN quốc 
HiệN Nay. Ngay từ kHi mới Vào 
NgHề, soN ye JiN Đã Đặt ra mục 
tiêu trở tHàNH diễN ViêN HàNg 
Đầu Và Nỗ lực kHôNg NgừNg 
NgHỉ Để HiệN tHực Hóa giấc mơ 
ấy. kHôNg Ngại làm xấu bảN 
tHâN, tHậm cHí là Hi siNH luôN 
daNH Hiệu tìNH Đầu quốc dâN Để 
có Được NHữNg Vai diễN Hay, Nữ 
diễN ViêN 35 tuổi Này Đã NHậN 
Được rất NHiều lời kHeN Ngợi 
của kHáN giả Và cả NHữNg 
Người troNg NgHề.

(Nguồn: Reddit)
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của Liên hoan phim cannes. Bộ phim đã 
giành được giải thưởng Đạo diễn xuất 
sắc nhất tại liên hoan phim danh giá này. 
nữ diễn viên sinh năm 1982 thú nhận, 
thảm đỏ cannes đã làm thay đổi tư duy 
làm nghề của cô: “Từ đó điện ảnh không 
còn là cuộc dạo chơi tình cờ mà đã trở 
thành mục đích phấn đấu, là cả thời 
thanh xuân của tôi”.

May mắn thi nhau đến với Son ye 
Jin, cô liên tục có được các vai diễn hấp 
dẫn trong những dự án điện ảnh đình 
đám, đưa tên tuổi của nữ diễn viên nổi 
lên một cách nhanh chóng. nếu như  bộ 
phim Classic (cổ điển) giúp Son ye Jin 

có được giải thưởng Baeksang lần thứ 
39 và Grand Bell lần thứ 24 cho nữ diễn 
viên mới xuất sắc nhất thì Summer Scent 
(Hương mùa hè) đã giúp cô trở thành 
ngôi sao hallyu nổi tiếng khắp châu Á 
chưa đầy 3 năm sau vai diễn đầu tay. 
cho tới nay, ngôi sao 35 tuổi đã có 20 bộ 
phim điện ảnh, gần 10 bộ phim truyền 
hình, cộng với bảng thành tích khiến 
nhiều người ngưỡng mộ. cô có đủ cúp, 
từ giải cho diễn viên mới tới thị hậu, 
ảnh hậu, thậm chí là đủ cả 3 cúp ảnh hậu 
của 3 lễ trao giải danh giá: Blue Dragon 
awards, Baeksang art awards và Grand 
Bell awards. Thành công đến với Son 
ye Jin không chỉ nhờ sắc đẹp, may mắn 
mà còn cả ở sự tỉnh táo khi đối diện với 
hào quang đang vây xung quanh mình. 
Dù đang được ca tụng như một ngôi sao, 
lịch trình dày đặc, với nhiều dự án phim 

và hợp đồng quảng cáo béo bở, cô vẫn 
quyết định thi vào Khoa Điện ảnh tại 
Học viện nghệ thuật Seoul để trang bị 
cho mình một nền tảng vững chắc. Son 
ye Jin là một trong những nữ diễn viên 
hiếm hoi của điện ảnh Hàn Quốc có thể 
đóng tốt mọi thể loại vai từ chính diện 
đến phản diện, từ ngây thơ, trong sáng 
đến lẳng lơ, đa tình. 

nếu ở mảng phim truyền hình, Son 
ye Jin được mệnh danh là nữ hoàng 
phim bi, là biểu tượng của sự thuần khiết 
thì màn ảnh rộng là nơi cô lần lượt phá 
bỏ mọi giới hạn của bản thân. chưa bao 
giờ ngần ngại bất cứ khó khăn nào, từ 
những pha hành động nghẹt thở, phải 
ngâm mình nhiều giờ dưới nước giữa 
mùa đông lạnh giá đến cảnh nhạy cảm 
táo bạo. người hâm mộ từng lo ngại Son 
ye Jin sẽ đánh mất hình ảnh ngọc nữ khi 
liên tục khoe thân trên màn ảnh, nhưng 
người đẹp thẳng thắn cho biết: “Tôi tin 
những khán giả thông minh sẽ không 
nhầm lẫn giữa phim ảnh và cuộc sống 
thật. Một diễn viên chuyên nghiệp không 
có quyền từ chối những gì cần thiết cho 
vai diễn”. Luôn quan niệm rằng, diễn 
viên càng chuẩn bị kĩ bao nhiêu thì khán 
giả càng cảm nhận được trọn vẹn vai 
diễn bấy nhiêu nên mỗi  ngày cô đều ghi 
nhật kí diễn xuất và chuẩn bị kĩ lưỡng 
cho cảnh quay kế tiếp. Đó là lí do ngôi 
sao 35 tuổi luôn được ca tụng là người có 
tư cách làm nghề tuyệt vời, là gương mặt 
mà các đạo diễn muốn có trong bộ phim 
của mình.

năm 2016 là một năm rất thành công 
của Son ye Jin khi cả hai bộ phim The 
Truth Beneath (Tội ác ẩn giấu) và The 
Last Princess (nàng công chúa cuối 
cùng) đều đạt kỉ lục về doanh thu phòng 
vé, đồng thời mang về cho nữ diễn viên 
này nhiều giải thưởng danh giá. Mĩ nhân 
8x đã có màn trình diễn “không thể tuyệt 
vời hơn” khi biến hóa từ hình ảnh một 
người mẹ trẻ điên cuồng đi tìm đứa con 
gái mất tích của mình trong The Truth 
Beneath đến nàng công chúa ngây thơ, 
mong manh, quả cảm nhưng lại rất cô 
đơn trong The Last Princess. Diễn xuất 
của cô được giới phê bình Hàn Quốc 
đánh giá là “vô cùng xuất sắc”. Thành 
công của Son ye Jin có một phần không 
nhỏ nhờ vào việc lựa chọn kịch bản và 
cả những đạo diễn mà cô cộng tác, theo 
quan điểm, một đạo diễn giỏi sẽ nhìn ra 
những khía cạnh mới mẻ, giúp cho diễn 
viên phá bỏ các giới hạn của bản thân.

Gần 20 năm mài giũa tài năng, cho 
tới thời điểm này Son ye Jin cảm thấy 
mình đã chín chắn hơn trong nghệ thuật 
nhưng chưa bao giờ cô ngừng thử thách 
bản thân. Sắp tới, mĩ nhân 35 tuổi sẽ xuất 
hiện trong hai bộ phim điện ảnh, một 
thuộc thể loại hình sự, một thuộc thể loại 
lãng mạn giả tưởng. Đóng cặp với cô là 
hai ngôi sao hàng đầu Huyn Bin và So Ji 
Sub. chưa cần biết đến nội dung, chỉ cần 
sự xuất hiện của những gương mặt này 
đã khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Bảo anH

Trong phim The Last Princess
(Nguồn: hancinema.net)

Trong phim The Truth Beneath
(Nguồn: hancinema.net)

http://hancinema.net/
http://hancinema.net/
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từ Năm 2010 trở lại Đây, kHôNg 
có diễN ViêN trẻ Nào có tốc Độ 

bứt pHá NHaNH bằNg JeNNiFer 
lawreNce. NHữNg coN số tHốNg 

kê Đã Nói lêN rất NHiều Điều: 3 
Năm liêN tục là Nữ diễN ViêN 
tHu NHập cao NHất tHế giới, 

tổNg doaNH tHu các pHim mà 
JeNNiFer lawreNce tHam gia 

Đạt tới 5.5 tỷ usd, Vô số giải 
tHưởNg, troNg Đó có 1 lầN 

cHiếN tHắNg, 3 lầN kHác Được 
Đề cử oscar. tHáNg 9 Này, “cô 

gái VàNg” sẽ maNg tHeo Hi VọNg 
pHá taN bầu kHôNg kHí doaNH 

tHu ảm Đạm của Hollywood 
bằNg một tác pHẩm pHim kiNH 

dị maNg têN motHer! (tạm dịcH: 
mẹ ơi!).

ngôi sao không Thể Cản bướC
Trong cuộc trò chuyện với tạp chí 

Vanity Fair, Jennifer Lawrence cho biết, 
cô không bao giờ muốn bắt đầu một ngày 
với suy nghĩ chẳng có gì để làm hôm nay 
và càng không muốn đi ngủ với cảm giác 
vẫn chưa xong việc. người ngoài có thể 
thấy Jennifer Lawrence (J.Law) là cô gái 
quá may mắn khi ở lứa tuổi 9X đã cực kì 
suôn sẻ với toàn các vai chính trên con 
đường nghệ thuật. chỉ khi nào thực sự 
làm việc cùng J.Law mới thấu hiểu hết 
nghị lực cũng như sự cống hiến hết mình 
của cô. 

nếu lấy năm 2010 với vai diễn đột 
phá trong bộ phim Winter’s Bone (Xương 
trắng mùa đông) mang đến cho Jennifer 
Lawrence đề cử oscar đầu tiên lúc mới 
tròn 20 tuổi làm dấu mốc thì bảy năm 
qua là quãng thời gian vắt kiệt sức trên 
phim trường với nữ diễn viên này với 
một loạt bom tấn lẫn các tác phẩm tranh 
giải thưởng. J.Law như “cỗ máy in tiền” 
được vận hành hết công suất. Đến nỗi, 
khi thành công của loạt phim The Hunger 
Games (Đấu trường sinh tử) quá lớn, 
chất nữ anh hùng mà J.Law thể hiện quá 
thuyết phục, các nhà làm phim X-Men đã 
không ngại thay đổi nhân vật Mystique 
từ một dị nhân phản diện sang hơi hướng 
người hùng, giữ vai trò quyết định cục 
diện để vừa vặn với sức hút mà J.Law 
đang có. Rất nhiều fan của loạt phim bày 
tỏ sự khó chịu nhưng Hollywood là thế, 

khi ai là “con cưng”, họ sẽ được chiều 
chuộng hết sức.

Xung quanh J.Law không chỉ có 
những lời khen, một số người cho rằng 
cô được đánh giá cao hơn thực lực, rằng 
phong độ của cô không ổn định. Thực 
tế, suốt bảy năm qua, nữ diễn viên trẻ 
vẫn vững vàng ở vị trí hạng a bởi ở cô 
không tự hài lòng với những gì mình có. 
chăm chỉ làm việc đến nỗi tưởng như 
không có thời gian để yêu, J.Law đảm 
nhận nhiều dạng vai, chấp nhận nhiều thử 
thách. Không tránh khỏi những bộ phim 
không được tán thưởng nhưng vai diễn 
của J.Law, theo cách nào đó vẫn luôn tìm 
được sự tán thưởng từ giới phê bình, như 
phim Joy (mang về một đề cử oscar) hay 
Passengers (người du hành). 

năm 2017 của Jen tiếp tục được 
lấp kín bởi toàn các dự án đáng chú ý. 
ngoài phim kinh dị Mothers! sắp được 
công chiếu, J. Lan đã bỏ nhiều công sức 
tập múa ballet để nhập vai một vũ công 
người nga trong phim điệp viên mang 
tên Red Sparrow (chim sẻ đỏ), cô cũng 
chuẩn bị đảm nhận vai một phóng viên 
ảnh chiến trường trong phim mới của đạo 
diễn Steven Spielberg, liền sau đó là thử 
sức trong một bộ phim về thế giới công 
nghệ. Thương hiệu phim X-Men cũng 
vẫn cần tên tuổi Jennifer Lawrence để hỗ 
trợ cho đội ngũ sao trẻ… 

bí quyếT “sống khỏe”  
ở hollywood

nếu trong làng nhạc, Taylor Swift 
có “hội bạn gái” rất nổi tiếng và tích 

cực lăng xê nhau thì trong giới điện ảnh, 
Jennifer Lawrence cũng là cô gái đặc biệt 
không kém trong việc gây dựng, phát 
triển các mối quan hệ. 

Ở  Hollywood, sự đố kị, ganh 
đua khiến tình bạn trở nên xa xỉ. Với 
thành công khó ai bì ở độ tuổi 9X, lẽ 
ra Jennifer Lawrence phải là tâm điểm 
của những cơn sóng cạnh tranh dữ dội. 
nhưng bằng tài năng thực sự, lối sống 
không màu mè (thực ra có phần khá vụng 
về và đôi khi bị nhận xét trẻ con), J.Law 
lại có khá đông bạn bè danh tiếng, trong 
đó có “nàng thơ” mới của Hollywood - 
Emma Stone. Họ đã cùng gắn bó, chia 
sẻ với nhau từ những buổi đầu được giao 
các vai diễn lớn, nhắn tin trao đổi công 
việc, cảm xúc mỗi ngày và hết lời động 
viên, khen ngợi khi người kia đạt được 
thành công. J.Law bảo rằng, cô ủng hộ 
hết mình cho Emma và cũng nhận được 
sự đáp trả tương tự. J.Law từng có một 
mối tình sâu sắc với bạn diễn trong thời 
gian đóng phim X-Men, cô dễ dàng kết 
bạn với những nam đồng nghiệp nên các 
nghi án “phim giả tình thật” ít khi được 
nhắc tới. 

nhờ những người bạn rất giỏi, những 
mối quan hệ đầy uy tín trong giới điện 
ảnh, vị trí của Jennifer Lawrence ngày 
càng trở nên vững vàng. ngược lại, lối 
sống được coi là sạch sẽ, không phô 
trương, không giành giật  cùng thái độ 
làm việc chăm chỉ cũng khiến đồng 
nghiệp, bạn bè cảm thấy muốn đặt niềm 
tin ở nữ diễn viên. 

Bộ phim Mother! ra mắt giữa tháng 
9 này trở thành một dấu mốc khác biệt 
trong tổng thể con đường sự nghiệp của 
Jennifer Lawrence. Vì đây là lần đầu tiên 
J.Law công khai vướng vào mối quan 
hệ tình cảm mang tính “kinh điển” của 
Hollywood giữa đạo diễn và diễn viên. 
Bất chấp khoảng cách hơn 20 tuổi, cặp 
đôi mới này không chỉ khá xứng đôi về 
ngoại hình, danh tiếng mà còn là hai nghệ 
sĩ giàu năng lượng sáng tạo. chọn thể loại 
phim kinh dị để ghi dấu cuộc hợp tác định 
mệnh, khán giả hi vọng rằng, họ sẽ cùng 
tạo nên một tác phẩm thực sự để đời. 
Tuấn PHonG (Theo Vanityyair, US magazine) 

Nguồn ảnh: HD PicTuRES
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Giữa rừng già nam 
Mỹ, một chú chó 

được xua đi săn đuổi một 
thổ dân da đỏ. Trên đường 
lần theo dấu kẻ trốn chạy, 
chú chó dần nhận ra mùi 
của những thứ mình đã 
đánh mất: mùi củi khô, 
mùi bột mì, mùi mật 
ong… và mùi người anh 
em của mình. chú chó 
nhớ lại tất cả những gì con 
người từng dạy cho nó: 
cách tôn trọng thiên nhiên, 
biết ơn mẹ đất, sống hòa 
hợp với vạn vật và đặc biệt 
tên của nó - afmau, nghĩa 
là Trung thành. Với tài năng kể chuyện hấp dẫn, tác 
giả Luis Sepúlveda biết cách tôn vinh những tình cảm 
cổ xưa, cao quý một cách sống động, để lại những ấn 
tượng khó quên về thế giới của người Mapuche, về mối 
gắn kết của họ với thiên nhiên vĩ đại.

chuyện thường 
ngày với các 

ông bố, bà mẹ 
phải phát cáu khi 
đối mặt với hàng 
trăm câu “vì sao” 
“tại sao” ở những 
bé từ 2 - 5 tuổi? 
có những kiến 
thức có thể trả lời 
ngay nhưng đôi 
lúc bố mẹ phải bó 
tay vì các bé ấy 
hỏi khó quá?

Tạo điều kiện để con thắc mắc và khám phá 
chính là bước đầu gây dựng trí thông minh, tính 
ham học ở con. Điều gì con hỏi mà bố mẹ chưa 
rõ, hãy để sách vở giúp sức! cuốn sách Vũ trụ có 
những gì? ẩn chứa nhiều lời giải đáp về vũ trụ bí 
ẩn. Vũ trụ bắt đầu từ đâu? Tại sao Trái đất quay 
quanh Mặt trời?  Tớ có thể trở thành phi hành gia 
được chứ?... 

Tạp chí Truyền hình và nhà sách nhã nam gửi tặng độc giả 2 cuốn/đầu sách. để nhận sách, 
độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ email: tangsachvtv@gmail.com

Chuyện Con Chó Tên là Trung Thành vũ Trụ Có những gì?

Muncle Trogg 
đang hết 

sức lo lắng, cậu 
vừa phát hiện ra 
Đỉnh Đì Đùng, quê 
hương của khổng 
lồ là một ngọn núi 
lửa và nó sắp phát 
nổ. Thế nhưng, 
mọi khổng lồ khác 
chỉ quan tâm đến 
chuyện ăn mừng vì 
những con người 

sống ở chân núi đã bỏ đi. May cho Muncle là 
Emily bạn cậu vẫn còn ở đây và có lẽ cả hai 
cô cậu cùng nhau nghĩ ra cách nào đó... Vẫn 
chỉ là một cậu khổng lồ tí hon bị coi thường, 
cười nhạo, Muncle Trogg sẽ làm được gì? 
cuốn sách được đánh giá là hài hước, gay 
cấn, với nhân vật chính là cậu khổng lồ bé 
nhỏ đặc biệt thú vị...

munCle Trogg và Con lừa biếT bay 

Chai thời gian, ca khúc xưa cũ 
đã cùng Fatso đi qua tuổi niên 

thiếu bỗng êm ả vang lên trong 
một quán cóc nhỏ, gọi về những kỉ 
niệm…Fatso, em gái, những người 
bạn thân, đã tiến tới ngưỡng cửa 
trưởng thành trong niềm vui niên 
thiếu, với cú sốc đầu đời khi gia 
đình tan vỡ, với cả cần sa, với bao 
lựa chọn khó khăn, khi vô tình bị 
cuốn vào những biến cố xã hội. Để 
rồi khi nhìn lại, chợt thấy tuổi trẻ 
như một bức tranh ghép với những 
mảng sáng tối, gợi nỗi niềm  
man mác… 

Chai thời gian, cuốn tiểu 
thuyết bán chạy nhất nổi bật với thế hệ học sinh - sinh viên Thái 
Lan thập niên 1970, khám phá khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và 
con cái trong một gia đình trung lưu ở Bangkok, những nhức nhối 
của hành trình trưởng thành, những giằng xé giữa tình bạn tình yêu 
trong trái tim tuổi mới lớn... 

Chai Thời gian 

VT
VSách

mới

mailto:tangsachvtv@gmail.com
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khởi đầu bằng sitcom âm nhạc 
bếp hát và sau đó là loạt MV chất lượng 
của thị trường nhạc Việt, tại sao anh lại 
chọn trinh thám - hài để “chào sân” 
điện ảnh mà không phải là phim ca 
nhạc theo đúng sở trường?

Trước Chí Phèo ngoại truyện, tôi có 
cầm ba kịch bản phim đi tìm nhà sản xuất 
và đều bị từ chối. Mất tự tin, tôi quyết 
định về Mỹ thì may mắn gặp được nhà 
sản xuất nguyễn cao Tùng. Hai anh 
em nói chuyện và thấy rất hợp nhau nên 
quyết định hợp tác. anh Tùng có gợi ý 
cho tôi rằng, muốn làm phim cho người 
Việt xem thì đó phải là một câu chuyện 
thuần chất Việt nam. 

Một người bạn đã gợi ý cho tôi câu 
chuyện về Chí Phèo. Đọc xong hơn 100 
trang truyện, tôi lắc đầu vì không thể nào 
mang câu chuyện này lên màn ảnh rộng 
được. nó quá nặng nề và u ám. Tôi và 
anh Tùng lại ngồi với nhau một lần nữa 
và quyết định sẽ tạo ra một chí Phèo 
của thời đại bây giờ. Tôi phác thảo câu 
chuyện trong một tuần, đến khi trình bày 
với anh Tùng thì anh rất ngạc nhiên vì nó 
quá lạ, quá thú vị và đồng ý bắt đầu chạy 
dự án.

Trinh thám - hài có hành động là 
một thể loại phim rất phổ biến tại 
hollywood, anh gặp khó khăn nào trong 
quá trình Việt hóa “món ăn” lạ miệng này?

Tôi là người Mỹ gốc Việt, sinh ra 
và lớn lên ở Mỹ nên văn hóa trong con 
người tôi cũng là của người Mỹ. Vì vậy, 
cùng một câu chuyện, cùng một câu thoại 
nhưng tôi kể cho khán giả chắc chắn sẽ 
không hấp dẫn và dễ hiểu như Tiến Luật 
hay Thu Trang kể. chính vì thế, tôi phải 
tiếp thu rất nhiều ý kiến của ekip cũng 

như diễn viên để Chí Phèo ngoại truyện 
phù hợp hơn với người Việt. 

Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại 
cũng là điểm mạnh của tôi. Khi tôi dung 
hòa được văn hóa Mỹ của mình và văn 
hóa Việt của khán giả thì chắc chắn sẽ tạo 
nên kết hợp độc đáo và thú vị.

Tại sao anh lại chọn vợ chồng 
Thu Trang, Tiến Luật cho chí phèo 
ngoại truyện, một bộ phim rất khác với 
những gì họ từng làm trước đây?

Tôi không nghĩ Trang và Luật chỉ đơn 
thuần là hai diễn viên hài. Tôi có xem rất 
kĩ phim của Trang đóng như Em là bà 
nội của anh, Mặt nạ máu, Nắng,… ở mỗi 
vai diễn, Trang đều tạo cho tôi những ấn 
tượng rất riêng mà không hề lặp lại. Đó 

chính là sự hóa thân của một diễn viên 
giỏi. còn Tiến Luật, thú thật tôi không 
biết anh là ai khi anh đến cùng Trang 
trong buổi thử vai. ấn tượng đầu tiên của 
tôi về Luật là thần thái khá thu hút, ngoại 
hình cũng tương đồng với chí Phèo trong 
suy nghĩ của tôi. Sau hôm đó, tôi có hỏi 
ekip thì mọi người mới chia sẻ rằng anh 
Luật là chồng của Trang và cũng là một 
diễn viên giỏi. Tôi mời anh đến thử vai và 
chốt anh cho vai chí Phèo. Tôi tin, Thu 
Trang - Tiến Luật sẽ làm nên nhiều điều 
thú vị.

Trong thời điểm có rất nhiều phim 
Việt được ra mắt nhưng phần lớn là thất 
bại hoặc may mắn lắm là hòa doanh 
thu, theo anh lí do là gì? anh rút ra 
được kinh nghiệm nào cho bản thân? 

từNg cầm trịcH sitcom bếP háT 
cùNg “Đạo diễN triệu Đô” pHaN 
gia NHật liNH Và ĐứNg sau 
tHàNH côNg của rất NHiều mV 
NHư: EM của ngày hôM Qua (sơN 
tùNg m-tp), inVincibLE (Hồ Ngọc 
Hà), TELL ME Why, D.c.M.a (tóc 
tiêN)… daNNy Đỗ Đã cHia sẻ Về 
dự áN ĐiệN ảNH Đầu tay chí Phèo 
ngoại Truyện - tác pHẩm Hứa 
HẹN tạo NêN cơN sốt mới cHo 
pHim Việt.

VT
Vphỏng vấn

Độc quyền

danny Đỗ
Nếu kHôNg có 

cHí pHèo 
Ngoại truyệN...

ĐD Danny Đỗ
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Phim Việt, phim Mỹ, phim Hàn hay 
phim Hồng Kông…, điều quan trọng nhất 
chính là công thức. công thức chính là cái 
sườn của câu chuyện, chỗ a phải làm gì, 
chỗ B phải kể gì, chỗ c phải xoắn ra sao 
và chỗ D cần phải kết như thế nào. còn 
văn hóa chính là yếu tố giúp cho công 
thức của mỗi nước sẽ có bản sắc riêng. 
Để có một công thức tốt đòi hỏi cả ekip 
từ đạo diễn, đạo diễn hình ảnh, diễn viên, 
nhà sản xuất, hậu kì… hay thậm chí là 
phục trang, tổ hiệu ứng… phải biết mình 
đang làm gì và hiểu lẫn nhau. Ở Việt 
nam, mọi người tập trung vào đạo diễn, 
diễn viên nhiều quá.

ngoài ra còn một yếu tố khác chính là 
thị trường và marketing. Làm phim phải 
biết rõ đối tượng khán giả của mình là ai, 
phải làm chiến lược marketing như thế 
nào để nhóm khán giả đó tò mò và muốn 
xem phim. Rất nhiều nhà sản xuất nghĩ là 
làm phim càng rộng thì càng dễ thu hút 

nhiều nhóm khán giả khác nhau, phim hay 
thì người ta sẽ tự kéo tới rạp mà không 
cần marketing. cái này rất sai lầm.

chính vì sợ không làm ra được 
một công thức riêng nên nhiều nSX và 
đạo diễn chọn cách làm lại từ một phim 
ăn khách nước ngoài. anh có nghĩ làm 
lại đồng nghĩa với việc đi lùi?

Tôi thấy làm lại phim rất tốt, sáng 
tạo chính là tạo ra cái mới từ một cái cũ 
có sẵn. Làm lại một bộ phim thành công 
đồng nghĩa với việc sẽ phân tích được tại 
sao nó hay, nó tốt - một bài học quý giá 
cho những sản phẩm thuần Việt về sau. 
Tuy nhiên, tự tôn của dân tộc Việt nam 
rất cao, chẳng hạn như sau khi thấy Em 
là bà nội của anh - một bộ phim làm lại 
trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch 
sử với 102 tỉ là khán giả bắt đầu khó 
chịu. nhưng đến Em chưa 18 - một phim 
“thuần Việt” có chất lượng tốt - thì họ ồ ạt 

ủng hộ và kết quả là phá kỉ lục cũ rất xa - 
hơn 170 tỉ đồng và rất tự hào về nó. 

Điện ảnh Việt hiện tại rất giống với 
Hollywood thời kì năm 40, 50 - khi mọi 
thứ còn mới. Vậy nên mọi sự thử nghiệm, 
làm lại,… đều đáng được trân trọng.

Là một đạo diễn Việt kiều Mỹ, điều 
gì đã thôi thúc anh quay về và cống hiến 
cho điện ảnh Việt?

cũng như anh bạn thân Jordan Vogt 
Roberts (đạo diễn phim Kong: Skull 
Island - PV), tôi rất yêu Việt nam vì 
không có đất nước nào trên thế giới này 
lại tràn đầy tình yêu và sự kết nối giữa 
con người với con người như thế. Thậm 
chí, ước mơ lớn nhất của tôi là làm ra một 
bộ phim tình cảm về tình yêu đôi lứa, tình 
yêu gia đình, tình làng xóm, tình bạn bè… 
giữa những người Việt để cho thế giới 
thấy được tại sao đất nước chúng ta lại 
khiến cho những ai đã từng đặt chân đến 
yêu quý như thế.  

cJ cgV VietNam dành tặng độc 
giả tạp chí truyền hình 5 voucher 
xem phim chí Phèo ngoại truyện. 
Hãy nhanh tay gửi thư về tòa soạn 
tạp chí truyền hình - 43 Nguyễn 
chí thanh - Hà Nội để có cơ hội 
thưởng thức bộ phim hấp dẫn này. 

Các hình ảnh trong phim

TìnH Giao



48

VT
V hồ Sơ

truyền hình

Chi mạnh Tay vào  
nội dung gốC

Mới đây, hãng Facebook đã tuyên 
bố đang trong quá trình bàn bạc với các 
hãng phim Hollywood nhằm kịp cho 
ra mắt những bộ phim và chương trình 
truyền hình chất lượng cao, có thể trình 
chiếu trên nền tảng xã hội của mình sớm 
nhất có thể. 

“Mạng xã hội là một không gian có 
sức mạnh to lớn trong việc kết nối cộng 
đồng. Rất nhiều người sử dụng Facebook 
làm diễn đàn để đưa ra bình luận, nhận 
định về các chương trình truyền hình yêu 
thích. Thật uổng phí nếu để những khán 
giả này phải theo dõi bộ phim yêu thích 
của mình ở một nền tảng khác. Mang 
sứ mệnh kết nối chặt chẽ với khán giả 
hơn nữa - đó chính là lí do Facebook cần 
phải sở hữu những chương trình gốc của 
riêng mình”, ông nick Grudin, Phó chủ 
tịch hợp tác truyền thông của Facebook 
nói về lí do cho sự ra đời quyết sách mới 
của hãng công nghệ này. 

chiến lược này của Facebook được 
thực hiện nhằm mục đích đưa mạng xã 
hội này trở thành nơi để người sử dụng 
có thể xem các video thuộc nhiều thể 
loại từ phim ảnh, game show truyền hình 
đến các trận đấu thể thao… trên nền 
tảng công nghệ sẵn có. Để chuẩn bị cho 

ngày ra mắt chính thức, Facebook đang 
trong quá trình thương thảo kĩ lưỡng với 
các phim Hollywood. Điều đáng nói là, 
“gã khổng lồ” tuyên bố sẵn sàng móc 
hầu bao chi khoảng 3 triệu uSD cho 
mỗi tập phim truyền hình (một khoản 
tiền khá lớn so với mặt bằng kinh phí 
sản xuất truyền hình tại Mỹ hiện nay), 
đồng thời, hợp tác với những đại diện 
tài năng nhất Hollywood. Đối tượng 
khán giả được Facebook nhắm tới nằm 
trong độ tuổi từ 13 - 34, trong đó tập 
trung từ 17 - 30 tuổi. Hiện tại, Facebook 
đã rục rịch cho ra mắt bộ phim tâm lí 
mang tên Strangers (những người lạ 
mặt) và một game show với tên gọi Last 
State Standing (chỗ đứng cuối cùng). 
Facebook dự định sẽ phát hành các tập 
phim theo cách thức truyền thống thay 
vì tung toàn bộ mùa phim một lần giống 
như netflix inc. hay amazon. Thêm vào 
đó, hãng này cũng sẵn sàng chia sẻ dữ 
liệu khách hàng với Hollywood. 

Tự sản xuất chương trình nguyên bản 
hiện là chiến lược phổ biến của nhiều 
nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, điển 
hình như netflix và amazon... Trào lưu 
này khiến không một hãng công nghệ 
nào muốn dừng chân ở vai trò của một 
công cụ xem các chương trình cũ theo 
phương thức “mọi lúc mọi nơi”. Kể từ 
khi các mạng xã hội đối thủ như Twitter 

và Snapchat có những động thái lấn sân 
sang truyền hình, Facebook đã tỏ rõ 
quyết tâm không muốn bị tụt lại phía 
sau. Mới đây nhất, youTube cũng cho 
biết sẽ cho ra mắt kênh truyền hình riêng 
biệt, miễn phí cho người dùng với mục 
đích tăng cường thu hút quảng cáo. 

Giữa tháng 8 vừa qua, Facebook 
công bố thiết kế lại nền tảng xem video 
Watch và bắt đầu phát hành cho một 
số người dùng. Theo đó, video đăng tải 
trên Watch sẽ bao gồm các chương trình 
truyền hình nguyên gốc được tài trợ bởi 
Facebook cùng với các video đến từ 
nhiều nhà sản xuất khác. Watch là một 
sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với dịch 
vụ video khác như youTube hay netflix. 
Rõ ràng, một cuộc đối đầu gay gắt đang 
xảy ra giữa các đại gia công nghệ nhằm 
mục đích kéo dòng tiền chi tiêu cho 
quảng cáo vào túi mình. 

dự đoán Tương lai  
Của Truyền hình

nếu bạn là người yêu thích series 
Fixer Upper (nhà thiết kế) của kênh 
HGTV và muốn xem lại trên internet, 
bạn sẽ nghĩ ngay đến các dịch vụ trực 
tuyến netflix, HBo Go hay Hulu Plus. 
Thế nhưng, ba nhà cung cấp đó chỉ 
phục vụ khán giả ba mùa phim đầu. 
nếu muốn xem mùa thứ 4 thì hiện tại 

Facebook 
lấn sân truyền hình

Câu chuyện “nóng hổi”

cHuyệN “Đại gia” Facebook NHăm NHe lấN sâN 
truyềN HìNH Đã rục rịcH từ lâu. tHế NHưNg, kể từ 

sau kHi HãNg Này tuyêN bố cHíNH tHức gia NHập 
cuộc cHơi bằNg Việc sảN xuất các series Và game 

sHow truyềN HìNH tHì Đã trở tHàNH một troNg 
NHữNg câu cHuyệN truyềN tHôNg NóNg NHất troNg 

mùa Hè Năm Nay. VấN Đề Đặt ra là, Việc Này sẽ ảNH 
HưởNg ra sao ĐếN “Hệ siNH tHái truyềN HìNH”?
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chỉ có một hãng dịch vụ duy nhất là 
amazon. Để được xem Fixer Upper 
trên amazon Prime, khán giả phải móc 
hầu bao mỗi tập 2,99 uSD, vị chi cả 
mùa là 19,99 uSD. 

chúng ta thấy gì từ câu chuyện này? 
Thế giới đang bước vào kỉ nguyên số, 
những chương trình và bộ phim hay nhất 
được phục vụ khán giả chỉ bằng một cú 
click, với chi phí rẻ nhất có thể. nếu so 
giá thành sử dụng dịch vụ trực tuyến 
phổ biến hiện nay với phí thuê bao  
100 uSD hàng tháng cho một gói dịch 
vụ truyền hình cáp của hãng Time 
Warner thì có lẽ, phí truyền hình trả tiền 
không khác nào một “cơn ác mộng”. có 
một thực tế là, nếu như khoảng 5 năm 

trở về trước, truyền hình cáp đang ở 
vào thời kì ăn nên làm ra thì hiện nay, 
tại Mỹ, nơi có nền công nghệ truyền 
hình phát triển nhất thế giới, hàng triệu 
khách hàng đang dần cắt bỏ thuê bao 
truyền hình cáp.  

Sự thoái trào của truyền hình trả tiền 
đang diễn ra nhanh hơn dự đoán. Vào 
quý ii năm nay, gần một triệu người Mỹ 
cắt hợp đồng truyền hình cáp, theo số 
liệu của craig Moffett, chuyên gia phân 
tích truyền thông của Moffettnathanson 
cung cấp. ngày càng nhiều khán giả 
trẻ quay lưng với truyền hình một cách 
nhanh chóng. Theo Matthew Ball, 
trưởng phòng chiến lược của hãng phim 
amazon Studios, số lượng khán giả dưới 
35 tuổi xem truyền hình truyền thống đã 
giảm 50%  kể từ năm 2010 so với giai 
đoạn trước.

Điều gì sẽ xảy ra với truyền hình 
truyền thống? Gần đây, Disney - hãng 
truyền thông sở hữu những kênh truyền 
hình danh tiếng cũng như nhiều bộ 
phim ăn khách nhất thế giới, đã tuyên 

bố không gia hạn thêm hợp đồng phân 
phối với hãng netflix, mà thay vào đó 
bắt đầu thực hiện hai dịch vụ cung cấp 
trực tuyến độc lập. Một là dịch vụ thể 
thao trực tuyến trực thuộc thương hiệu 
của ESPn sẽ sớm ra mắt vào đầu năm 
tới, một dịch vụ khác tập trung khai thác 
phim và các chương trình truyền hình 
của Disney dự định ra mắt trên internet 
vào năm 2019. Hãng Disney đã xây 
dựng được một đế chế vững chắc với 
nhiều siêu phẩm điện ảnh ăn khách và 
có nguồn lợi nhuận khổng lồ từ kênh thể 
thao ESPn tự tin rằng, một lượng lớn 
khán giả sẽ sẵn sàng trả 10 - 20 uSD 
một tháng để xem Frozen (nữ hoàng 
băng giá) hay giải đấu nBa bên ngoài 
những sản phẩm họ đang được netflix, 
Hulu hay amazon Prime cung cấp. 
Trong khi đó, Facebook dù không có 
kho thư viện chứa nhiều nội dung như 
Disney nhưng lại sở hữu kho thông tin 
dữ liệu về sở thích của người sử dụng 
trên khắp 2 tỉ tài khoản đăng kí, quan 
trọng nhất là Facebook kiếm tiền từ 

quảng cáo nhưng sẽ cho khán giả 
xem miễn phí. nếu là khán giả, 
bạn sẽ chọn giữa mất tiền hay 
miễn phí?

Hiện tại, khán giả có cơ hội 
lựa chọn trước hàng loạt nhà 
cung cấp: netflix, Hulu, cBS all 
access, PlayStation Vue, Sling 
TV, amazon, Facebook, Twitter 
hay youTube… Paul Verna, 
chuyên gia phân tích dữ liệu 
video của eMarketer cho rằng, 

càng nhiều nhà cung cấp dịch vụ, 
khán giả sẽ càng được hưởng lợi. 

Ước tính, mỗi năm có khoảng 70 tỉ 
uSD đổ vào quảng cáo trên truyền hình, 
thế nhưng các mạng truyền hình đang bất 
lực chứng kiến dòng tiền chảy ồ ạt sang 
các nền tảng công nghệ số. Tính riêng 
trên thị trường truyền thông thì hai đại 
gia Facebook và Google gần như thâu 
tóm đến 90% quảng cáo số tại Mỹ. Trong 
vòng 5 năm trở lại đây, số lượng tiền 
dành cho quảng cáo số đã tăng gấp đôi. 
Theo Emarketer, các doanh nghiệp đã 
chi 36,82 tỉ uSD vào quảng cáo số năm 
2012, năm nay, số tiền này đã lên đến 83 
tỉ uSD. Trong khi các hãng truyền thông 
lớn đang phải duy trì một hạ tầng phân 
phối nội dung tốn kém và lạc hậu thì việc 
bị các đại gia công nghệ thôn tính là điều 
khó tránh khỏi trong tương lai không xa. 
Đây có lẽ là một bài toán đau đầu cho các 
nhà đài để tồn tại trước sự càn quét của 
cơn bão công nghệ số. 

DiệP cHi  
(Theo WJS, Engadget, Nytimes)

Facebook Watch (Nguồn ảnh: AP)Nguồn ảnh: AP

Dịch vụ Amazon Fire TV (Nguồn ảnh: Plex)
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góC khuấT Của làng  
Thời Trang

những màn đụng độ chưa từng có đã 
nổ ra ở phiên bản All Stars của VNTM 
đẩy mâu thuẫn giữa các thí sinh lên tới 
đỉnh điểm. Dù thực tế khi lên sóng, sự 
va chạm đã được biên tập và về cuối 
chặng đường đã được giảm đi nhiều 
nhưng những câu chuyện hậu trường 
về một mùa thi quá dữ dội liên tục là 
chủ đề nóng trên báo giới. Bên cạnh 
nhiều ý kiến phản đối việc khai thác 
sâu sự xung đột, thái độ của thí sinh 
nhưng nhìn từ góc độ người trong cuộc 
(các nhà thiết kế, người mẫu, đơn vị tổ 

chức…) thì đây không phải 
là những câu chuyện ngoại lệ 
của làng thời trang. 

Thí sinh mùa All Stars hoàn toàn 
không phải các cô gái mới chân ướt 
chân ráo sải bước trên sàn catwalk mà 
là những người mẫu có kinh nghiệm, 
vedette trong rất nhiều cuộc trình diễn, 
“nàng thơ” cho nhiều bộ sưu tập, thậm 
chí còn “chinh chiến” trên phạm vi quốc 
tế. Sẽ là gượng ép nếu đòi hỏi ở họ một 
thái độ ngoan ngoãn vô điều kiện, ngô 
nghê, vụng về trước thử thách, trước 
những bài học cuộc sống - điều từng làm 
nên sức hấp dẫn cho VNTM ở những mùa 

thi trước cùng khá nhiều thí sinh mệnh 
danh “gái quê”. Dàn thí sinh All Stars có 
sự nổi bật, khác biệt rõ ràng không chỉ về 
hình thức mà cả cá tính, phong cách. cao 
Thiên Trang, Thùy Dương, chà Mi, Lại 
Thanh Hương… không còn xa lạ trong 
giới thời trang, vì thế nếu chương trình 
cố gắng sắp xếp để phân vai thì mới dễ 
tạo cảm giác “diễn”. Hơn nửa đầu mùa 
phát sóng, nếu như VNTM thay vì để 
“liều lượng” cá tính quá tay, nhấn nhá 
dày đặc vào lời nói, điệu bộ, tương tác 

CuộC CHơI 
cá Tính

câu cHuyệN Về cá tíNH của các NHâN Vật tHể HiệN qua từNg 
tập của Hai cuộc tHi truyềN HìNH tHực tế gây bão dư luậN 
tHời giaN qua là ThE FacE (gương MặT Thương hiệu) Và 
ViETnaM’S nEXT ToP MoDEL - VnTM (người Mẫu ViệT naM) Đã 
trở tHàNH cHủ Đề tHu Hút sự quaN tâm kHáN giả Và tạo 
NêN sự cHia rẽ gay gắt.

Thử thách chụp hình 
với trăn và rắn trong 
VnTM mùa all Stars

Các thí sinh không ngại thể hiện thái độ và nhận xét gay gắt
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giữa thí sinh mà tập trung đầu tư kì công 
hơn, kịch tính hơn cho các thử thách thì 
có lẽ phản ứng dư luận đã không căng 
thẳng đến thế. 

không Có Chỗ Cho  
hoa hậu Thân Thiện

Điểm độc đáo và ấn tượng nhất của 
format The Face chính là luật chơi rất 
quyết liệt, đẩy các đội, các HLV liên tục 
vào thế đối đầu không khoan nhượng 
khiến tập nào cũng phải đưa ra sự loại 
trừ đối thủ. như thế khó lòng đòi hỏi một 
thái độ ôn hòa, dễ chịu ngay trong bản 
thân mỗi đội. Không phải Lan Khuê - 
HLV trở lại mùa thứ hai với vị thế được 
ngầm hiểu ngay từ đầu là “nhân vật trung 
tâm” - siêu mẫu Minh Tú mới là tâm 
điểm gây sóng gió. những được - mất chỉ 
có người trong cuộc hiểu rõ nhất, chuyện 
hậu trường vì nhiều lí do cũng không dễ 
phô bày trọn vẹn trên truyền thông, điều 
khán giả nhìn thấy qua không chỉ The 
Face mà cả Asia’s Next Top Model trước 
đó không lâu mà Minh Tú xuất sắc lên 
ngôi Á quân, đó là siêu mẫu này bộc lộ 
cảm xúc, suy nghĩ theo cách bản năng 
và hơi thiếu sự kiểm soát. cá tính mạnh 
khiến Minh Tú không bị nhạt nhòa trong 
bối cảnh The Face mùa thứ hai. cũng cá 
tính ấy cộng với sự vào cuộc của ekip  
hỗ trợ qua sự chia sẻ gây chú ý trên  
mạng xã hội lại đưa cô vào vòng xoáy 
của dư luận.

Dễ hiểu vì sao The Face Việt nam 
ngày càng mang hơi hướng phiên bản 
của nước láng giềng Thái Lan, bởi trong 
mặt bằng thí sinh có sức hút đồng đều thì 

lí do khiến khán giả chờ đón hẳn là cuộc 
xung đột giữa 3 HLV đầy cá tính. So với 
Thái Lan, Việt nam vẫn còn khá nhẹ 
nhàng, chưa đẩy cao kịch tính đến những 
tình huống hơi “lố” vì tâm lí khán giả 
Việt chưa sẵn sàng đón nhận. Một thái 
độ lệch chuẩn, một sự tự tin quá đà hay 
những nhận xét khác lạ vẫn còn khiến 
dư luận xôn xao. Đáng tiếc là, khi đứng 
trước cá tính, không phải khán giả nào 
cũng có cách nhìn cởi mở, thiện ý, vì vậy 
đã tạo nên những luồng chỉ trích nặng nề 
nhắm vào đạo đức con người.
Lịch phát sóng gần sát nhau của hai cuộc 
thi The Face và VNTM qua hai mùa thi 
gần đây đều vô tình tạo nên sự so sánh 

 Trước khi đăng kí tham gia The Face tôi đã suy nghĩ rất 
nhiều và cũng đủ biết với truyền hình thực tế sẽ không 
tránh khỏi những điều ngoài ý muốn vì không thể 
nào kiểm soát hết được bản thân. Nhưng khi bước 
vào cuộc mới thấy mọi thứ còn phức tạp hơn cả 
tưởng tượng. Nếu được thay đổi lại những gì từng 
nói, từng làm trong các tập đã phát sóng The Face 
tôi nghĩ chỉ muốn điều chỉnh thái độ cho vừa phải 
hơn, còn những gì đã nói đều là quan điểm và tôi tự 
tin với suy nghĩ, nhận xét của mình. Với tôi, The Face 
cũng là một bài học kinh nghiệm đáng quý. Tôi nhận thấy mình không thể 
tham gia các chương trình cạnh tranh quá cao, quá khốc liệt. Những người cá 
tính mạnh sẵn sàng thể hiện nhiều góc cạnh để khán giả thấy, để được nhớ 
đến. Còn tôi, tôi chỉ muốn giữ ở mức độ vừa phải, biết tiết chế một chút cho 
phù hợp với đông đảo khán giả.” - Trương Mỹ Nhân (thí sinh đội Lan Khuê bị 
loại ở tập 5 The Face mùa thứ hai và giành được quyền quay lại trong đêm 
chung kết nhờ bình chọn từ khán giả)

Minh Tú rất quyết liệt trong việc 
bảo vệ các thành viên trong đội

Thử thách catwalk trên 
bàn tiệc của The Face

từ thí sinh, HLV đến thử thách dù mỗi 
bên là màu sắc, luật thi hoàn toàn khác. 
những xung đột tình cờ cũng leo thang 
gần như cùng lúc trong cả hai chương 
trình tạo nên sự cộng hưởng cho bức 

xúc từ khán giả, qua đó khiến cái nhìn 
về những nỗ lực từ phía ekip thực hiện 
phần nào bị ảnh hưởng. nhưng cũng từ 
việc tiếp thu ý kiến phản hồi, nửa sau của 
The Face và VNTM tập trung hơn vào 
thử thách, năng lực của thí sinh, làm bật 
lên được sự nổi trội của một số gương 
mặt đầy triển vọng. cho dù đi cùng với 
chiều hướng ấy là sự giảm bớt khá nhiều 
về xung đột về cá tính, không khí bỗng 
chuyển sang nhẹ nhàng, tạo cảm xúc gắn 
bó, thấu hiểu hơn giữa những con người 
đã đi cùng nhau một chặng đường đủ dài.

HƯơnG Huyền    
(Ảnh chương trình cung cấp)
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Đối với nhiều cuộc thi ca hát, tài 
năng dù Quán quân đã ngầm 
được đoán định thì các thí sinh 

vẫn phải nỗ lực hết sức để vượt qua áp 
lực, thuyết phục khán giả trong đêm 
trình diễn cuối cùng. Kết quả ngoài dự 
đoán vì thế vẫn có thể xảy ra. nhưng 
với GMTH, qua hai mùa thi, có thể 
nhận thấy các thử thách được mang tới 
trong đêm chung kết gần như không 
có tính phân loại, các thí sinh hiếm khi 
thể hiện được rõ sự nổi bật. chính vì 
thế, mọi sự được coi như đã an bài khá 
sớm dù GMTH không phải 
là chương trình duy nhất 
dành toàn quyền lựa 
chọn quán quân cho 
khán giả bình chọn.

Trong cục diện 
của mùa thi thứ hai, 
Tú Hảo trở thành 
Quán quân là điều 
như đã được định sẵn. 
Sức hút của cả HLV Lan 
Khuê và bản thân Tú Hảo 
(vốn là một gương mặt rất nổi trên 
mạng xã hội và là một người mẫu chụp 

hình sáng giá của nhiều nhãn hiệu 
thời trang) đủ giữ cho lượng 
bình chọn của thí sinh 
này luôn dẫn đầu những 
cuộc đua. Tuy nhiên, 
không thể phủ nhận 
sự nổi trội của Tú Hảo 
đến từ chính nội lực, 
nét riêng không thể 
trộn lẫn. Vóc dáng khá 
nhỏ bé so với chuẩn người 
mẫu, bù lại gương mặt sắc 
nét, đôi môi dày hợp mốt của Tú 

Hảo khiến cô trở nên đặc biệt. 
Trong đêm chung kết, chỉ xét 

riêng 4 đoạn quảng cáo sản 
phẩm điện thoại của các 
thí sinh, sẽ không mấy 
khó khăn để nhận ra 
sự tỏa sáng áp đảo của 
Tú Hảo. còn nếu xét 
theo cả chặng đường 

GMTH mùa thứ hai, Tú 
Hảo cũng là người duy 

nhất được cả 4 HLV lựa chọn, 
chưa một lần đánh rớt phong độ kể 

cả khi mắc bệnh nặng. 

Tính theo 
khả năng phát 

triển, Tú Hảo thậm chí 
còn được đánh giá là sự 
lựa chọn dễ hợp lòng 
với các nhãn hàng hơn 
cả Quán quân mùa 
trước - Phí Phương 
anh vì sẵn có lượng 

người hâm mộ đông 
đảo, nhan sắc, năng khiếu 

trời phú trong việc tạo dáng 
trước ống kính cũng như gu thời 

trang ấn tượng, hợp xu hướng. Bất lợi 
của Tú Hảo nằm ở vóc dáng khiến cô 
khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội 
để sải bước trên các sàn diễn thời trang. 
ngoài ra, sức khỏe không thật tốt là vấn 
đề mà cô gái này cần sớm điều chỉnh để 
trở thành một Quán quân thuyết phục 
của truyền hình thực tế. những người 
yêu mến Tú Hảo còn chờ đợi ở cô bước 
tiến khác trong lĩnh vực diễn xuất, nơi 
vẻ đẹp đầy gợi cảm và ấn tượng sẽ là 
điểm cộng lớn.

HƯơnG Huyền  
(Ảnh chương trình cung cấp)

gầN NHư kHôNg gặp bất cứ 

cHướNg Ngại Vật Nào trêN coN 

ĐườNg cHiNH pHục Ngôi quáN 

quâN ThE FacE (gương MặT 

Thương hiệu), tú Hảo kHiếN 

Đêm cHuNg kết pHầN Nào trở 

NêN tHiếu bất Ngờ, kịcH tíNH. 

Tú Hảo có 
sức khỏe 
không tốt

Tú Hảo 
trong đêm 
chung kết

&cHặNg ĐườNg 
trải Hoa HồNg

Tú Hảo
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Ngoài Việc kHẳNg ĐịNH giá 
trị của một môN Võ tHuật, 

sự trở lại của Võ NHất Nam 
Được Ví NHư làm sốNg dậy 

của một di sảN VăN Hóa dâN 
giaN Việt Nam có lịcH sử 
HàNg NgHìN Năm. sau kHi 

Được giới tHiệu troNg 
cHuyêN mục ViệT naM - ĐấT 
nước - con người, pHóNg sự 
hồi Sinh Môn Võ ViệT cổ Đã 

NHậN Được sự quaN tâm của 
kHáN giả troNg Và Ngoài 

Nước. cHia sẻ của btV 
NguyễN VâN sẽ giúp kHáN giả 

Hiểu HơN NHữNg giá trị Này.

 những môn võ của người Việt cổ 
luôn khiến khán giả tò mò muốn biết về 
quá trình hình thành và phát triển. Với 
môn võ nhất nam thì sao?

Trước khi bắt tay vào viết kịch bản 
phim, chúng tôi đã tìm kiếm thông tin qua 
nhiều tài liệu lịch sử và được biết, xưa 
kia, vùng đất cổ châu Hoan, châu Ái, 
nay là các tỉnh Thanh Hóa, nghệ an đã 

tồn tại một dòng võ đặc dị của người Việt 
cổ mang tên võ Hét. Sở dĩ được gọi là võ 
Hét bởi trong quá trình luyện tập, các võ 
sư thường hít thở và hét theo những nhịp 
điệu và âm tiết nhất định. Võ Hét hay còn 
được gọi là võ nhất nam đã ra đời từ hàng 
nghìn năm trước với mục đích chống lại 
sự xâm lăng của giặc phương Bắc. Trong 
thời kì phong kiến, võ nhất nam đã được 
sử dụng để luyện binh thời nhà Trần, phát 
triển rực rỡ nhất ở thời Hậu Lê, thông qua 
nhân vật lịch sử cũng là người đã có công 
quy tập và phát triển mạnh mẽ  môn võ 
hét, đó là Thủy sư đô đốc Lê Trung Giang. 
Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, võ Hét 
có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện binh 
sĩ. Thế nhưng, sự thăng trầm lịch sử đã 
khiến phái võ này mất đi các truyền nhân, 
số lượng môn đồ suy giảm và dần bị thất 
lạc, phai mờ trong tâm trí nhiều người dân.

 chứa đựng trong những môn võ 
cổ truyền là tinh hoa của dân tộc, với 
môn võ nhất nam, điều đó được thế hiện 
qua những yếu tố nào?

Võ nhất nam ra đời trong sự phát 
triển nội sinh của dân tộc, là võ phái thuần 

nhất của người Việt, không pha tạp, lai 
căng với các dòng võ học nước ngoài. 
Xuất phát từ đặc điểm tầm vóc nhỏ bé của 
người Việt nên để đối đầu người phương 
Bắc to khoẻ, thể lực vượt trội, võ nhất 
nam lấy tránh né, kéo tì, triệt lực, hấp lực 
để phản đòn vào các huyệt đạo trên người 
đối thủ như cổ, mắt và không chủ trương 
đối lực, đối đòn, đối chiêu… Vì vậy, võ 
sinh tập trung vào luyện công để khắc chế 
các thế võ của đối thủ. 

 Trong phóng sự Hồi sinh môn 
võ Việt cổ đã giới thiệu quyền của nhất 
nam có 32 bài cơ bản và 42 bài bổ trợ 
được mô phỏng theo muôn vật trong trời 
đất để rút ra cái hay, cái đẹp, cái cứng, 
dẻo và biến hóa của vũ trụ. chị có thể 
giải thích rõ hơn?

Trong quá trình sưu tầm tư liệu, chúng 
tôi đã chú ý tới điểm này nhưng chỉ đọc 
trên sách vở thì chưa hiểu được bao nhiêu. 
Đến khi ghi hình, được các võ sư vừa thực 
hành vừa giảng giải, chúng tôi mới hiểu 
hơn. Võ nhất nam được đúc kết, sáng tạo 
dựa trên sự vận hành của khí huyết, những 
đặc điểm tâm - sinh lí và cơ chế vận động 

Bản Sắc ViệT
trong võ nhất nam 
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cơ bắp của con người, huy động tối đa sức 
mạnh của bản thân và lợi dụng sức mạnh 
của địch để đánh địch. Võ nhất nam 
không có sự cuồng bạo nhưng nếu đánh 
là áp sát sẽ tung liên hoàn đòn vào những 
chỗ hiểm hóc rồi rút về chớp nhoáng khiến 

đối thủ không kịp trở tay. nói như các võ 
sư của võ nhất nam thì thủ thế, thủ công 
của võ nhất nam thường dùng chủ yếu 
phát huy sự nhanh nhẹn, khéo léo và mưu 
trí. Tinh thần của môn võ này được toát 
lên qua các đường quyền, ngọn cước, bắt 
chước sự tinh túy của muôn loài. Sự mềm 
dai của dây rừng, sắc bén của cật tre nứa, 
xù cứng gân guốc của cội mai, nhanh khéo 
của giống khỉ, quằn quại trói riết của rắn, 
dai dẳng lầm lì của gấu, hùng dũng vũ 
bão của hổ, uyển chuyển của báo, bất ổn 
của mây gió, bất dịch của núi để sáng chế 
thành võ.

 Sau thời gian tưởng chừng đã thất 
truyền và rơi vào quên lãng, giờ đây môn 
võ nhất nam đang được hồi sinh mạnh 
mẽ ngay chính tại nơi nó được sinh ra. 
Trong những người chị đã gặp gỡ, nhân 
vật nào để lại ấn tượng sâu sắc?

người đầu tiên tôi muốn nhắc tới là 
anh Trần Văn Dũng, người đã đưa võ nhất 
nam hồi sinh trên chính quê hương của 
môn võ này. Ban đầu, anh Dũng luyện 
võ để nâng cao sức khỏe. nhưng sau khi 
biết võ nhất nam có cội nguồn từ chính 
quê hương mình, anh Dũng bắt đầu chiêu 
sinh và thành lập các cLB võ nhất nam 
ở Thanh Hoá, không thu bất kì khoản phí 
nào. Sau năm năm xây dựng và phát triển 
võ nhất nam tại xứ Thanh, anh Dũng đã 
thành lập hơn 10 cLB thu hút hàng ngàn 
võ sinh tham gia. các võ sinh sau khi rèn 

luyện ở cLB đạt tới trình độ nhất định đã 
tỏa về các địa phương để truyền dạy, giúp 
võ nhất nam ngày càng phát triển. người 
thứ hai là võ sinh Phan Văn Mạnh. Sau 
bao ngày khổ luyện, Mạnh đã trở về quê, 
mở cLB tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu 
Hóa để dạy võ cho các em học sinh trong 
xã. Lúc đầu, đường qua làng chưa có 
cầu phao, Mạnh phải tự chèo đò, ngược 
sông truyền dạy võ thuật cho các em. 
Mạnh quan niệm, võ thuật không phải 
là bạo lực mà là con đường dẫn đến sự 
hoàn thiện, là đạo tu thân. Dù từ nhà đến 
nơi dạy võ rất xa nhưng với tâm huyết 
và niềm đam mê thôi thúc muốn truyền 
dạy môn võ cổ truyền, những bạn trẻ như 
Mạnh đã góp phần làm hồi sinh môn võ 
Việt cổ - nhất nam.

 Phải chăng, việc thành lập các câu 
lạc bộ võ không chỉ giúp hồi sinh mà còn 
giúp môn võ nhất nam phát triển sâu 
rộng ra cả nước? 

Đúng vậy. những ngày làm phim, thời 
tiết không thuận lợi nhưng chính điều đó 
đã giúp chúng tôi thấy rõ sự tâm huyết của 
các võ sư với môn võ này. Họ  không ngại 

khó khăn để mang môn 
võ đến với mọi lứa tuổi. 
Từ lớp võ dưỡng sinh 
cho những người cao 

tuổi đến các em nhỏ vài ba tuổi. chúng 
tôi đã được tận mắt thấy, các bà các cô hễ 
cứ ngưng việc nhà là rủ nhau ra sân tập 
võ để nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, nhiều 
trường học như Trường tiểu học Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa còn đưa võ nhất nam 
vào giảng dạy trong tiết học thể dục cho 
hơn 400 học sinh. các em nhỏ đều nghiêm 
túc và hăng say luyện tập môn võ độc đáo, 
mang đậm bản sắc dân tộc này.

ngoài việc dạy võ để giữ gìn truyền 
thống, cLB võ nhất nam ở nhiều nơi đã 
trở thành ngôi nhà chung của các võ sinh 
tạo thành tập thể đoàn kết, yêu thương 
đùm bọc lẫn nhau, quan tâm đến cộng 
đồng xã hội bằng các chương trình thiện 
nguyện như quyên góp ủng hộ đồng bào 
bị thiên tai, trao quà cho trẻ em nghèo, mồ 
côi tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Rõ 
ràng, sự phục hồi của võ nhất nam không 
chỉ do một vài cá nhân tạo nên mà chính 
từ sức mạnh của tập thể với những người 
đam mê võ học và quý trọng di sản của 
cha ông để lại.

 cảm ơn chị đã chia sẻ!
yến TRanG (Thực hiện)

BTV Nguyễn Vân

Võ sinh Phan Văn Mạnh
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Mc Quang Tâm
Tự Hào KHI 
ĐượC Dẫn 

CHương TrìnH 
Của VTV
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“dẫN cHươNg trìNH là côNg 
Việc kHó kHăN NêN tôi luôN 

xác ĐịNH pHải Nỗ lực Hết 
mìNH. tHàNH côNg HiệN tại 
của tôi cHỉ là NHữNg ViêN 

gạcH NHỏ Đầu tiêN cHo coN 
ĐườNg ĐaNg Đi.” - mc quaNg 

tâm Đã có NHữNg tâm sự rất 
tHật kHi Nói Về côNg Việc 

của mìNH.

 Trong quá trình tham gia dẫn ẩm 
thực hình chữ s (phát sóng trên kênh 
VTV8) và các chương trình khác của 
VTV, bạn có gặp khó khăn hay áp lực 
không? Được dẫn các chương trình của 
VTV, cảm xúc của bạn như 
thế nào?

Trước khi được dẫn 
chương trình cho VTV, 
điều mà Tâm thích thú nhất 
chính là chiếc huy hiệu 
VTV mà các anh chị Mc 
thường đeo trên ngực áo 
lúc dẫn. Và cuối cùng, với 
sự cố gắng học hỏi, trau 
dồi, Tâm cũng vinh dự 
được đeo nó trên ngực. 
Áp lực thì luôn có vì các anh chị ở VTV 
đều rất giỏi và chuyên nghiệp. Mình phải 
cố gắng sao cho mỗi số quay đều phải đẹp 
nhất và tốt nhất. còn khó khăn thì không 
có, vì dẫn chương trình về ẩm thực mà 
khả năng nấu nướng và kiến thức nấu ăn 
của Tâm khá tốt. Vì vậy, mỗi số quay đều 
được đánh giá cao và nhận được sự tương 
tác, ủng hộ tích cực từ khán giả.

 gia đình của bạn có ai tham gia 
nghệ thuật không? Đâu là điểm tựa cho 
bạn những lúc gặp khó khăn trong  
công việc?

Gia đình Tâm không ai theo nghệ thuật 
nên lúc đầu đến với công việc dẫn chương 
trình tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhất 
là khi vừa là Mc vừa là diễn viên. Tôi 
đã từng bị căng thẳng khi công việc quá 
nhiều hoặc không được như ý muốn. Gia 
đình và các anh chị đồng nghiệp chính là 
điểm tựa lớn nhất giúp tôi vượt qua. Hơn 
nữa, Tâm là người lạc quan, nhiều năng 
lượng và hoà đồng nên ít gặp căng thẳng 
kéo dài. ngoài ra, niềm vui của Tâm mỗi 
ngày là được đi làm, gặp gỡ, quen biết 
những người bạn mới, những điều ấy nó 
cho mình niềm vui.

 bạn có hình mẫu nào để noi theo 
trong công việc?

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần ham học hỏi thì 
nhìn ai bạn cũng có thể dễ dàng thấy được 
cái hay của họ. Trong nhóm bạn thân của 
Tâm mỗi người mỗi cá tính, nhưng người 
nào cũng có thành công riêng và tôi học hỏi 
được ở họ rất nhiều. chính vì vậy mà khi 
làm bất cứ việc gì, tôi đều có định hướng rõ 
ràng, rành mạch rồi mới bắt tay vào làm.

  nghe nói, ngoài dẫn chương trình 
bạn còn làm thêm những công  
việc khác?

ngoài dẫn chương trình, Tâm còn là 
diễn viên đóng quảng cáo. Tính đến thời 
điểm này, Tâm đã tham gia khá nhiều 

chương trình của các thương hiệu lớn... 
Tâm tập gym và bơi để có cơ thể săn chắc 
và quan trọng nhất là sức khoẻ tốt để dẫn 
một chương trình trải nghiệm về thể thao. 
Bạn biết đó, nếu không có sức bền, sự dẻo 
dai thì chắc chắn bạn sẽ khó có được trải 
nghiệm chân thật và thuyết phục đối với 
khán giả.

 Tôi có cảm giác bạn hơi từ tốn, 
ung dung, liệu có phù hợp với một người 
làm giải trí? Một người dẫn chương 
trình có cuộc sống quá bình lặng có thể 

tạo nên những hình tượng, tính cách độc 
đáo không?

như đã chia sẻ ở trên, Tâm may mắn 
gặp được các anh chị đồng nghiệp rất giỏi 
cho nên quyết tâm phấn đấu của mình cao 
lắm. Tuy nhiên, trước chương trình mình 
đều chuẩn bị rất kĩ càng để đạt phong độ 
tốt nhất, rồi học hỏi thêm nữa để càng 
ngày càng làm tốt hơn. Bây giờ thì Tâm có 
thể tự tin chia sẻ các chương trình đã phát 
sóng, chứ lúc trước thì toàn… trốn.

 người ta bảo, nghệ sĩ thường chỉ 
nhìn thấy được phần tốt đẹp của mình, 
ít ai dám thừa nhận chương trình mình 
làm dở... bạn nghĩ sao về điều này?

Thật ra, làm giải trí hay bất cứ ngành 
nghề nào cũng cần PR và thể hiện mình. 
nhưng tất nhiên vẫn phải trong khuôn 
khổ. Thời nay rất hiếm trường hợp bạn tài 
giỏi và tự khắc có người tìm đến vì người 
giỏi quá nhiều, đặc biệt công nghệ lăng xê 
cũng rất bài bản, chuyên nghiệp. nhưng 

nói gì thì nói, thể hiện ra sao thì sự đánh 
giá và chấp nhận của khán giả là thước đo 
lớn nhất.

 kế hoạch sắp tới của bạn là gì?
Tâm vừa chính thức trở thành giáo 

viên tại một trung tâm đào tạo tài năng 
nhí. Tới đây, tôi mong tiếp tục được cống 
hiến và thể hiện trong các chương trình 
của VTV.

Hà HƯơnG (Thực hiện)
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  Sau thời gian “mất tích” trên 
sóng, lần trở lại này, hoa hậu ngô 
Phương Lan đã “lợi hại hơn xưa” với 
chương trình Qgkn, bạn có thể chia 
sẻ đôi chút về cơ duyên với talk  
show này? 

Khi nhà báo Quang Minh (lúc đó 
chuẩn bị cho chương trình QGKN bắt 
đầu lên sóng) đặt vấn đề và tôi đã nhận 
lời sau 2 phút trao đổi qua điện thoại. 
Giờ đã được gần nửa năm từ ngày bắt 
đầu quay và đây là một trong những 
công việc tôi rất thích.

 ngô Phương Lan từng chia sẻ, 
dẫn chương trình là một trong những 
sở thích của bạn nhưng làm Mc 
chuyên nghiệp thì cần phải đáp ứng 
nhiều điều kiện, trong đó quan trọng 
nhất là kiến thức. Với Qgkn, một talk 
show trò chuyện với các nhà hoạch 
định chính sách, các doanh nhân 
thành đạt thuộc mọi lĩnh vực, điều này 
có phải là một thử thách với bạn?

Vì dẫn chương trình là sở thích, 
là đam mê, chứ không phải là chuyên 
môn chính nên tôi chỉ tham gia những 
chương trình có ý nghĩa đối với cá nhân 
tôi. Mục tiêu của QGKN là trở thành 
luồng thông tin chính xác về các thử 
thách và thuận lợi khi khởi nghiệp, lấy 
từ bài học của những người đã trải qua 
và thành công trong ngành nghề để giúp 
những người mong muốn khởi nghiệp 
hiểu một cách rõ ràng và thực tế hơn về 

Hoa hậu ngô Phương lan

Sẵn SànG 
“kHởi NgHiệp”

từNg gây ấN tượNg Với kHáN giả 
truyềN HìNH troNg Vai trò mc 
của TaLk ViETnaM Và các sâN 
kHấu trực tiếp NHưNg pHải ĐếN 
cHươNg trìNH Quốc gia khởi 
nghiệP (qgkN), Hoa Hậu Ngô 
pHươNg laN mới tHực sự pHát 
lộ Hết NăNg kHiếu mc cũNg NHư 
sự duyêN dáNg, kHéo léo của 
mìNH. ít Người biết rằNg, Để 
tHeo Đuổi Đam mê dẫN cHươNg 
trìNH, Hoa Hậu Đã pHải bỏ côNg 
Việc ổN ĐịNH tại một tập ĐoàN 
uy tíN.
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con đường trước mắt. Với mỗi chương 
trình mình dẫn, tôi muốn dành thời gian 
nghiên cứu cặn kẽ về từ chủ đề đến 
nhân vật, đến mọi khía cạnh liên quan 
tới công ty họ, mô hình kinh doanh, trào 
lưu thị trường về ngành nghề… nên đã 
học hỏi được rất nhiều từ khách mời 
cũng như qua các nghiên cứu về họ. 
Tôi đặt mình vào vị trí của một người 
muốn bắt đầu khởi nghiệp và cần sự 
chỉ dẫn từ các chuyên gia, các vị cố vấn 
giàu kinh nghiệm. Và sau nửa năm, với 
những gì mình đã học được thì bản thân 
tôi đã cảm thấy sẵn sàng để khởi nghiệp 
(cười).

 Đề tài về khởi nghiệp vốn rất 
khô khan vì thường đi sâu vào các lĩnh 
vực chuyên ngành nhưng xem ngô 
Phương Lan dẫn, khán giả cảm thấy 
rất nhẹ nhàng, dễ hiểu bởi sức hút từ 
thần thái khuôn mặt luôn thường trực 
nụ cười đến cách nói chuyện duyên 
dáng, khéo léo, không hề bị lên gân. 
Lan có nhận thấy có một sự khác biệt 
rất lớn so với các chương trình mình 
đã dẫn trước đây?

cảm ơn chị, nếu có thể biến một chủ 
đề khô khan thành dễ hiểu và có sức hút 
như chị nói là lời khen lớn nhất đối với 
một người dẫn chương trình. Thực ra, 
khi dẫn, tôi không có khái niệm phải 
diễn vì trên thực tế, tôi cảm thấy thực sự 
bị cuốn hút vào những câu chuyện, chia 
sẻ của các vị khách mời. Tôi luôn nghĩ 
vai trò của người dẫn chương trình là 
phải dẫn dắt câu chuyện thế nào để tìm 
ra được khía cạnh mà khách mời thực sự 
tâm huyết thì họ sẽ chia sẻ rất nhiệt tình.

Tôi nhớ hồi dẫn số Talk Vietnam 
với ông Fred Whitehurst (người cựu 
chiến binh Mỹ đã tìm ra cuốn nhật kí 
của Đặng Thùy Trâm và dành 30 năm 
tìm kiếm gia đình của cô để trao lại 
cuốn nhật kí), lúc đầu ai cũng nghĩ  ông 
là người rất nghiêm túc và lạnh lùng, 
nhưng sau một hồi nói chuyện, ông trải 
lòng về cuộc hành trình gian nan để tìm 
được gia đình của Đặng Thùy Trâm và 
tìm lại được chính mình. Tôi vẫn còn 
nhớ cảm giác lắng đọng khi ông bật 
khóc và cả trường quay lúc đó ai cũng 
nín thở.

Mỗi thời điểm có hiểu biết khác 
nhau, mỗi chương trình và từng khách 
mời cũng có điểm thú vị khác nhau, 
nhưng tôi nghĩ mình đã trưởng thành rất 
nhiều từ lần đầu tiên lên hình tới giờ, 
xin được cảm ơn các ekip, các anh chị 
đồng nghiệp luôn kiên nhẫn và tận tâm 
giúp đỡ tôi. 

 Trò chuyện với các khách mời 
ViP hẳn không tránh khỏi những căng 
thẳng nhưng ngược lại, việc khám phá 
một nhân vật hay cũng rất thú vị. bạn 
ấn tượng với nhân vật khách mời nào 
nhất trong số các nhân vật đã lên sóng 
của Qgkn?

Thường chúng ta hay nghĩ rằng 
những khách mời cao cấp, những người 
có thành công và địa vị 
nhất định trong xã 
hội thì rất khác 
với những 
người bình 
thường 
và có 
thể khó 
tiếp cận. 
nhưng 
đến giờ, 
sau khi 
được gặp 
và nói chuyện 
với gần 20 khách 
mời có tên 
tuổi trong và 
ngoài nước, 
tôi thấy ai 
cũng rất thân thiện, giản dị, cởi mở chia 
sẻ câu chuyện thành công và thậm chí 
cả thất bại của mình. Tuy lên hình chỉ 
15 - 20 phút, nhưng tôi có cơ hội để nói 
chuyện gần 1 tiếng với từng người, đời 
thường thì rất khó có cơ hội để có từng 
ấy thời gian nói chuyện với những nhân 
vật đình đám này. Vì vậy, mỗi cơ hội 
tôi đều cố gắng tận dụng tối đa và có sự 
chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước để tham gia 
tích cực vào mọi câu chuyện. Tôi luôn 
cố gắng nhớ đó là câu chuyện, cuộc 
đối thoại, chứ không đơn thuần là cuộc 
phỏng vấn.

Từ những doanh nhân và chuyên gia 
thành đạt trong nước và khu vực như: 
ông Trương Gia Bình, ông Don Lâm, 

bà Trần Thu Thanh; những chuyên gia 
quốc tế như: ông Thuận Phạm (Giám 
đốc công nghệ của uber) hay Bộ trưởng 
new Zealand Todd Mcclay; hay những 
doanh nhân Việt trẻ đã thành công ở 
thung lũng Silicon như: anh Trần Việt 
Hùng, chị Văn Thị Hồng Vũ… ai cũng 
để lại những ấn tượng sâu sắc và những 
câu chuyện vô cùng bổ ích cho không 
chỉ riêng tôi mà cả ekip có mặt tại 
trường quay và ban biên tập. Tôi chỉ hi 
vọng là chúng tôi đã phần nào chuyển 
tải được những cảm hứng họ đã mang 
đến cho chúng tôi đến khán giả.

 rất nhiều triết lí về kinh doanh, 
cuộc sống cũng như các bí quyết khởi 
nghiệp thành công đã được chia sẻ 
trong qgkN. chắc hẳn có nhiều điều 

mà bạn tâm đắc và rút ra bài học 
cho riêng mình?

Tôi đã học được rất nhiều 
điều về từ khâu nghiên cứu 

thị trường, lên ý tưởng, 
cho đến cách tiếp cận 
nhà đầu tư, quy trình xây 
dựng công ty và quản lí 
phát triển sản phẩm, tốc 
độ phát triển… Tôi nghĩ, 

mình sắp trở thành chuyên 
gia đến nơi rồi (cười).

 ngô Phương Lan có 
thể chia sẻ đôi chút về công việc 

chính của mình hiện nay? chồng 
bạn có ủng hộ bạn trong 
việc dẫn chương trình? 

Để có thời gian tham gia 
công việc này, tôi đã phải bỏ công việc 
khác rất ổn định trong một tập đoàn uy 
tín. Gia đình và ông xã đã ủng hộ quyết 
định này của tôi vì chúng tôi có phương 
châm sống là luôn làm những công việc 
mình yêu thích vì mục đích của cuộc 
sống, như nhà triết học aristotle nói, 
chính là theo đuổi hạnh phúc. Khi yêu 
thích thì mới làm tốt, khi làm tốt, có kết 
quả tốt, thì mọi cơ hội đều sẽ đến từ đó. 
Và cũng như lời khuyên các chuyên gia 
dành cho các bạn khởi nghiệp, chúng tôi 
không nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên mà là 
nghĩ đến việc làm thế nào có ích cho xã 
hội. có thể coi đây là một trong những 
dự án khởi nghiệp của tôi!

Hà cẩM (Thực hiện)

Ngô Phương Lan trong 
chương trình Quốc gia khởi nghiệp
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VT
Vphía Sau

màn hình

bTv - mC Trở Thành…  
Thần Tượng

cách đây không lâu, tòa soạn Tạp chí 
Truyền hình đã nhận được lá thư khá dài 
của một cô gái đang học THPT ở một 
tỉnh miền núi. cô cho biết mình rất hâm 
mộ các BTV- Mc Ban Thời sự. chính vì 
thế, dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng cô bé 
vẫn theo dõi sát sao mọi diễn biến của tin 
tức nóng trong nước và thế giới. Bị hút 
bởi phong cách lên hình chuyên nghiệp 
cũng như khả năng hiểu biết sâu rộng 
của những người dẫn chương trình nên 
cô quyết tâm sẽ thi đỗ Học viện Báo chí 
và tuyên truyền để được làm truyền hình 
như các anh chị và hi vọng có dịp được 
gặp những nhân vật mình hâm mộ tại Hà 
nội. Tin rằng, không chỉ riêng các BTV 
thời sự mà khá nhiều biên tập viên, dẫn 
chương trình truyền hình tài năng khác 

Mc & 
những món quà “độc” 
từ người hâm mộ

BTV Quỳnh Hoa với 
các chiến sĩ ở Trường Sa

BTV Hoài Đảm với các khán giả nhí trong 1 chuyến công tác vùng cao

giàNH Được sự yêu mếN Và Hâm 
mộ của kHáN giả truyềN HìNH 
luôN là mục tiêu pHấN Đấu 
cũNg NHư Niềm tự Hào của 
NHữNg Người dẫN cHươNg trìNH 
truyềN HìNH. sự cổ Vũ của Người 
Hâm mộ giúp Họ tHăNg Hoa 
troNg NgHề NgHiệp... Và cácH 
tHể HiệN sự yêu mếN của kHáN 
giả dàNH cHo các mc cũNg 
muôN HìNH VạN trạNg, Với rất 
NHiều tìNH HuốNg bất Ngờ, Độc 
Đáo. Hãy cùNg các btV- mc cHia 

sẻ Về các móN quà Độc 
Đáo mà Họ NHậN 

Được từ 
kHáN giả. 
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của VTV cũng đã trở thành những tấm 
gương để các bạn trẻ phấn đấu học hỏi. 

khán giả gửi Tặng ThuốC bổ 
và… Tặng quà hàng Tháng

Mc Hoài anh từng tâm sự, chị xúc 
động rơi nước mắt khi nhận được lá thư 
của một khán giả miền nam. Bác có một 
thắc mắc rằng công việc truyền hình vất 
vả quá hay sao mà trông Hoài anh gầy 
quá vậy. có dạo lâu không thấy Hoài 
anh xuất hiện, bác đã lo lắng không biết 
có phải cô bị mệt hay không. Rồi bác còn 
gửi cả thuốc bổ cho Hoài anh nữa, dặn 
dò cô phải giữ gìn sức khỏe để làm tốt 
công việc. “những sự quan tâm và bày tỏ 
tình cảm của khán giả luôn mang lại cho 
chúng tôi niềm vui trong công việc. có 
khán giả cứ đều đặn hàng tháng lại gửi 
tặng tôi quà, lúc thì đôi giày, lúc lại chiếc 
kẹp tóc... mà không hề có địa chỉ người 
gửi để nói lời cảm ơn. có bạn sinh viên 
thì sưu tầm, góp nhặt những tấm hình của 
tôi từ nhiều năm trước, rồi tập hợp lại 
dựng thành những clip rất đáng yêu. Tôi 
thấy mình trẻ ra và có động lực làm việc 
hơn nhờ chính sự động viên của khán 
giả”, Mc Hoài anh chia sẻ.

món quà - nhớ đời  
ở đèo pha đin

Là phóng viên Ban truyền hình tiếng 
dân tộc, Mc - BTV Hoài Đảm nhớ nhất 
là chuyến công tác tại Điện Biên vào 
đúng dịp 20/10. Đó là chương trình về 
ngày Phụ nữ của chị em vùng cao, thực 
hiện tại một bản người Mông ở đỉnh đèo 
Pha Đin, có rất đông bà con dân bản đến 
dự. Ghi hình xong, đồng bào giữ ekip lại 
để liên hoan. Thay mặt đoàn, Mc Hoài 
Đảm đứng dậy cảm ơn dân bản, nhất là 
các chị em, đã giúp đoàn ghi hình và nói 
rằng “Phóng sự này, coi như là món quà 
xin tặng cho các chị em trong bản nhân 
ngày 20/10”. anh vừa dứt lời, trưởng bản 
nói ngay: “Mọi người nhận quà của nhà 
báo rồi, bây giờ đến lượt chị em tặng quà 
lại, nhà báo không được chối nhé”. “Thú 
thực là mình cũng hơi... ngại, nhưng đây 
là tấm lòng của bà con, nên mình mạnh 
dạn cười tếu: “Vâng ạ, quà của bà con, 
em xin hết ạ!”. Không ngờ chỉ vì câu nói 
đó mà... phải đến nhiều tháng sau, khi 
nhớ lại, Hoài Đảm vẫn còn nôn nao. Thì 

ra, quà của chị em là uống cạn với mỗi 
người... một chén rượu. cứ thế, 
khoảng 30 - 40 chị em, xếp 
hàng, lần lượt đến... “tặng 
quà”. May mà cuối cùng 
có anh cán bộ dẫn đường 
đứng ra giúp đỡ nhận 
quà hộ để ekip kịp lên 
đường về Hà nội dựng 
phóng sự, phát đúng ngày 
20/10 như lời hứa với 
bà con.

nữ mC xinh 
đẹp và quà 

Từ khán 
giả… nữ
niềm hạnh 

phúc lớn nhất 
của những 
người làm 
truyền hình là 
chiếm được tình 
cảm của khán giả. 
BTV thời tiết Quỳnh 
Hoa chia sẻ, chị may 
mắn khi có nhiều 
khán giả yêu thương 
mình: “có bạn gửi 
thư tay hoặc tin 
nhắn trên Facebook 
cá nhân để chia sẻ, 
động viên và cả góp 
ý cho tôi rất chân 

thành. Tôi nhớ mãi có một ngày đang 
làm bản tin, chợt nhận được cuộc gọi 
nhận đồ chuyển phát. Tôi khá bất ngờ đó 
là một hộp bánh kem rất xinh xắn, chợt 
thầm nghĩ là anh nào đó tặng đây. Sau 
mới biết đó là quà được gửi từ một bạn 
khán giả nữ, cũng khá trẻ”. BTV xinh 
đẹp này càng thấy phải làm tốt hơn nữa 
công việc của mình để mỗi lần xuất hiện 
trên sóng luôn mang đến những thông tin 
có ích cho khán giả.

 bấT ngờ Thú vị ở  
quán nướC dọC đường 
các BTV dẫn chương trình của Ban 

Truyền hình Tiếng dân tộc thường tiếp 
xúc với đồng bào qua mỗi lần đi tác 
nghiệp tại hiện trường. BTV ngân Hà 
chia sẻ: “Tôi nhớ chuyến công tác tại 
Bắc Kạn, ekip sản xuất dừng chân tại 
một quán nước ven đường. Tình cờ, khi 

tôi bước vào, cô chủ quán đang theo 
dõi một chương trình văn hóa 

do tôi dẫn trên kênh VTV5. 
Khi nhận ra tôi chính là Mc 
trong chương trình, vị khán 
giả đó rất ngạc nhiên và mang 
nước cùng những trái bắp, 

cây nhà lá vườn ra mời 
ekip thưởng thức và 

nhất quyết không lấy 
tiền”. Hoặc có lần, 

khi vừa đi công tác 
dài ngày trở về, 
ngân Hà nhận 
được email từ 

một khán giả ở Tây 
nguyên hỏi vì sao một 
tuần qua không thấy cô 
lên sóng. Tất cả những 
tình cảm đó cùng sự 
quan tâm theo dõi 
sóng hàng ngày của 
bà con là nguồn 
động viên vô giá 
cho ngân Hà và 
các đồng nghiệp 
VTV5 tiếp tục 
theo đuổi và 
cống hiến đam 
mê của mình 
cho nghề.

nGọc Mai
BTV Hoài Anh

BTV Ngân Hà gương mặt quen thuộc 
của khán giả VTV5



11 năm “giữ lửa”
 Đều đặn thấy Thụy Vân lên sóng ở các 

chương trình của VTV và sự kiện giải trí bên 
ngoài, có vẻ Thụy Vân là người rất giỏi  
“phân thân”?

Đúng là hiện tại tôi vẫn tham gia đồng thời 
nhiều hoạt động, song công việc chính tại Đài 
THVn vẫn chiếm phần lớn thời gian và tâm 
huyết của tôi. Trung bình mỗi tuần, tôi dẫn  
5 buổi cho bản tin Chuyển động 24h, một buổi 
bản tin Tài chính tiêu dùng, lên sóng chương 
trình CEO - Chìa khóa thành công hàng tuần 
và thỉnh thoảng dẫn VTVTrip. ngoài công việc 
tại cơ quan, tôi vẫn phải sắp xếp hợp lí cho gia 
đình với cậu con trai 5 tuổi, duy trì công việc 
kinh doanh và tham gia lớp học cao học chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh ba buổi tối mỗi tuần.

 bước chân vào Đài ThVn từ khi là sinh 
viên ngoại thương, trải qua cả ánh hào quang 
của danh hiệu á hậu Việt nam nhưng vẫn 
thấy Thụy Vân chung thủy với nghề biên tập 
viên truyền hình, một công việc không ít vất 
vả. nhìn lại chặng đường đã qua, có những 
dấu ấn nào đáng nhớ đối với Vân?

Tôi vừa bước qua cột mốc tròn 11 năm làm 
việc tại Đài THVn, tôi luôn cống hiến và cháy 

hết mình với công việc truyền hình. Với tôi, 
mỗi chương trình từng tham gia đều là một dấu 
ấn khó quên trong cuộc đời. nhớ ngày đầu, năm 
2006, tôi thi dẫn bản tin Tài chính kinh doanh 
(TCKD) nhưng ekip thấy gương mặt tôi phù 
hợp với mảng văn hóa nên giao cho dẫn Lựa 
chọn cuối tuần (LCCT). chính LCCT đã cho tôi 
một phong cách dẫn thoải mái, không gượng 
ép, đúng với con người mình. Sau thời gian rèn 
luyện, tôi được chính thức dẫn bản tin TCKD. 
Đó là niềm tự hào lớn của tôi vì cho đến bây 
giờ vẫn còn rất nhiều người nhớ đến thời gian 
Thụy Vân làm bản tin này. Từ năm 2012, tôi 
được dẫn CEO - Chìa khóa thành công nối tiếp 

BTV Thụy Vân
Hạnh phúc  
với con đường 
đã chọn

tròN 11 Năm gắN bó Với mái NHà VtV, á Hậu tHụy VâN 
VẫN tHườNg trâN trọNg gọi Đó là một “tìNH yêu ĐícH 
tHực”. Với Nữ mc của chuyển Động 24h, từ cHối áNH Hào 
quaNg sHowbiz, trở tHàNH một ViêN cHức, ĐảNg ViêN 
là một sự lựa cHọN aN toàN Và HạNH pHúc. 
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sau Hoa khôi Thể thao Thu Hương và 
BTV Hoài anh… nhờ chương trình, tôi 
có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nhân 
vật thành đạt, uy tín, giúp tôi tích lũy 
thêm nhiều kiến thức kinh tế bổ ích. Từ 
năm 2015, tôi may mắn được góp mặt 
trong chương trình Chuyển động 24h 
của Trung tâm Tin tức VTV24, hiện là 
một trong ba gương mặt dẫn chính của 
chương trình. 

công việc tại VTV rất phù hợp với 
con người, tính cách cũng như định 
hướng và quan điểm cuộc sống của tôi. 
Đài là nơi đã cho những người trẻ như 
tôi có nhiều cơ hội trải nghiệm trong 
nghề nghiệp và cuộc sống. Bởi vậy, 
ngay cả khi đăng quang Á hậu Việt nam 
2008, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa nhà 
Đài, mặc dù biết rằng, con đường này sẽ 
đầy vất vả. Với tôi, VTV là một tình yêu 
đích thực khó lòng rời xa. 

 11 năm qua, giai đoạn nào là khó 
khăn nhất đối với Thụy Vân?

Đó là khoảng thời gian vào năm 
2011, khi tôi rơi vào trạng thái bị động, 
không định hình được phong cách dẫn 
của mình. Lúc đó, nhiều ý kiến cho 
rằng, phong cách dẫn của Thụy Vân có 
phần cứng nhắc, thiếu sự hấp dẫn. năm 
2012, tôi sinh con và một năm sau quay 
trở lại công việc, tôi mới nhận ra được 
mình cần phải thay đổi ở đâu. Ví như, 
ở bản tin TCKD, tôi cần phải truyền tải 
thông tin cho khán giả nhẹ nhàng hơn 
thay vì gồng mình lên. Tôi nhận được 
nhiều phản hồi tích cực cho sự thay đổi 
này. Và rồi, đến Chuyển động 24h thì 
tôi như “cá gặp nước”, gần như thoát 
khỏi khủng hoảng trong việc định hình 
phong cách. Với Chuyển động 24h, tôi 
có cơ hội được biến hóa nhiều hơn. có 
lúc khán giả vừa thấy Thụy Vân sắm vai 
một cô giáo, lúc lại thấy biến thành một 
nhà ảo thuật, có khi lại hóa thành “cô 
dâu ma” trên hình... Hiện tại, tôi khá hài 
lòng vì có thể đem tới những món ăn 
tinh thần đa màu sắc tới khán giả.

ThướC đo Thành Công không 
nằm ở sự nổi Tiếng

 Là một trong số những người 
đẹp không dùng chiêu trò để đánh 
bóng tên tuổi, có khi nào Thụy Vân 
cảm thấy có phần đơn điệu?

Mỗi người có một sự lựa chọn, 
một con đường riêng. có người thích 

ở chung cư, biệt thự, thành thị nhưng 
cũng có người thích sống ở vùng ngoại 
ô, nông thôn, nhưng điều đó không có 
nghĩa là cuộc sống đơn giản hơn là vô 
nghĩa. Thực tế cho thấy, những hình ảnh 
“sạch” đem lại tác động tốt đến công 
chúng. Tôi cho rằng, xã hội đang hình 
thành một tiền lệ xấu trong việc đánh 
giá những người đóng góp thực sự cho 
nghệ thuật với những cá nhân ít đóng 
góp nhưng lại đánh bóng tên tuổi bằng 
scandal. Tôi vẫn luôn khắc ghi những lời 
nhắc nhở của Tổng Giám đốc Trần Bình 
Minh ngày tôi mới vào nghề: “Quen mặt 
không phải là nổi tiếng mà quan trọng 
là đóng góp được gì cho xã hội, có được 
công chúng nhắc đến với sự tôn trọng hay 
không”. cho đến bây giờ, tôi may mắn 
là một gương mặt có hình ảnh “sạch” và 
luôn cảm thấy tự hào về điều đó.

 công việc tại VTV có giới hạn 
Vân nhiều trong các hoạt động  
bên ngoài?

nhà Đài không can thiệp vào các 
mối quan hệ cá nhân của Mc nhưng bản 
thân tôi cũng đặt ra những nguyên tắc và 
giới hạn riêng cho bản thân. Tôi không 
thể vừa dẫn một bản tin chính luận rồi 
tối đến lại xuất hiện trong vai phản diện, 
mưu mô, thủ đoạn… điều đó có thể 
khiến khán giả bối rối về hình ảnh của 
người dẫn chương trình. 

 Trở thành Mc “cứng” của VTV 
có giúp Vân tăng thù lao dẫn sự kiện?

Tôi vẫn nhớ khi dẫn show đầu tiên 
lúc đang là sinh viên năm thứ 2, tôi nhận 
được catse 4 triệu. Để chuẩn bị cho lần 
đầu đứng trên sân khấu, tôi cầm kịch 
bản, học thuộc trong nhiều buổi tối, bắt 
bố mẹ ngồi nghe và đưa ra nhận xét như 

một khán giả. Giờ đây, sự trưởng thành 
trong nghề đã giúp tôi nhận được mức 
catse cao hơn 8 – 10 lần so với trước 
kia. Giá trị ta nhận được là phản ánh rõ 
ràng nhất về hiệu quả trong công việc. 
Tuy vậy, mức thù lao hậu hĩnh cũng 
đồng nghĩa với áp lực phải dẫn tốt, phải 
đem lại hiệu ứng tích cực cho chương 
trình. Tôi thấy mình may mắn vì các 
công việc bên ngoài đã góp phần đem 
lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định để tôi 
yên tâm hơn trong cuộc sống.

 nói như vậy, để có được cái gật 
đầu của Thụy Vân cho một chương 
trình không hề dễ dàng?

cũng không hẳn như vậy. Mỗi 
chương trình đều có một tiêu chí nhất 
định, quan trọng là những lời mời có 
đánh giá đúng giá trị của người dẫn hay 
không. nếu họ cần một người dẫn dắt có 
khả năng chữa cháy, vừa chính thống lại 
vừa showbiz thì tôi nghĩ mình có thể đáp 
ứng tốt. Khi đã nhận lời tham gia thì bất 
kể trong trường hợp nào, tôi luôn chuẩn 
bị kĩ càng và luôn cố gắng hòa mình, 
sống trong hơi thở của chương trình, trở 
thành cầu nối gần gũi và thân thiện với 
khán giả. 

 Xin cảm ơn Thụy Vân!
 an KHê (Thực hiện) 

Ảnh: nHÂn VậT cunG cấP

Năm nay, Thụy Vân đã lọt vào Top 5 
hạng mục Dẫn chương trình ấn 
tượng của giải thưởng VTV award 
2017. Với Thụy Vân, đó là một niềm 
tự hào vì những nỗ lực và cống hiến 
đã được khán giả ghi nhận.
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chào nguyệt ánh, hành trình 
khởi nghiệp của bạn nghe có vẻ khá li 
kì. bạn có thể chia sẻ đôi chút?

Sở hữu tấm bằng đạo diễn truyền 
hình loại giỏi, từng được cử đi dự Trại 
hè phim ngắn quốc tế tại Hàn Quốc, tôi 
từng nghĩ, truyền hình sẽ là sự nghiệp 
mình gắn bó suốt đời. nhưng sau khi 
trải qua rất nhiều công việc, bao gồm cả 
việc dẫn chương trình của kênh VTV6, 
tôi chợt nhận ra đó vẫn chưa phải là công 
việc mình đam mê nhất.

Tôi quyết định bắt tay khởi nghiệp ở 
lĩnh vực hẹn hò và lập tức phải trả một 
khoản “học phí” lên đến vài trăm triệu 
tiền nợ ngân hàng. có nhiều lí do để dẫn 
đến sự thất bại đó, một phần vì không 
đúng thời điểm của thị trường và nhu 
cầu người dùng, phần khác do bản thân 

còn thiếu nhiều kinh nghiệm liên quan 
đến quản lí tài chính, quản trị doanh 
nghiệp… Tuy nhiên, những điều đó 
không hề cản trở tôi quyết tâm theo đuổi 
lĩnh vực này.

năm 2016, sau bốn năm đi làm thuê 
“kéo cày trả nợ”, tôi quyết định quay 

lại khởi nghiệp. Vẫn là “hẹn hò”, vẫn là 
phân khúc khách hàng cao cấp, nhưng 
sau bốn năm, tôi đã tự tin, vững vàng 
hơn và có những thành tựu bước đầu.

Thành tựu mà bạn nói có phải là 
vị trí thứ 4 của rudicaf trong Top 20 
Start-up được yêu thích nhất 2016 và 
giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp của 
năm mà bạn vừa được trao?

Đó là giải thưởng mà tôi cảm thấy rất 
tự hào và trân trọng. Tuy nhiên, tôi cũng 
hiểu là không nên “mừng sớm” mà chỉ 
coi đó là sự ghi nhận, động viên, khích 
lệ bước đầu trong chặng đường đầy gian 
nan, thử thách này mà thôi. Đối với tôi, 
sự đón nhận của công chúng, khách 
hàng… đối với thương hiệu và sản phẩm 
có nhiều ý nghĩa hơn. nếu như cách đây 
5 năm, nói đến dịch vụ hẹn hò chất lượng 
và giá cao, mọi người hầu hết đều thờ ơ 
và lắc đầu thì hiện tại, mọi người lại rất 
tò mò và hứng thú. Tất nhiên, từ chuyện 
tò mò và hứng thú đến việc sẵn sàng chi 

“Hẹn hò” cùng 
Phụ nữ khởi nghiệp
19 tuổi Đạt daNH Hiệu Phụ nữ Thế kỉ 21 triểN VọNg của VtV3; 24 tuổi kHởi 
NgHiệp lầN Đầu tiêN rồi tHất bại Và ôm kHoảN Nợ NgâN HàNg Vài trăm 
triệu “Học pHí”; 29 tuổi kHởi NgHiệp lại lầN tHứ Hai Với cHíNH lĩNH Vực 
Đã từNg tHất bại 5 Năm trước Và giàNH giải Phụ nữ khởi nghiệP của Năm 

2016. Hãy cùNg tìm Hiểu câu cHuyệN kHởi NgHiệp Đầy tHú Vị của  
Vũ Nguyệt áNH - cô gái ĐaNg sở Hữu tHươNg Hiệu HẹN Hò “Hot” NHất  

tại Việt Nam HiệN Nay.

Khách mời của Café sáng với VTV3
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trả để sử dụng còn là câu chuyện dài. 
nhưng có thể thấy rằng, người dùng đã 
bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng của 
loại hình dịch vụ này.

bạn nghĩ sao khi ngày càng có 
nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả mức 
phí cao để được hẹn hò?

có thể hiện tại, mọi người đang 
quen hẹn hò miễn phí qua các 
website/ứng 
dụng đại trà, 
thỉnh thoảng 
hứng lên thì trả 
thêm vài chục 
hoặc trăm nghìn để 
nâng cấp thêm một 
vài tính năng vui 
vui. nhưng tôi tin là 
không lâu nữa, mọi 
người sẽ hiểu rằng 
“hẹn hò chất lượng” 
là khi chúng ta tiết kiệm 
được thời gian tìm kiếm và 
sàng lọc những đối tượng tương đồng về 
điều kiện và tiêu chí của chúng ta; được 
phục vụ bởi những dịch vụ hỗ trợ 
hẹn hò chuyên nghiệp và tránh 
được những rủi ro về quấy rối, 
ngoại tình, mại dâm… Và tất 
nhiên, tiền nào - của nấy. 
Hẹn hò chất lượng đi kèm 
với mức phí cao là chuyện 
rất dễ hiểu và hợp lí.

nhưng rõ ràng 
dịch vụ hẹn hò vẫn còn 
khá mới mẻ ở Việt nam 
và xã hội vẫn còn rất 
nhiều định kiến về lĩnh 
vực này?

Suốt 10 năm qua, các dịch 
vụ hẹn hò tại Việt nam vẫn 
chưa thể làm gì đáng kể để 
thay đổi những định kiến, tâm 
lí e ngại, đánh giá tiêu cực, 
thậm chí còn làm cho những 
định kiến đó có phần trở 
nên nặng nề hơn. nhận thức 
được rất rõ những vấn đề đó 
nên ngay từ khi xây dựng 
Rudicaf, tôi đã phải lựa chọn 
con đường “khác biệt” - sàng 
lọc và phân loại khách hàng 
với những tiêu chí rõ ràng. 
Tôi tin tưởng rằng, điều này 
sẽ thay đổi được quan niệm, 

định kiến của xã hội Việt nam về các 
dịch vụ hẹn hò.

Tại sao bạn lại chọn một lĩnh vực 
khó như vậy để khởi nghiệp, thậm chí 
từng thất bại một lần rồi mà vẫn quyết 

tâm bắt đầu thêm một lần nữa?
Lí do chỉ có thể gói gọn trong 

từ “đam mê”. Tôi cảm thấy, trong 
tất cả các công việc mình từng 
làm thì việc kết nối mọi người 

với nhau khiến tôi cảm thấy vui nhất 
và thích làm nhất. Tôi tin, được làm 
việc mình yêu và yêu việc mình làm 
là cách thú vị để tận hưởng cuộc sống, 
nhất là trong thời đại mà con người 
dành gần nửa thời gian mỗi ngày cho 
công việc. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận 
thấy thị trường dành cho mảng dịch vụ 
này tại Việt nam có nhiều tiềm năng. 

Trong 10 năm qua, đã có 
không ít công ty 
cung cấp dịch vụ 
này ra đời và… 
đóng cửa. Đó không 
phải là do người 
Việt nam không có 

nhu cầu sử dụng dịch 
vụ hẹn hò, chỉ đơn 
giản là chưa có dịch 
vụ nào chứng minh 
được uy tín của mình 
cũng như duy trì được 

chất lượng một cách bền vững và lâu dài 
đủ để khách hàng tin tưởng mà thôi. cựu 
Tổng thống Mỹ obama nói rằng: “Tại 
Thung lũng Silicon, nếu bạn khởi nghiệp 
mà chưa bao giờ thất bại thì bạn chưa 
thật sự khởi nghiệp”. Do đó, tôi luôn trân 
trọng lần thất bại đầu tiên của mình và 
coi đó như một tiền đề để có nhiều cơ 
hội thành công hơn.

Mới đây, nguyệt ánh tiếp tục 
được mời tham gia chương trình quốc 
gia khởi nghiệp và là một trong những 
Start-up được đánh giá cao. bạn đánh 
giá thế nào về những thành công của 
dự án?

Trong 6 năm qua, tôi đã sắp xếp hàng 
trăm cuộc hẹn hò cho rất nhiều đối tượng 
đa dạng, nhưng nếu quan niệm hẹn hò 
thành công là sau buổi hẹn đó hai người 
yêu nhau rồi lấy nhau, thì có lẽ tôi đã 
thất bại.

nhưng tại sao “thất bại” mà vẫn rất 
nhiều người tiếp tục nhờ chúng tôi tìm 
đối tượng hẹn hò? Bởi vì họ tin rằng khi 
tham gia những cuộc hẹn do chúng tôi 
sắp xếp, họ sẽ được gặp những người 
bạn mới thú vị, chia sẻ nhiều quan điểm 
về công việc, cuộc sống và từ đó, rất 
nhiều điều thú vị khác hứa hẹn sẽ tiếp 
diễn trong tương lai, mà không nhất thiết 
cứ phải là một cuộc tình nồng cháy hay 
một đám cưới rình rang…

nGuyên TRanG (Thực hiện)

Khi dấn thân vào một lĩnh vực 
“nhạy cảm” như hẹn hò và 

quyết tâm theo đuổi nó 
suốt hơn 5 năm qua, tôi 

đã phải chuẩn bị tâm lí 
để đối mặt với những 

định kiến, những nghi 
ngại, đánh giá tiêu 
cực… của một bộ 

phận không nhỏ trong 
xã hội. Bên cạnh một số 
người trẻ đã bắt đầu 
cởi mở và nhìn nhận 
tích cực hơn về lĩnh vực 
này, không thể phủ 
nhận rằng phần đông 
xã hội Việt nam - dưới 
sự chi phối của nền 
văn hóa Á Đông suốt 
nhiều thế hệ vẫn còn 
rất e dè với việc “sử 
dụng dịch vụ hẹn hò”.

Khách mời của Chuyến xe khởi nghiệp 

Khách mời của chương trình 
Quốc gia khởi nghiệp

Trong cuộc sống thường ngày số Tết 2017
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chương trình 
truyền hình thực 
tế nổi tiếng có 

sức sống lâu bền nhất 
của Hàn Quốc liên quan 
đến người thân của họ là 
Bố ơi, mình đi đâu thế?. 
Từ khi xuất hiện lần đầu tiên năm 2013, 
chương trình nhanh chóng thu hút được 
sự quan tâm của công chúng và đến nay 
đã có năm nước Trung Quốc, Việt nam, 
nga, nhật, Bhutan mua bản quyền thực 
hiện và đều rất thành công. Trọng tâm 
của chương trình là tình cảm cha con của 
những ông bố là nghệ sĩ. Sau chương 
trình, những em bé bất ngờ nổi tiếng hơn 
cả những ông bố ngôi sao. Đồng thời, 
các nam nghệ sĩ sau khi tham gia chương 
trình cũng trở nên gần gũi hơn với khán 
giả. Đến nay, Bố ơi, mình đi đâu thế? 
không còn lẻ loi vì có rất nhiều chương 
trình lấy chủ đề người thân của nghệ sĩ 
ở Hàn. 

Vài tháng gần đây, các chương trình 
truyền hình thực tế của Hàn Quốc về 
nghệ sĩ, quá trình tuyển chọn tài năng 
giảm nhiệt thấy rõ. Thay vào đó là những 
nhân tố mới – người thân của người nổi 
tiếng. Một chương trình truyền hình thực 
tế đang thu hút sự quan tâm của công 
chúng Hàn hiện nay là Nhật kí của mẹ - 
Vịt con xấu xí của tôi (Mom’s Diary - My 
Ugly Duckling) đang có lượt người xem 
khoảng 18,5%, theo thống kê của công 
ty nielsen Hàn Quốc. Đây là con số ấn 
tượng với Đài SBS vì thời điểm tối chủ 
nhật là khung giờ vàng của rất nhiều 
chương trình giải trí khác nhau. Tuy vậy, 
chương trình này vẫn có sức hút rất lớn. 

Nhật kí của mẹ - Vịt con xấu xí của tôi  
ra mắt từ tháng 8/2016 ghi lại phản ứng 
của các bà mẹ khi xem nhật kí cuộc sống, 
công việc hàng ngày của con mình là các 
nghệ sĩ: Kim Gun Mo, Park Soo Hong, 

Tony an, Lee Sang Min, Heo 
Ji Woong, Kim Je 
Dong. cùng với các 
bà mẹ còn có những 
khách mời nổi tiếng 
như: Kim Hee Sun, 
Kangta, Park Jin 
young… cùng tham 
gia bình luận. 

cảm xúc của những người mẹ khi 
xem về cuộc sống của con mình chính là 
điểm gây xúc động nhất của chương trình 
truyền hình thực tế này. Trong một tập, 
chương trình tập trung miêu tả cuộc sống 
của ca sĩ Lee Sang Min. anh hiện đang 
lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất 
do kinh doanh thất bại và phải thuê lại 
chính căn nhà của chủ nợ. chương trình 
đã ghi lại quá trình đấu tranh vất vả của 
ca sĩ Lee để trả nợ và tiết kiệm cho ngôi 
nhà trong mơ. có những hôm, bữa tối 
anh chỉ kịp ăn vội một bát mì ramen. Khi 
xem những hình ảnh này, mẹ của ca sĩ và 
khán giả vô cùng xúc động. nghệ sĩ Kim 
Gun Mo bị mẹ mắng khi xem băng hình 
con mình bò ra đất để làm kim chi. Mẹ 
của anh rất bực bội với cậu con trai lớn 
tướng mà vẫn không cẩn thận. Trong mắt 
bà, con trai thế nào cũng vẫn chỉ là một 
đứa trẻ mà thôi. 

chương trình vừa lên sóng cuối tháng 
6/2017 của SBS là Vợ độc thân (Single 
Wife) thì lại đặt ra tình huống các ông 

chồng nổi tiếng ở nhà trông con để vợ 
mình được đi du lịch một mình thật thoải 
mái. các cặp vợ chồng nam Hee Suk – 
Lee Kyung Min, Seo Hyun chul – Jung 
Jae Eun, Kim chang Ryul – Jang Jae 
Hee, Lee chun Hee – Jeon Hye Jin… 
đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ với 
thử thách của chương trình. những ông 
chồng nổi tiếng sẽ theo dõi chuyến du 
lịch của vợ mình qua băng ghi hình, từ 
đó nảy sinh nhiều câu chuyện thú vị. Vợ 
của diễn viên hài Park Myung Soo là bác 
sĩ Han Soo Min lần đầu tiên được du lịch 
Thái Lan. Từ trước đến nay cô luôn xoay 
quanh công việc và gia đình, khi đến 
một nơi mới mẻ, cô trở thành người khác 
hẳn. nữ bác sĩ kết bạn với nhiều người 
và hướng dẫn họ cách uống bia trộn với 
rượu soju. 

nhà sản xuất Jang Seok Jin của 
chương trình Vợ độc thân (Single Wife) 
cho biết, khán giả có xu hướng thích xem 
các chương trình giải trí có tính quan sát 
cuộc sống của người khác một cách tự 
nhiên. năm 2013, chương trình Tôi sống 
một mình (I Live Alone) từng gây tiếng 
vang khi tường thuật lại cuộc sống hàng 
ngày của những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ 
hài… sống độc thân. Tất cả những hoạt 
động trong lịch trình bận rộn của họ cũng 
như những giây phút đơn độc đều được 
ghi lại. nhưng năm nay truyền hình thực 
tế lại có bước tiến mới hơn khi mang lại 
cho khán giả góc nhìn về người nổi tiếng 
qua người thân của họ như: cha, mẹ, vợ, 
chồng, con cái. Giáo sư Jung Tae yeon 
của Trường Đại học chung-ang đánh giá 
rằng, khán giả luôn tò mò về cuộc sống 
riêng tư của người nổi tiếng. Vì thế, tiếp 
cận với những người xung quanh họ, các 
chi tiết cuộc sống chưa từng hé lộ chính 
là một trong những cách để đến gần hơn 
với các ngôi sao. Khi đứng trước người 
thân thì mọi người không thể nào che 
giấu được cảm xúc thật. 

G.TRúc (Theo Korea Hearld)

 “sao” đổi ngôi
truyềN HìNH tHực tế của HàN 

quốc ĐaNg cHuyểN trọNg tâm 
saNg Người tHâN của NgHệ sĩ tHay 
Vì bảN tHâN Họ NHư trước Đây. tại 

sao lại có sự tHay Đổi Này? 

Các cặp mẹ con của CT Nhật kí của mẹ

MC của CT Nhật kí của mẹ

Park Myung Soo và Lee Yoo-ri là 
MC của CT Vợ độc thân
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I dol School là chương trình tìm kiếm 
nhóm nhạc nữ do Mnet thực hiện, 
lên sóng vào thứ năm hàng tuần 

từ ngày 13/7/2017 trên kênh Mnet và 
tvn của Hàn Quốc. Từ 41 ứng viên ban 
đầu, khán giả sẽ chọn ra nhóm nữ gồm 
9 người và được đào tạo về âm nhạc, vũ 
đạo trong 11 tuần. Sau đó, họ tiếp tục 
được đào tạo để cho ra các sản phẩm 
âm nhạc vào thời gian sớm nhất. Dàn 
huấn luyện viên của chương trình đều là 
những nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Bada, 
thành viên nhóm S.E.S, biên đạo nổi 
tiếng Park Jun Hee và ca sĩ Stephanie, 
Black Eyed Pilseung... ca sĩ Kim Hee 
chul của nhóm nhạc Super Junior là chủ 
nhiệm lớp học. còn diễn viên Lee Soon 
Jae vào vai Hiệu trưởng ngôi trường. 

Bối cảnh của chương trình là một tòa 
lâu đài cổ rất đẹp với nội thất bắt mắt, 
sạch sẽ. Ở đây, các học viên sống trong 
môi trường tập thể và được đào tạo mỗi 
ngày. Khuôn viên trước tòa lâu đài cũng 
chính là sân khấu biểu diễn của các học 
viên trong các tập có phần loại trực tiếp. 
Mỗi tập đều được dàn dựng rất kịch tính  

như một bộ phim 
truyền hình để 
thể hiện sự nỗ lực hết sức của các 
học viên trong “thử thách sống còn”. 
những thử thách khắc nghiệt để tồn tại 
trước khi chính thức được ra mắt khán 
giả chính là bước đầu tiên khẳng định 
bản lĩnh của các học viên, tạo bước đệm 
vững chắc để họ sẵn sàng đối mặt với 
những thử thách lớn hơn của làng giải 
trí sau này.  

các học viên sẽ được đào tạo để trở 
thành thần tượng âm nhạc phù hợp với 
trình độ của họ. Sản phẩm của các học 
viên này sẽ có cơ hội ra mắt trong năm 
sau. nhà sản xuất thuộc Mnet muốn 
có những kế hoạch đào tạo trung hạn, 
dài hạn đối với các học viên của Idol 
School.  Họ muốn tạo nền tảng cho 
những người mơ ước trở thành ca sĩ. 
Thông qua chương trình thực tế này, các 
học viên có cơ hội tiếp cận với những 
công ty đào tạo nghệ sĩ và các nhà sản 
xuất. Vì thế, ở tập phát sóng ngày 9/8, 
tám học viên bị loại ngay lập tức được 
nhận vào các công ty đào tạo khác nhau 

nếu như họ có ý định tiếp 
tục trở thành 
nghệ sĩ. Đến 
với Idol School 
các học viên 
không chỉ được 

học cách trở 
thành ca sĩ mà 
còn học lịch sử 
của nhạc trẻ Hàn 
Quốc và rất nhiều 
điều để trở thành 

thần tượng của xứ sở kim chi, chẳng 
hạn như đào tạo về tâm lí làm người 
nổi tiếng, kĩ năng ứng xử, xuất hiện 
trước công chúng. 

nhà sản xuất Shin yu Seon cho biết, 
chương trình bắt đầu khởi động từ tháng 
4/2017 và chỉ dành cho ứng viên từ 12 
tuổi lên, bao gồm những người chưa 
từng tham gia bất cứ công ty đào tạo 
nghệ sĩ nào và những người đang là thực 
tập sinh của các “lò” đào tạo. Điều này 
đã từng gây tranh cãi về việc tìm “ngọc 
thô” của chương trình. Thế nhưng, thực 
tế cho thấy rằng, sau nhiều tập, những 
học viên của các công ty nghệ thuật đều 
bị loại ngay ở vài tập đầu. các chương 
trình này đều được truyền hình trực tiếp, 
khán giả bình chọn trong lúc chương 
trình phát sóng để tăng mức độ hồi hộp, 
kịch tính cho chương trình. 

G.TRúc (Theo Soompi) 
Ảnh: THEo KPoPMaP.coM

Các hình ảnh trong 
chương trình

idol sChool 
ngôI Trường KHắC ngHIệT

iDoL SchooL (tạm dịcH: Ngôi trườNg tHầN tượNg) 
là cHươNg trìNH truyềN HìNH tHực tế tìm kiếm 
tài NăNg âm NHạc mới của HàN quốc. Nơi Đây, các 
“ViêN Ngọc tHô” bước Vào cuộc tHử tHácH  
kHắc NgHiệt, Được Đào tạo bài bảN trước kHi 
tỏa sáNg. 
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Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 
9, Tribeca TV Festival (Liên 
hoan truyền hình Tribeca) sẽ lần 

đầu tiên được tổ chức. Lí giải về quyết 
định dành riêng một sự kiện độc lập cho 
truyền hình, những nhà tổ chức Liên 
hoan phim Tribeca (ra đời từ năm 2002) 
cho biết: những sự kiện, những gì thú vị, 

hấp dẫn nhất đối với khán giả đều đang 
diễn ra ở màn ảnh nhỏ. 

Tháng 5 vừa qua, LHP cannes tạo 
nên dấu mốc lịch sử trong bề dày 70 
năm của mình bằng việc chọn giới 
thiệu hai series phim đáng chú ý – Twin 
Peaks (Thị trấn Twin Peaks) và Top of 
the Lake (Trên mặt hồ). Theo đánh giá 
từ giới chuyên môn, cả hai phim đều 
rất xuất sắc, xứng đáng trở thành những 
đại diện đầu tiên cho dòng phim truyền 
hình dài tập ở cannes. Mặc dù vậy, lí 
do chính khiến một LHP có bản sắc 
riêng và những lề lối khá bảo thủ như 
cannes lại chấp nhận phá lệ nằm ở hai 
nhà làm phim tài danh David Lynch và 
Jane campion giữ vai trò sáng tạo, viết 
kịch bản kiêm đạo diễn. cả hai đều là 

người quen của LHP cannes và đều 
từng giành giải thưởng cành cọ vàng. 
chính phủ Pháp có kế hoạch dự kiến 
đẩy mạnh truyền thông để biến thành 
phố Lille thành “thủ phủ truyền hình” 
mới của châu Âu. cannes hẳn không 
muốn quyền lực và sức hút suốt 70 năm 
qua của mình bị phân tán khi mà các nhà 
tổ chức hoàn toàn có thể kết hợp LHP 
thường niên với những hoạt động truyền 
hình bên lề, các chợ phim… Vì thế, 
rất có thể vào mùa hội năm sau, LHP 

cannes hứa hẹn sẽ còn có nhiều thay 
đổi bất ngờ, đón nhận nhiều tác phẩm 
truyền hình hơn nữa, không loại trừ cả 
việc dành riêng hạng mục tranh giải. 

Trong khi đó, tại nước Mỹ, trước 
Tribeca TV Festival đã có ngày một 
nhiều liên hoan dành riêng cho các hoạt 
động truyền hình như: ATX Television 
Festival (tổ chức tại austin, bang Texas) 
hay New York Television Festival với 
bề dày hoạt động lên tới 13 năm. Bằng 
nội dung hoạt động phong phú từ tiếp 
thị, quảng bá, nghiệp vụ, sản xuất, giới 
thiệu những format mới, nhân tố mới 
đến chương trình mà người hâm mộ 

Từ nhu cầu, thị hiếu của khán giả 
cộng với bước tiến ngoạn mục về 
chất lượng của truyền hình nhiều năm 
qua khi xuất hiện những tác phẩm 
không hề thua kém điện ảnh đã dẫn 
đến sự bùng nổ các liên hoan truyền 
hình với quy mô, đẳng cấp quốc tế, 
khu vực, trở thành một làn sóng sôi nổi 
khắp châu âu và Mỹ.

làn sóng 
không thể ngăn cản

sau kHi liêN HoaN pHim daNH giá NHất tHế giới - caNNes mở 
rộNg cửa cHào ĐóN pHim truyềN HìNH dài tập, ĐếN lượt 

tribeca – một liêN HoaN Nổi tiếNg kHác cHuyêN dàNH cHo 
pHim tài liệu, pHim NgắN cũNg sẵN sàNg NHập cuộc.

Nguồn ảnh: multichannel

VT
Vphía Sau

màn hình
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rất trông ngóng – gặp lại các dàn diễn 
viên quen thuộc, yêu thích của những 
bộ phim kinh điển… dù quy mô tương 
đối nhỏ so với các LHP dành cho điện 
ảnh thì sân chơi mới của những người 
làm truyền hình vẫn đang rất sôi nổi, nỗ 
lực bắt kịp những bước phát triển chóng 
mặt của màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, cuộc tái 
ngộ của các diễn viên nức tiếng một thời 
không chỉ là một cách ôn lại kỉ niệm xưa 
mà có khi trở thành điểm mở đầu cho 
những dự án tái khởi động vốn đang rất 
được các nhà làm phim ưa chuộng. 

 Ra đời sau nhưng bằng uy tín vốn có 
của các nhà tổ chức, Tribeca Television 
Festival nhanh chóng thu hút được 
nhiều ngôi sao và các dự án phim truyền 
hình nổi bật góp mặt trong lần đầu tổ 
chức. Tâm điểm thuộc về series phim 
mang tên Will & Grace. Vốn là một 
trong những sản phẩm thành công nhất 
của hãng nBc với 8 mùa phim phát 
sóng từ năm 1998 đến 2006, cho đến 
nay, Will & Grace vẫn được nhìn nhận 
như bộ phim xây dựng nhân vật đồng 
tính xuất sắc nhất. Hơn một thập kỉ sau, 
phim chính thức được tiếp nối với phần 
thứ 9 và 10 lần lượt lên sóng kể từ cuối 
tháng 9/2017. Với sự yêu mến cuồng 
nhiệt của khán giả dành cho các diễn 

viên chính của phim, cuộc hội ngộ cùng 
Will Truman – chàng luật sư đồng tính 
do nam diễn viên Eric Mccormack đóng 
và Grace adler– nhà thiết kế do nữ diễn 
viên Debra Messing thể hiện, trở thành 
sự kiện không thể bỏ qua trong mùa 
phim thu đồng thời là “thỏi nam châm” 
thu hút sự chú ý ở Tribeca Television 
Festival. Hãng FX cũng không muốn 
đứng ngoài cuộc chơi mới, những thông 

tin nóng hổi về mùa thứ hai của series 
phim Better Things (cuộc sống vẫn 
tươi đẹp) sẽ được bật mí. Theo tờ new 
york Times, một số hoạt động đáng chú 
ý khác mà người yêu phim quan tâm ở 
liên hoan mới này, đó là giới thiệu các 
series phim hoàn toàn mới, trình chiếu 
quảng bá các phim ăn khách, gặp gỡ, trò 
chuyện với nhiều ngôi sao truyền hình…
Tuấn PHonG (Theo nytimes, tvovermind)

Nguồn ảnh: independent

Phim Twin Peaks (nguồn ảnh: welcometotwinpeaks)
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Xem gì?
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tHứ bảy - 16/09

02:10      Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 13
03:10  Phim Vn: ngược chiều nước mắt -
 Tập 1/34
05:10  chuyện nhà nông với nông nghiệp
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - tập 14
14:15  Talk Vietnam
15:00  Văn hoá canD
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:10   Khám phá Việt nam:Khám phá đảo hòn 

nghệ
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:30  Truyền hình trực tiếp
21:15  Phim tài liệu: Khát vọng hòa bình
22:45  Văn học nghệ thuật
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động

cHủ NHật - 17/09

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 14
03:10  Âm nhạc và cuộc sống
05:10   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  chuyện xưa tích cũ
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - tập 15
14:45  Khát vọng Việt nam
15:00  Văn hoá QĐnD: Đạo diễn Lưu Quỳ
15:30  Doanh nhân và hội nhập
17:10    Khám phá Việt nam: nghê - bộ sưu tập 

linh vật Việt
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  Hành trình di sản
22:45 Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

tHứ Hai - 18/09

01:10  chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 15
07:30  Phóng sự

08:00  chìa khoá thành công
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 16
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu: người tạo hình Quốc huy
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập 34
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

tHứ ba - 19/09

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 16
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập 34
07:30  Phim tài liệu
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 17
14:15  60 phút mở
15:00   Phim tài liệu: công nghệ ảo cảm nhận 

cuộc sống thật - Tập 2/2
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập 35
21:30  VTV kết nối 
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ tư - 20/09

01:10  Talk Vietnam
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 17
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập 35
07:30  Phóng sự
08:00  Talk vietnam
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 18
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu: Khát vọng hòa bình
17:00  Thế giới kết nối
17:45 cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập 36
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Hội nhập

23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ Năm - 21/09

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 18
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập 36
07:30  Phóng sự
08:00  câu chuyện văn hóa
10:25  chuyện xưa tích cũ
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 19
14:15  nhà hát truyền hình
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 2
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ sáu - 22/09

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 19
03:10  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 2
08:00  Giai điệu kết nối
09:30  Dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 20
14:15  90 phút để hiểu
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10 Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 3
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ bảy - 23/09

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 20
03:10  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 3
07:00  Trang địa phương
07:30 Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
10:30  Giai điệu kết nối 18
11:15  chuyển động 24h
12:35  Tọa đàm nông nghiệp sạch
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 21
15:00  Văn hoá canD
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17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
22:45  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

cHủ NHật - 24/09

01:10  Môi trường
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 21
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 22
14:15  chuyến xe khởi nghiệp
14:45 Khát vọng Việt nam
15:00  Văn hoá QĐnD: Môi trường Văn hóa
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:15  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

tHứ Hai - 25/09

01:10  chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 22
07:30  Phóng sự
08:00  chìa khoá thành công
09:30  Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 23
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu:
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30 chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập 37
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ aSEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động

tHứ ba - 26/09

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 23
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập 37
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật

09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 24
14:15  60 phút mở
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập  38
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ tư - 27/09

01:10  Talk vietnam
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 24
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập  38
07:30  Phóng sự
08:00  Talk vietnam
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 25
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu:
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: Giao mùa - Tập  39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ Năm - 28/09

02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 25
03:10  Phim Vn: Giao mùa - Tập  39
07:30  Phóng sự
10:25  chuyện xưa tích cũ
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 26
14:15  nhà hát truyền hình
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 4
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ sáu - 29/09

01:10  Hội nhập
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 26

03:10  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 4
 08:00  Giai điệu kết nối
09:30  Dân tộc và phát triển
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 27
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 5
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

tHứ bảy - 30/09

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 27
03:10  Phim Vn: ngược chiều nước mắt - 
 Tập 5
07:30  Văn học nghệ thuật
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối 18
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Quỹ đen của chồng - Tập 28
14:15  Đối thoại chính sách: Talk vietnam
15:00  Văn hoá canD
17:00  Thế giới kết nối
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10   Giai điệu tự hào
22:45  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

http://www.vtvgo.vn/
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tHứ bảy - 16/09

08:00  Phim tài liệu: Đi hay ở
08:30  an ninh và cuộc sống
10:20  nhịp sống công nghệ số 111
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 5
13:00  Kiến thức cộng đồng: 
 năng lượng tái tạo
15:00  Phóng sự: Đi qua vùng đầm vịnh - 
 Tập 8
16:30   Kỹ năng thoát hiểm: Xử trí bị kẹt thang 

cuốn
18:00   Quý hơn vàng: cách bổ sung sắt cho 

phụ nữ mang thai  không lo táo bón 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 19
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 71
20:32   Sạch hay bẩn: Hiểu đúng về thực phẩm 

chức năng
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: Viêm đại tràng 

cấp và mạn tính- những điều cần biết
21:00  Đẹp 24/7
21:30  Khám phá: cầu nhật Lệ 2 - Tập 2
22:45  nhật Bản đồng hành

cHủ NHật - 17/09

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Viêm đại tràng 
cấp và mạn tính - những điều cần biết

07:10   Việt nam - đất nước - con người: Làng 
Mường

08:00  Đi đâu? ăn gì?: Dạo bước Hà Thành
08:30  Đi tìm đồng đội
10:20   Quý hơn vàng: cách bổ sung sắt cho 

phụ nữ mang thai  không lo táo bón 
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 5
15:00  Phóng sự: Đi qua vùng đầm vịnh - 
 Tập 9
16:15  Tạp dề tí hon
16:35   Kiến thức cộng đồng: người dao ở ba vì 

và thuốc dân tộc
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Viêm 

amidan ở trẻ nhỏ
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 20
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 72
20:32  Sạch hay bẩn: Vùng rau sạch yên Lạc
21:00  Đẹp 24/7
21:30  chân trời khoa học - Số 16
22:45   nhịp sống công nghệ số 111

tHứ Hai - 18/09

 08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  nhật Bản đồng hành

11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 7
15:00   Phóng sự: Đi qua vùng đầm vịnh - 
 Tập 10/10
16:45  Phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 21
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 73
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: Phòng và điều trị 

sâu răng sữa ở trẻ
21:05  nhật Bản ngày nay
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 202 

tHứ ba - 19/09

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Phòng và điều trị 
sâu răng sữa ở trẻ

07:10  Phát triển bền vững
09:00  Hành trình khám phá
10:50  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 8
13:00  an ninh và cuộc sống
15:00  Phóng sự 
16:45  Khám phá: cầu nhật Lệ 2 - Tập 2
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 22
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 74
20:35   Khỏe thật đơn giản: Phòng tránh cận thị 

học đường
21:05   Đi đâu? Ăn gì?: Làng quan họ cổ Bắc 

Giang
21:45   Việt nam - đất nước - con người: cồng 

chiêng - diện mạo văn hóa Mường
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 203

tHứ tư - 20/09

06:45   Khỏe thật đơn giản: Phòng tránh cận thị 
học đường

07:10  Khám phá: cầu nhật Lệ 2 - Tập 2
08:00  chân trời khoa học - Số 16
08:30  Visa toàn cầu - số  38/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   Phát triển chăn nuôi các giống gà bản 

địa
10:50  Phát triển bền vững
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 9
12:55  chuyến xe buýt kỳ thú 
15:00  Phóng sự 
16:45   Việt nam - đất nước - con người: cồng 

chiêng - diện mạo văn hóa Mường
17:00  Bạn của nhà nông số 110
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 23
19:50 Phim TQ: Tây du ký - Tập 75
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người việt
21:45  Việt nam - đất nước - con người: cơm 

Tấm - nét ẩm thực bình dị
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 204 

tHứ Năm - 21/09

06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00   Đi đâu? Ăn gì ? Làng quan họ cổ Bắc 

Giang
08:30  Sắc màu các dân tộc
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Khám phá: cầu nhật Lệ 2 - Tập 2
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 10
13:00  Visa toàn cầu - Số  38/17
15:00  Phóng sự 
16:45  Việt nam - đất nước - con người 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 24
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 76
20:35  chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 205

 tHứ sáu - 22/09

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30   Sắc màu không gian:
10:50   Việt nam - đất nước - con người: cồng 

chiêng - diện mạo văn hóa Mường
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 11
13:00  Sắc màu các dân tộc
15:00  Phóng sự 
16:45  nhật Bản đồng hành
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 25
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 77
20:35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? Ăn gì?: Du lịch 
 TP. Hồ chí Minh
21:45  ngôi nhà giới tính: 
 nhật ký làm mẹ số 10
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 206 

tHứ bảy - 23/09

06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  Hành trình khám phá
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
09:00 Kinh doanh và pháp luật
10:20  nhịp sống công nghệ số 114
10:30  an sinh xã hội
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 12
13:00   Kiến thức cộng đồng: người Dao ở Ba 

Vì và thuốc dân tộc
15:00  Phóng sự 
17:15   Sáng kiến - giải pháp: Sáng kiến - Giải 
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pháp số 18
18:00   Quý hơn vàng: Điều trị chứng quấy 

khóc  ra mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 26
19:50   Phim TQ: Tây du ký - Tập 78
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: yHcT Trong điều 

trị chứng tê bì chân tay
21:30  Khám phá: cầu nhật Lệ 2 - Tập 3
21:45  Phát triển bền vững

 cHủ NHật - 24/09

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: yHcT Trong điều 
trị chứng tê bì chân tay

07:10   Việt nam - đất nước - con người: cồng 
chiêng - diện mạo văn hóa Mường

08:00  Đi đâu? Ăn gì?: Du lịch Tp.
 Hồ chí Minh
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:20   Quý hơn vàng: Điều trị chứng quấy 

khóc  ra mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 13
13:00  Pháp luật và cuộc sống
15:00  Phóng sự 
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Tác 

dụng giúp mau phục hồi sau bệnh, sau 
phẫu thuật

18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 27
19:50   Phim TQ: Tây du ký - Tập 79
21:30  chân trời khoa học - Số 17
22:35  Phim Mỹ:  nhịp sống công nghệ số 114

tHứ Hai - 25/09

06:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Tác 
dụng giúp mau phục hồi sau bệnh, sau 
phẫu thuật

08:30  Kinh doanh và pháp luật
10:15  Đẹp 24/7
 11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 14
12:15  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - Số  39/17
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00 Phim TQ: Thủy hử - Tập 28
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 80
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: Bệnh cảm cúm 

khi thời tiết giao mùa
 22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 207 

tHứ ba - 26/09

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Bệnh cảm cúm 
khi thời tiết giao mùa

10:15  Đẹp 24/7
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 15
12:15   Sống khỏe mỗi ngày: yHcT Trong điều 

trị chứng tê bì chân tay
13:00  an ninh và cuộc sống
13:30  chân trời khoa học - Số 17
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 29
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 81
20:35   Khỏe thật đơn giản: Bổ sung men vi 

sinh đường ruột
21:05  Đi đâu ? Ăn gì ?: Đến với thổ hà
21:45   Việt nam - đất nước - con người: Diễn 

xướng âm thanh cồng chiêng
22:35  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 208 

tHứ tư - 27/09

06:45   Khỏe thật đơn giản: Bổ sung men vi 
sinh đường ruột

08:00  chân trời khoa học - Số 17
08:30  Visa toàn cầu - Số  39/17
10:15  Đẹp 24/7
10:25   Bạn của nhà nông:  Sử dụng thức ăn 

phối trộn trong chăn nuôi
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 16
12:15  người phụ nữ hạnh phúc
12:55   chuyến xe buýt kỳ thú: Quảng Trị yêu 

thương
13:30  Đi đâu? Ăn gì?: Đến với thổ hà
14:00 Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 30
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 82
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người việt
21:45  Việt nam - đất nước - con người

 tHứ Năm - 28/09

08:00  Đi đâu? Ăn gì?: Đến với thổ hà
10:15  Đẹp 24/7
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 17
12:15   Sống khỏe mỗi ngày: Bệnh cảm cúm 

khi thời tiết giao mùa
13:00  Visa toàn cầu - Số  39/17
13:30  Vì sức khỏe người Việt
14:00   Bạn của nhà nông: Sử dụng thức ăn 

phối trộn trong chăn nuôi
15:00  Phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 31
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 83
20:35  chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7

tHứ sáu - 29/09

08:00  Vì sức khỏe người Việt
10:15  Đẹp 24/7
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 18
12:15   Khỏe thật đơn giản: Bổ sung men vi 

sinh đường ruột
 14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  KHGD quốc phòng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 32
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 84
20:00   Truyền hình trực tiếp sự kiện: ngày hội 

văn hóa dân tộc Dao
20:35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu ? Ăn gì ?
21:45  ngôi nhà giới tính: nhật ký làm mẹ 
 số 11

tHứ bảy - 30/09

06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00  nhà nông đua tài: Bán kết
08:30  an ninh và cuộc sống
10:20  nhịp sống công nghệ số 117
11:30  Phim TQ: cô gái hoa đào - Tập 19
12:15  Bốn mùa yêu thương
13:00  Kiến thức cộng đồng: Phong lan 
 Việt nam
13:30  Đi đâu? Ăn gì?
15:00  Phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
16:30   Kỹ năng thoát hiểm: Xử trí khi bị tống 

tiền
18:00   Quý hơn vàng: Tư vấn cách phòng và 

điều trị bệnh loãng xương
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - Tập 33
19:50  Phim TQ: Tây du ký - Tập 85
20:35   Sống khỏe mỗi ngày:Viêm khớp dạng 

thấp - Điều trị và phòng ngừa biến 
chứng

21:45  Phát triển bền vững
22:35   ngôi nhà giới tính: nhật ký làm mẹ 
 số 11

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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 tHứ bảy 16/9

00:00   Phim HQ:  Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 67

03:00  Phim  TQ: Thanh Vân chí - Tập 7, 8
05:00  Không giới hạn sasuke Vn
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng
09:15  VH-SK-nV
12 :00  Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00  Rubic  Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 17
15:00  cầu thủ nhí 
20:00  Tìm kiếm tài năng
21:25  Giọng hát Việt nhí
23:30  chuyện đêm muộn

cHủ NHật  17/9

00:00   Phim HQ:  Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 68

03:00  Phim    TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 9, 10
05:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
09:15  Sáng tạo Việt
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic  Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 18
17:00   Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 11, 12
20:00   Biệt đội vui nhộn
21:25  Bước nhẩy ngàn cân
23:30   Bí mật của tạo hóa

tHứ Hai 18/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 69

03:00   Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 11, 12
04:30  Hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Sinh ra để tỏa sáng
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 42
15:00  Giọng hát việt nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -  
 Tập 13, 14
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc 

T41
20:30  con biết tuốt
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập 9

22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 59
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ ba 19/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 70

02 :00  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 13, 14
05:00  Bản thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  con biết tuốt
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 43
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 59
15:30  Không giới hạn sasuke Vn
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -  
 Tập 15, 16
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc - T42
20:30   ai là triệu phú
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập 10
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 60
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ tư 20/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 71

02 :00  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -
 Tập 15, 16
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 44
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 60
15:30  Thần tượng âm nhạc nhí
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 17, 18
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc - T43
20:30  Đừng để tiền rơi
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: Ghét thì yêu thôi - Tập 6
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 61
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ Năm 21/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 72

02 :00  Đừng để tiền rơi
03:00   Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 17, 18
04:30  Biệt đội vui nhộn
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  VH-SK-nV
10:15  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 45
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 61
15:30  Gương mặt thương hiệu
17:00   Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 19, 20
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc T44
20:30  Không giới hạn Sasuke Vn
21:30  Phim Vn: Ghét thì yêu thôi - Tập 7
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 62
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ sáu 22/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 73

02 :00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 19, 20
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 46
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 62
15:30  Tìm kiếm tài năng
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -  
 Tập 21, 22
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:25  Gương mặt thân quen nhí   
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ bảy 23/9

00:00   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam Đông - 
Tập 74

02 :00  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -  
 Tập 21, 22
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  Không giới hạn Sasuke Vn
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
10:00  Bản thiết kế cuộc sống
 12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 
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Xem gì?
 Tập 19

17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -  

 Tập 23, 24

20:00  Tìm kiếm tài năng

21:25  Giọng hát Việt nhí

23:30  chuyện đêm muộn

cHủ NHật 24/9

00:00   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 

Đông - Tập 75

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 

 Tập 23, 24

04:30  VH-SK-nV

05:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?

06:00  Giọng hát Việt nhí

13:00  Đường lên đỉnh olympia

14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 

 Tập 20

15:00  chuẩn cơm mẹ nấu

17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -

 Tập 25, 26

20:00  Tìm kiếm tài năng

21:25  Bước nhảy ngàn cân

23:30  Bí mật tạo hóa

tHứ Hai 25/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 

Đông - Tập 76

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 

 Tập 25, 26

04:30  Hãy chọn giá đúng

06:00  nhịp đập 360o thể thao 

07:00  cà phê sáng 

08:00  Xả xì chét 

11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc

12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 47

15:00  Giọng hát Việt nhí

17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 27, 28

20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc 

T45/100

20:30   con biết tuốt

21:10  Sắc mầu phái đẹp 

21:30  Phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập 11

22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 63

23:30  chuyện đêm muộn

tHứ ba 26/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 77

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - Tập 27, 28
05:00  Bản thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  con biết tuốt
10:15 chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 48
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 63
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 29, 30
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc 

T46/100
20:30  ai là triệu phú
21:30  Phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập 12
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 64
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ tư 27/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 78

02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 29, 30
04:30  Bản thiết kế cuộc sống 
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  ai là triệu phú
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 49
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 64
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 31, 32
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc 

T47/100
20:30   Đừng để tiền rơi
21:30  Phim Việt nam: Ghét thì yêu thôi - 
 Tập 8
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 65
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ Năm 28/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 79

02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 31, 32
04:30  Biệt đội vui nhộn
05:00  VH-SK-nV
07:00  cà phê sáng 

09:30  VH-SK-nV
10:15 Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 50
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 65
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -
 Tập 33, 34
20:00   Phim Sitcom: Xin chào hạnh phúc 

T48/100
20:30   Không giới hạn Sasuke Vn
21:10  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: Ghét thì yêu thôi - Tập 9
22:30  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 66
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ sáu 29/9

00:15   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 80

02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí -
 Tập 33, 34
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
07:00  cà phê sáng 
10:15 Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim TQ: Tình thiên thu - Tập 51
15:00  Phim TnK: Mùa anh đào - Tập 66
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 35, 36
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:10  Gương mặt thân quen nhí
23:30  chuyện đêm muộn

tHứ bảy 30/9

00:00   Phim HQ: Bí mật ở chơng Đam 
Đông - Tập 81

03:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 35, 36
05:00  Không giới hạn SaSuKE Vn
09:00  VH-SK-nV
12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 21
17:00  Phim TQ: Thanh Vân chí - 
 Tập 37, 38
20:00  Tìm kiếm tài năng
21:10  Giọng hát Việt nhí
23:30 chuyện đêm muộn
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bắc giaNg Nam ĐịNH

(từ ngày 16 đến ngày 30/9/2017)
lịch phát sóng các đài địa phương

kHáNH Hòa Hải dươNg

buổi sáng (7h00)
Ngày 16/9
Phim TQ: Bằng chứng thép 
2
từ 17 - 30/9
Phim TQ: Thâm cung điệp 
ảnh
buổi trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00 ngày 
hôm sau)
Phim TQ: Thâm cung điệp 
ảnh
buổi chiều (14h30)
Phim HQ: Sức mạnh của sự 
phản bội
buổi chiều tối (17h00).
Phim HQ: nữ hoàng in Soo

buổi chiều tối (18h00)

Phim Vn: Hợp đồng tình 

yêu

buổi tối (20h40)

(phát lại vào 14h30 ngày 

hôm sau)

Phim HQ: Sức mạnh của sự 

phản bội 

cuối ngày (23h30)

(Phát lại vào 17h00 ngày 

hôm sau)

Phim HQ: nữ hoàng in Soo

buổi 0h00
Từ 16 - 27/9: Phim ÂĐ: 
Trái tim mĩ nhân
Từ 28 - 30/9: Phim HQ: 
Sống để yêu
buổi 2h00
Phim Vn: Rau muống 
tháng 9
buổi 4h20
Từ 16 - 25/9: Phim TQ: 
cuộc chiến sắc đẹp
Từ 26 - 30/9: Phim TQ: 
Trái tim người mẹ
buổi 8h10
Phim HQ: Sức mạnh diệu 
kì
buổi 10h05
ngày 16/9: Phim HQ: cô 
nàng xảo quyệt
Từ 17 - 30/9: Phim HQ: 
người tình bí mật

buổi 12h30
Từ 16 - 17/9: Phim HQ: 
nước mắt phụ nữ
Từ 18 - 30/9: Phim HQ: 
Khát vọng đen tối
7)buổi 18h00:
Từ 16 - 27/9: Phim Vn: ầu 
ơ ví dầu
Từ 28 - 30/9: Phim Vn: 
Ánh sáng thiên đường
buổi 21h10
Phim HQ: Lửa hận tình thù
Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 
ngày 16/9: Phim Mỹ: Ám 
ảnh
ngày 23/9: Phim Mỹ: Hiệp 
sĩ Westender
ngày 30/9: Phim Mỹ: 
cánh cửa trái tim
buổi 21h45
Phim HQ: Tìm lại kí ức

buổi sáng (6h45’)  
Phim Việt nam: ngọn cỏ 
gió đùa
buổi sáng (9h00’)  
Phim HQ: nợ một vòng 
tay 
buổi trưa (11h45’)
Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Phim HQ: Bóng tối hận thù
buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
Phim Vn: Quyến rũ
buổi chiều (16h30’)  
Từ 16 - 24/9: Phim ĐL: Một 
thời con gái
Từ 25 - 30/9: Phim HQ: 
Muôn nẻo tình yêu

buổi tối (20h45)

  * Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, 

bảy 

Từ 16 - 22/9: Phim HQ: nữ 

cảnh sá

Từ 25 - 29/9: Phim HQ: Kế 

hoạch báo thù

 * chủ nhật.

ngày 17, 24/9: Phim nước 

ngoài  

buổi tối ( 22h45’)

* Thứ hai, ba, tư, năm, 

sáu. 

 Phim TQ: Kiểu tình yêu 

thứ ba

buổi 0h00
Phim HQ: Son môi hồng
buổi 2h00
Từ 16 -19/9: Phim Vn: Đò 
dọc
Từ 20 - 30/9: Phim Vn: Tỷ 
phú Tưng
buổi 5h00
Phim Mexico: Sắc màu đam 
mê
buổi 7h05 
Phim Vn: Hoàng hôn dịu 
dàng
buổi 11h00
Phim HQ: cầu vồng sau 
mưa
buổi 12h00
Phim HQ: chị cả

buổi 14h00 (thứ hai, ba, 
tư, sáu, bảy)
Phim Vn: Khúc tương tư
buổi 17h30
Phim ĐL: Biển tình ngang 
trái
buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Phim HQ: yêu lần nữa nhé 
em
buổi 21h10
Phim Vn: Không thể gục 
ngã
buổi 22h05:
Từ 16 - 23/9: Phim TQ: 
Thiên đường không nước 
mắt
Từ 24 - 30/9: Phim TQ: Bí 
mật thời gian bị vùi lấp

78



79

chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh từ 16 - 30/9/2017

nội dung bộ phim 
Vòng tròn 12 số 

xoay quanh cuộc sống 
gia đình bà Huệ. Vì 
những mâu thuẫn không 
thể hóa giải, vợ chồng 
âm thầm li dị. Với mong 
muốn các con không bị 
sốc, bà Huệ giấu chuyện li hôn, một mình nuôi 3 con là: 
Thủy, Thiện và Kiều anh. Ba con của bà Huệ mỗi người 
một tính cách nhưng đều thiếu kinh nghiệm vì từ bé đã 
sống trong nhung lụa... Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi 
sự thật bất ngờ được hé lộ, Thép chính là con ruột của ông 
Hầu xuất hiện. 

Khi bà Huệ đứng trước nguy cơ phá sản, ông Hầu đột nhiên 
bị sát hại, gia đình khốn đốn thì chính Thép đã dùng tính mạng 
của mình để giúp gia đình bà Huệ thoát khỏi tai ương…

Phát sóng lúc 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16/9.

pHim Đặc sắc trêN

vòng Tròn 12 số 
(Phim Việt nam -  54 tập)

pHim Đặc sắc trêN 

hoa Thiên CốT 
(Phim Trung Quốc -  50 tập)

Hoa Thiên 
cốt là cô 

gái có số phận 
đặc biệt. Từ lúc 
cô sinh ra, hoa 
cỏ đang tươi 
tốt bỗng dưng 
héo tàn và mẹ 
cô mất ngay 
sau đó. Thiên 

cốt lớn lên trong sự ghẻ lạnh, kì thị của dân làng. năm 18 
tuổi, cha cô cũng từ bỏ thế gian. Một mình lưu lạc dặm 
trường, Thiên cốt tình cờ gặp gỡ và chịu ơn cứu mạng của 
Mặc Băng (tức Bạch Tử Họa). Thể theo lời dặn của cha 
và mong muốn gặp lại Mặc đại ca, cô lên đường đến Thục 
Sơn bái sư học nghệ, tại đây rất nhiều sự việc xảy ra... Lúc 
này, những ân oán giang hồ trỗi dậy, thế cuộc chuyển biến 
dữ dội, khiến cho mối tình giữa sư đồ Bạch Tử Họa và 
Hoa Thiên cốt chìm trong đau khổ, chia li…

Phát sóng lúc 20h50, bắt đầu từ ngày 28/9/2017.

LịcH PHiM

Tập 6 - 20/38
(Từ ngày 16 - 30/9)

Đường Sơn đại địa chấn 
(Phim Trung Quốc - 38 tập)0h00

Tập 29 - 30/30
(Từ ngày 16 - 17/9)

Tập 1 - 13/31
(Từ ngày 18 - 30/9)

những mảnh đời giông bão 
(Phim Việt nam - 30 tập)

Hợp đồng tình yêu 
(Phim Việt nam - 31 tập)

9h00

Tập 22 - 34/34
(Từ ngày 16 - 28/9)

Tập 1 - 2/31
(Từ ngày 29 - 30/9)

con dâu 
(Phim Việt nam - 34 tập)

Lớp học Một Không Hai 
(Phim Việt nam - 31 tập)

15h15

Từ TậP Đến TậPGiờ PHÁT 
SónG

Tên PHiM

Tập 9 - 23/37
(Từ ngày 16 - 30/9)

cha rơi 
(Phim Việt nam - 37 tập)22h00

Tập 69 - 80/80
(Từ ngày 16 - 27/9)

Tập 1 - 3/50
(Từ ngày 28 - 30/9)

Ván bài đen tối 
(Phim Singapore - 80 tập)

Hoa Thiên cốt 
(Phim Trung Quốc - 50 tập)

20h50

Tập 3 - 17/98
(Từ ngày 16 - 30/9)

Tình tay ba 
(Phim Hàn Quốc - 98 tập)3h00

Tập 15 - 29/84
(Từ ngày 16 - 30/9)

Thủy hử 
(Phim Trung Quốc - 84 tập)6h00

Tập 4 - 18/42
(Từ ngày 16 - 30/9)

ngũ thử đại náo Đông Kinh 
(Phim Trung Quốc - 42 tập)12h00

Tập 42 - 50/50
(Từ ngày 16 - 24/9)

Tập 1 - 6/17
(Từ ngày 25 - 30/9)

Số phận nghiệt ngã của Sofia 
(Phim nga - 50 tập)

Đặc vụ Sun Woo 
(Phim Hàn Quốc - 17 tập)

17h00

LịcH PHiM

Tập 100 - 110/110
(Từ ngày 16 - 26/9)

Tập 1 - 4/42
(Từ ngày 27 - 30/9)

Son môi hồng 
(Phim Hàn Quốc - 110 tập)

nếu tình yêu quay về 
(Phim Đài Loan - 42 tập)

8h00

Tập 39 - 45/45
(Từ ngày 16 - 22/9)

Tập 1 - 8/95
(Từ ngày 23 - 30/9)

Mẹ hổ bố mèo 
(Phim Trung Quốc - 45 tập) 

Sức mạnh của sự phản bội 
(Phim Hàn Quốc  - 95 tập)

11h00

Từ TậP Đến TậPGiờ PHÁT 
SónG

Tên PHiM

Tập 30 - 39/39
(Từ ngày 16 - 25/9)

Tập 1 - 5/43
(Từ ngày 26 - 30/9)

Thử thách cuộc sống 
(Phim Việt nam - 39 tập)

Hoa hồng không dành cho em 
(Phim Việt nam - 43 tập)

14h00

Tập 9 - 23/27
(Từ ngày 16 - 30/9)

Vương quốc trái tim 
(Phim ấn Độ - 27 tập)16h00

Tập 1 - 15/54
(Từ ngày 16 - 30/9)

Vòng tròn 12 số 
(Phim Việt nam - 54 tập)19h00

Tập 3 - 17/44
(Từ ngày 16 - 30/9)

nàng tiên cáo 
(Phim Trung Quốc - 44 tập)20h00

Tập  72 - 86/98
(Từ ngày 16 - 30/9)

Một thời con gái 
(Phim Trung Quốc - 98 tập)23h00
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VT
Vnhỏ

to

không Còn là đặC quyền  
Của phái nữ

Trước đây, phẫu thuật thẩm mĩ được 
xem là dịch vụ dành cho phái nữ. Tuy 
nhiên, sự phát triển của công nghệ và 
nhu cầu làm đẹp tăng cao đã khiến phẫu 
thuật tân trang nhan sắc dần trở thành 
một trong những sự lựa chọn hàng đầu 
giúp tất cả mọi người, dù độ tuổi hay 
giới tính nào, đều cảm thấy tự tin và 
thành công hơn trong cuộc sống. cuộc 
“lột xác” của Đức Phúc khiến không ít 
người cho rằng, phẫu thuật thẩm mĩ ngày 
nay đã trở thành trào lưu được không chỉ 
phái yếu mà kể cả phái mạnh cũng 
ưa chuộng. Trước Đức Phúc, 
nhiều sao nam khác cũng 
cậy nhờ dao kéo để 
nâng tầm nhan sắc. 

Sự phát triển 
rầm rộ của mạng 
xã hội đã khiến cho 
quan niệm về phẫu 
thuật thẩm mĩ trở 
nên lệch lạc. nếu ngày 
trước mọi người thường 
giấu nhẹm chuyện đi chỉnh 
sửa nhan sắc thì bây giờ không 
ngần ngại công khai toàn bộ quá trình 
“vịt hóa thiên nga” trên trang cá nhân 
và coi đó như một trào lưu thời thượng. 
cuộc lột xác ngoạn mục của các nghệ sĩ 
như: Đức Phúc, Quế Vân, Maya… khiến 
cho giới trẻ khao khát được “đập đi  
xây lại”. 

Chấp nhận rủi ro
Quyết định lựa chọn phẫu thuật thẩm 

mĩ để hoàn thiện các nét đẹp của mình 

cũng có nghĩa là bạn đã chấp nhận rủi ro. 
Bên cạnh những cuộc “lột xác thần kì” 
nhờ phẫu thuật thẩm mĩ cũng có không 
ít những người phải hứng chịu hậu quả 
nặng nề khi chạy theo cuộc đua sắc đẹp: 
nhẹ thì ngoại hình biến dạng, nặng thì 
tử vong. ngay cả ở Hàn Quốc và Mỹ 

cũng có không ít những nhan sắc 
bị biến dạng bởi phẫu thuật 

thẩm mĩ. chính vì vậy, công 
đoạn tư vấn được đánh giá 
là khâu quan trọng nhất 
trong quá trình phẫu thuật 
thẩm mĩ. Hiện nay có quá 
nhiều biến tướng trong 

phẫu thuật thẩm mĩ, nếu 
không cẩn thận bạn sẽ trở 

thành nạn nhân.
Theo thông tin của Hiệp hội 

Thẩm mĩ và Thẩm mĩ học TP.HcM 
cuối năm 2016, trung bình, mỗi năm có 
khoảng 100.000 trường hợp thực hiện 
phẫu thuật, tại 53 phòng khám được cấp 
phép. Thông thường, các phòng khám 
phẫu thuật thẩm mĩ chỉ có chức năng 
thực hiện các tiểu phẫu như: cắt mí mắt, 
lúm đồng tiền, cằm chẻ, không được làm 
các phẫu thuật lớn như: nâng ngực, lấy 
mỡ cơ thể. những phẫu thuật đòi hỏi 
gây mê đều bắt buộc phải làm ở bệnh 

viện. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những 
cơ sở lén lút thực hiện những dịch vụ 
ngoài danh mục được cho phép. Để tránh 
những rủi ro, khi có nhu cầu thẩm mĩ, 
khách hàng hãy truy cập vào website: 
www.thongtin.medianet.org.vn để tìm 
hiểu xem cơ sở có được cấp phép hay 
không. Theo bác sĩ nguyễn anh Tuấn 
(Khoa Thẩm mĩ, bệnh viện y Dược 
TPHcM): “Phẫu thuật thẩm mĩ không 
đơn giản, phải có nền tảng sức khỏe 
tốt để trải qua một cuộc phẫu thuật. Để 
tránh tai biến, những người có nhu cầu 
phẫu thuật thẩm mĩ nên đến bệnh viện để 
bác sĩ tư vấn về những biến chứng gì có 
thể xảy ra. Đặc biệt, những người thuộc 
nhóm nguy cơ cao như: người lớn tuổi, 
huyết áp cao, bệnh thận, gan, tim mạch, 
tiểu đường thì phải đặc biệt cẩn trọng”.

Hơn nữa, những gì đã chỉnh sửa đều 
có hạn sử dụng. Tuỳ theo cơ địa mỗi 
người về tính chất làn da, chiều cao, cân 
nặng, thậm chí là nhóm máu thì kết quả 
phẫu thuật thẩm mĩ sẽ có thời hạn khác 
nhau. cái gì cũng có hai mặt, chỉ khi bạn 
muốn đẹp hơn vì chính bản thân mình thì 
mới đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết 
định sáng suốt.

Bảo anH

PHẫu THuậT THẩM Mĩ
đừng chạy theo trào lưu

cHưa bao giờ NgàNH côNg NgHiệp tHẩm mĩ 
lại pHát triểN mạNH mẽ Và NHu cầu pHẫu 
tHuật tHẩm mĩ lại tăNg cao NHư HiệN Nay. có 
rất NHiều lí do kHiếN một ai Đó tìm ĐếN Với 
pHẫu tHuật tHẩm mĩ. troNg Đó có NHữNg lí 
do cHíNH ĐáNg, NHưNg cũNg kHôNg ít Người 
cHỉ cHạy tHeo trào lưu.

Đức Phúc

http://www.thongtin.medianet.org.vn/
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pV: Tình yêu với nhiếp ảnh đến 
với anh như thế nào? Mục đích của 
anh khi đến với bộ môn nghệ  
thuật này?

- btV Việt Hải: Tôi theo đuổi nhiếp 
ảnh hơn chục năm nay. Hồi ấy, có một 
người anh đã dẫn dắt tôi vào bộ môn 
này, như người ta vẫn nói vui là… nhảy 
hố vôi (cười). Khi đã đưa chân, tự nhiên 
trong người tôi có một cảm nhận nhất 
định. Tôi chơi ảnh chỉ vì yêu thích thiên 
nhiên phong cảnh, cỏ cây hoa lá và 

muốn ghi lại nó. Dần dần, tôi tiến sâu 
hơn và cảm nhận rằng, có những khoảnh 
khắc của thiên nhiên rất thú vị và không 
thể tìm kiếm đâu được, hóa ra nhiếp 
ảnh có rất nhiều điều hay để mình học 
hỏi. nhiếp ảnh cần sự điềm tĩnh nhưng 
người chụp phải có một bộ óc và trái 
tim động. Thực sự, bộ môn này không 
hề nhạt mà giúp người chụp có nhân 
sinh quan tốt hơn, rèn luyện rất nhiều 
đức tính như sự quan sát, tinh tế, tỉ mỉ 
và cả nhìn nhận đánh giá trước sự việc. 

có những lúc, 
tôi hình dung ra ngay tiếp theo sẽ 
thế nào và lập tức chuẩn bị máy để đón 
khoảnh khắc đó. nhiếp ảnh có rất nhiều 
điểm thu hút với tôi, nó mang lại niềm 
vui cho tôi. 

Tôi thích chụp cận cảnh, thích ghi lại 
hình ảnh côn trùng, hoa lá, cỏ cây, hay 
đơn giản như khi chụp những giọt sương 
trên mép lá, nó giống như một tấm 
gương thu hình ảnh bên ngoài vậy. Với 
thể loại này, tôi cảm thấy như đang nhìn 
vào một thế giới khác, một khu vườn 
cổ tích. Khi chụp chân dung bạn bè, tôi 
thích tìm góc  chụp lúc người ta hoạt 
động tự nhiên nhất chứ không phải là 
những bức ảnh chụp theo kiểu sắp đặt, 
đẹp nuột nà theo kiểu mẫu. Tôi muốn 
chuyển tải cái hồn và thần thái của họ 

BTV Việt Hải
Rèn Sự ĐiềM TĨnH 

nHờ nHiếP ảnH
queN tHuộc Với kHáN giả troNg Vai trò btV dẫN cHươNg trìNH 
chào buổi Sáng (kêNH VtV1), ít ai biết, btV Việt Hải còN có kHá 
NHiều tHú Vui riêNg NHư trồNg pHoNg laN, cHơi Đồ cổ Và Đặc biệt 
là NHiếp ảNH. tHeo Đuổi NHiếp ảNH HơN cHục Năm Nay, cHụp ảNH  
giờ Đã trở tHàNH pHảN xạ tự NHiêN của btV Đa tài Này, bất cứ lúc 
Nào aNH cũNg có tHể tác NgHiệp Và cHo ra Đời NHữNg Đứa coN 
tiNH tHầN… 

BTV Việt Hải

VT
Vtán

gẫu
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vào trong bức ảnh để khi nhìn lại, nhân 
vật sẽ cảm thấy thú vị. Bức ảnh đó sẽ 
như một lưu bút bằng hình ảnh và khi 
nhìn lại sẽ thấy một quãng kí ức của họ. 

 anh có học qua trường lớp hay 
tự mày mò phát triển tay máy? 

- Trước đây, tôi tự học trên mạng, 
chính vì thế, sự tiến bộ của mình chậm. 
Sau này, tôi tham gia vào các nhóm bạn 
bè có cùng đam mê ảnh và được chia 
sẻ nhiều kinh nghiệm. Máy ảnh tốt, ai 
cũng có điều kiện mua được, bạn có thể 
học hỏi để có một khuôn hình đẹp, chọn 
được ánh sáng tốt nhưng điểm khác 

biệt là cảm nhận, là bắt được thần thái 
của đối tượng. Bạn chỉ cần tinh tế một 
chút thôi sẽ tạo nên sự khác biệt, mặc 
dù cùng chụp trong một bối cảnh. Trong 
ảnh, khoảnh khắc là quan trọng hơn nên 
tôi luôn luôn luyện cách nhìn để nắm 
bắt khoảnh khắc. Đó là sự nhạy cảm của 
người chụp ảnh.

 Thú vui nào cũng tốn tiền. anh 
thì sao?

-  Trước đây, tôi luôn hỏi người khác 
là anh chụp bằng máy gì, sử dụng ống 
kính loại nào để xem họ lên ảnh thế nào 
cho đẹp. có một thời gian tôi cũng chạy 
đua, nếu như không mua được ống kính 
đó thì cảm thấy bứt rứt lắm và tìm mọi 
cách tiết kiệm tiền để mua. Khi hiểu 
hơn về nhiếp ảnh, tôi không chạy đua 
như thế nữa. Tất nhiên thiết bị là quan 
trọng, thiết bị càng tốt sẽ có nhiều chức 
năng giúp cho mình thể hiện sự sáng 
tạo nhưng không phải cứ thiết bị đẹp là 
ra một tác phẩm hay. Hiểu nguyên lí ấy 
nên tôi tận dụng khả năng của những 
thiết bị mình đã có để cho ra bức ảnh 
đẹp nhất. Từ việc đẹp nhất, tôi tiến đến 

việc bức ảnh phải có hồn nhất. Tôi thích 
một bức ảnh khi người ta nhìn vào sẽ 
lấy được cảm xúc của người xem. 

 Theo anh, thế nào là một bức 
ảnh đẹp? nhiếp ảnh có chiếm nhiều 
thời gian trong cuộc sống của anh?

- Một bức ảnh đẹp tùy theo cảm 
nhận của mỗi người. Trong triển lãm 
của nhiếp ảnh gia nguyễn Hữu Bảo, ông 
có những bức ảnh chụp dưới mưa nhòe 
nước. nếu như bình thường, người ta sẽ 
bảo ảnh không nét và bỏ đi nhưng dưới 
con mắt của ông, những bức ảnh ấy vẫn 
tạo ra một nét đẹp riêng. ảnh là đứa con 
tinh thần của người chụp, đẹp hay không 
đẹp ở trong con mắt của họ. người chụp 
cảm nhận thế nào, muốn thể hiện ra sao 
thì họ sẽ thể hiện nó và chuyển tải thông 
điệp của mình đến công chúng. 

Khi nhiếp ảnh đã là đam mê và thói 
quen, nó sẽ trở thành phản xạ và không 
còn chi phối cuộc sống của họ. Mọi việc 
vì thế luôn diễn ra nhẹ nhàng và hoàn 
toàn tự nhiên.

những dự định của anh với các 
tác phẩm ảnh của mình? Liệu khán 

giả có cơ hội xem triển lãm ảnh của 
bTV Việt hải trong tương lai?

- Trong tháng 9 này, nhóm bạn chơi 
ảnh của chúng tôi sẽ tổ chức một triển 
lãm, trong đó tôi cũng tham gia trưng bày 
một tác phẩm. Bức ảnh đó được chụp 
một cách rất tình cờ trong Hội thi liên 
hoan Múa toàn quốc. Bức ảnh ấy không 
quá nắn nót nhưng nó thể hiện được động 
tác và thần thái của diễn viên múa. Bức 
ảnh khá đẹp và ưng ý, khi tôi đưa lên 
Facebook, bạn bè tôi đều  thích. 

Tôi hi vọng có dịp đi Trường Sa, có 
cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp về đời 
lính, về sự hi sinh thầm lặng của họ. có 
rất nhiều sự hi sinh của người lính mà 
không phải ai cũng được thấy. chẳng hạn 
như Thiếu tá Vũ Quang Tiệp khi mới ra 
đảo nam yết đã trồng từng cây dừa và 
sau này biến nam yết thành xứ dừa giữa 
Trường Sa. Tôi rất thích kể lại bằng hình 
ảnh những câu chuyện như thế.

Cảm ơn Việt Hải!
Lê Hoa (Thực hiện) 

Ảnh: nHÂn VậT cunG cấP

Các tác phẩm nhiếp ảnh của BTV Việt Hải
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VT
Vthời

trang

Hoa luôn tượng trưng cho 
vẻ đẹp thuần khiết và 
thanh lịch của mỗi cô 

gái. nhẹ nhàng bay bổng khi đi 
du lịch hay cá tính, hiện đại lúc 
dạo phố, thanh lịch nơi công sở... 
trang phục với họa tiết hoa tràn 
ngập màu sắc giống như một làn 
gió tươi mát thổi tan mọi ngột 
ngạt. Hoa trái xứ nóng, những 
cây dừa, cây cọ hay những bông 
hoa đầy sắc màu được xem là xu 
hướng họa tiết nhiệt đới tiêu biểu 
hiện nay.

Sẽ chẳng còn mấy thú vị nếu 
những bộ cánh thời trang thu của 
bạn thiếu đi những họa tiết nhiệt 
đới với vô vàn sắc màu vui mắt và 
nổi bật. Hãy để mỗi ngày trôi qua 
là một ngày vui với sắc tươi mới 
và trẻ trung của hoa nhiệt đới.

KHÁnH an  
Bài và ảnh (Theo Everluxe)

H o a nhiệt đới
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Bãi Bàng là bãi tắm thu hút nhiều du khách
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Thú thật, trước khi đến Kiên 
Giang, tôi cũng chưa từng nghe 
đến Hòn Sơn mà chỉ biết đến 

nam Du. nghe một người thân chia 
sẻ, Hòn Sơn có bãi tắm sạch sẽ, bãi 
cát trắng, nước biển xanh cùng những 
hàng dừa bãi đá hoang dại, không gian 
yên tĩnh, chúng tôi quyết định đến với 
Hòn Sơn vào những ngày giữa tháng 7. 
Từ thành phố Rạch Giá - Kiên Giang, 
chúng tôi chọn đi tàu cao tốc xuất phát 
lúc 8h15 từ Rạch Giá đến Hòn Sơn với 
giá vé 140.000 đồng/người. 

Di chuyển trên tàu cao tốc hai tầng 
là một trải nghiệm thú vị đối với những 
người lần đầu tiên ra đảo. Khoang tàu 
rộng rãi, nội thất hiện đại và sạch sẽ 
khiến du khách hoàn toàn hài lòng và 

nhẹ nhàng với chuyến ra khơi. Sau 1h30 
phút, đảo Hòn Sơn dần hiện ra trước mặt 
chúng tôi. Hòn Sơn có tên chính thức 
là Lại Sơn với diện tích khoảng 11km2, 
nằm giữa quần đảo nam Du và Hòn Tre, 
thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh 
Kiên Giang. cầu cảng cũng chính là 
khu vực trung tâm. Ở đây tập trung các 
quán ăn, chợ và các nhà trọ, nhà nghỉ 
nhiều nhất. Du khách có thể dễ dàng 
tìm thấy các nhà trọ, nhà nghỉ với giá cả 
phải chăng. Thông thường, phòng đơn 2 
người có máy lạnh niêm yết giá 250.000 
đồng/đêm, phòng đôi 4 người có máy 
lạnh giá 400.000 đồng/đêm. 

Xe máy là phương tiện phổ biến ở 
đây, giúp du khách có thể đi đến các 
điểm tham quan trên đảo. Bạn có thể 

mượn một chiếc xe máy của người dân 
để phục vụ chuyến du lịch vòng quanh 
đảo của mình. còn gì thú vị hơn khi di 
chuyển trên đường xuyên đảo, nghĩa là 
chạy từ dưới biển thẳng lên đỉnh đảo. 
chặng đường quanh co lên núi với 
khung cảnh đẹp như mơ cùng không 
khí se se lạnh sẽ cho bạn cảm giác sảng 
khoái và thú vị vô cùng. Đường đi khá 
dễ dàng, chưa kể, người dân nơi đây 
cũng rất nhiệt tình hướng dẫn. Trong 
quá trình di chuyển, bạn có thể ngắm 
được toàn bộ cảnh đảo ở tầm nhìn cao 
và chụp những bức ảnh đẹp. chúng tôi 
không quên dừng chân tại Suối Tiên - 
một con suối thiên nhiên trước khi con 
người khai phá làm con đường xuyên 
đảo, sau khi hoàn thành đã trở thành một 

NHắc ĐếN kiêN giaNg, NHiều Người cHỉ biết ĐếN Nam du mà cHưa NgHe NHiều ĐếN 
HòN sơN. Nằm ở giữa Đảo Nam du Và Đảo HòN tre, HòN sơN ĐaNg Được xem là một 

troNg NHữNg HòN Đảo HoaNg sơ Và quyếN rũ Đối Với NHiều du kHácH.
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Hòn sơn &DunG Dị  
HoanG Sơ



thác nước nhỏ nhân tạo chảy xuống các 
bậc thang. 

Trên đảo có 5 bãi biển là bãi Bàng, 
bãi nhà, bãi Thiên Thuế, bãi Giếng và 
bãi Bấc. Tất cả các bãi biển đều còn rất 
hoang sơ và sạch sẽ. Trong đó, Bãi Bàng 
được xem là bãi biển đẹp nhất Hòn Sơn 
với đường bờ biển dài 1km uốn cong 
theo đường lưỡi liềm. Bãi Bàng được 
những bãi đá to nhỏ che chắn hai bên, 
ở giữa là những dải cát trải dài, mịn 
và phẳng. Đây là bãi tắm đông khách 
nhất ở Hòn Sơn nhưng vẫn giữ được 
vẻ hoang sơ vốn có bởi một màu xanh 
ngắt của biển hòa với màu trắng của cát 
cùng những rặng dừa dọc bờ biển… Thả 
mình vào làn nước trong xanh, hít thở 
không khí biển trong lành, mát mẻ, du 

khách như hòa mình với thiên nhiên. 
Đến đây, du khách có thể thưởng thức 
những quả dừa nước tươi ngon, ăn 
những món ăn đậm đà hương vị biển 
như: mực nướng sa tế, tôm nướng 
muối ớt hay tôm tít hấp… 

Hòn Sơn có tất cả 7 ngọn núi, trong 
đó Ma Thiên Lãnh là đỉnh cao nhất với 
độ cao 450m so với mực nước biển. Từ 
trên đỉnh, du khách có thể ngắm toàn 
cảnh biển Hòn Sơn rất đẹp và hùng vĩ. 
Đoạn đường mòn lên núi dài khoảng 
hơn 2km, thời gian lên và xuống núi 
tầm 4 - 5 tiếng đồng hồ. nếu đến đây 
và được nghe người dân địa phương kể 
về truyền thuyết trên đỉnh Ma Thiên 
Lãnh, chắc chắn bạn sẽ ấn tượng vô 

cùng và không thể nào quên. Khi lên 
tới đỉnh, ngồi trên vách đá nhìn trời 
biển bao la bên dưới, nhìn đàn khỉ 
chuyền cành, những giống chim lạ sà 
xuống trước mặt, đó chắc hẳn là trải 
nghiệm khó quên đối với nhiều người. 
ngoài ra, du khách cũng có thể tham 
quan một số điểm tại hòn đảo xinh đẹp 
này như Thánh thất Liên Giao Hải Sơn,  
Đền thờ nam Hải Đại Tướng Quân, 
Miếu Bà cố…. 

Hòn Sơn nổi tiếng với các loại thủy 
hải sản tươi ngon với mức giá hợp lí. 
Đặc sản ở đây là tôm tích hay còn gọi là 
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TaDa
(Xem tiếp trang 88)

Cầu cảng là khu trung tâm ở Hòn Sơn

Bãi Bàng với những rặng dừa trải dài

Hòn Sơn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon
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Cuộc sống ở Hòn Sơn rất yên bình

bề bề, nhum biển, ghẹ, mực… những 
con bề bề tươi rói, to bằng hai ngón tay, 
chắc nịch được bán với giá 120.000 
đồng/kg. nhiều du khách thường tranh 
thủ mua hải sản ở chợ vào buổi sáng 
hoặc trưa và nhờ chủ nhà nghỉ chế biến 
để có thể thưởng thức trọn vẹn một bữa 
hải sản thịnh soạn với giá cả phải chăng. 
Không thể bỏ qua nhiều món ăn đặc sắc 

của hòn đảo này như cá ba thú chiên 
tươi, mực nướng, cá dìa canh chua, gỏi 
cá trích cuốn bánh tráng... những hộp cá 
cơm ngào đường - một đặc sản chỉ có ở 
Hòn Sơn - chắc chắn sẽ là món quà thú 
độc đáo dành cho người thân và bạn bè.  

Hai ngày ở lại Hòn Sơn, cuộc sống 
gần như chậm lại, mọi ưu phiền của 
cuộc sống thường nhật tan biến theo 

những đợt sóng biển rì rào… Gần đến 
giờ chia tay Hòn Sơn, chúng tôi dạo 
quanh các bãi đá, đứng ở cầu cảng ngắm 
bình minh trên biển, lòng bỗng thảnh 
thơi đến lạ. Hòn Sơn là vậy, không ồn 
ã, xô bồ mà cứ dung dị, bình yên nhưng 
khắc ghi nỗi nhớ vào kí ức của du khách 
thập phương. 

Bài và ảnh: Lê Hoa

Vẻ đẹp hoang sơ ở Bãi Bàng

(Tiếp theo trang 87)

HòN sơN...

Suối Tiên
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“Là xã cán đích nông thôn 
mới từ năm 2014 nhưng 
chúng tôi không “ngủ 

quên” trên thành tích đó. Hàng ngày, 
lãnh đạo chính quyền địa phương và bà 
con nhân dân đều nỗ lực hết mình để 
nâng cao và phát huy các tiêu chí nông 
thôn mới đã đạt được. năm 2017, chúng 
tôi tiếp tục nâng cấp một số đường tiểu 
ngõ để phục vụ đời sống sản xuất và 
sinh hoạt của bà con trong xã” - ông 
nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch uBnD 
phụ trách kinh tế xã Phú cường, huyện 
Sóc Sơn, TP. Hà nội cho biết.

Theo ông Dũng, phong trào làm các 
con đường tiểu ngõ phục vụ dân sinh đã 
có truyền thống ở Phú cường từ những 
năm 2001 - 2002 và liên tục được người 
dân nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt trước 
thời điểm Phú cường cán đích nông thôn 
mới 2014, theo quyết định 16 của uBnD 
TP. Hà nội thì tại Phú cường, người 
dân và chính quyền hào hứng xây dựng 
làm mới và bê tông hóa các con đường 
tiểu ngõ. Thời điểm hoàn thành nông 
thôn mới 2014, Phú cường đã làm được 
26 con đường tiểu ngõ và 26 rãnh thoát 
nước phục vụ đời sống dân sinh được hỗ 
trợ 100% vật liệu (TP hỗ trợ 80%, huyện 
hỗ trợ 20%), người dân chỉ phải bỏ công 
sức và máy móc. “năm nay, nhận thấy 
một số tuyến đường đã cũ, đã hỏng gây 
ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của 
người dân nên chúng tôi tiếp tục làm. 
Mục tiêu đặt ra trong năm nay là thôn 
Tân Phú làm 3 đường, thôn Hưng Gia 7 
đường, thôn Thụy Hưởng 1 rãnh thoát 
nước của đường tiểu ngõ. Tổng diện 
tích chiều dài là 2.000m2 cộng với 400m 
rãnh thoát nước”.  Đến thời điểm này, 
Phú cường đã làm xong 3 con đường 
với sự vào cuộc nhiệt tình của đông đảo 
người dân, cuối năm nay sẽ hoàn thành 
mục tiêu kế hoạch đặt ra. chất lượng, độ 
dày rộng đều được kiểm tra và giám sát 

kĩ càng. chúng tôi lập ra ban xây dựng 
để làm công việc này. Hơn nữa, người 
dân trực tiếp tham gia, họ lại tạm ứng 
tiền cho một số hạng mục nên ai cũng 
có trách nhiệm. Tất cả đều làm theo tinh 
thần hiệu quả, tiết kiệm và chắc chắn. 

Trao đổi với chúng tôi, ông nguyễn 
Văn Bằng, một cựu chiến binh trú tại 
thôn Tân Phú hào hứng chia sẻ: “Một 
số tuyến đường trong thôn ngày trước 
nhỏ hẹp, mùa mưa cống rãnh bị tắc nước 
dềnh lên rất bất tiện, chính vì vậy mà khi 
có kế hoạch làm mới các con đường tiểu 
ngõ, ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Tôi 
nghĩ rằng, khi các con đường được hoàn 

thành, chất lượng cuộc sống của người 
dân sẽ được nâng lên rất nhiều. các vấn 
đề về môi trường cũng được xử lí triệt 
để. Từ ngày hoàn thành nông thôn mới, 
cuộc sống đã có nhiều chuyển biến tích 
cực. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với 
tiêu chí đường giao thông và xử lí các 
vấn đề về môi trường. Việc thu gom rác 
thải trước kia tự phát giờ đã có xe của 
môi trường đô thị về vận chuyển và xử 
lí đều đặn theo lịch trình rõ ràng. chất 
thải của các hộ chăn nuôi gia súc, gia 
cầm đều được xử lí tập trung tại những 
nơi xa khu dân cư. Bộ mặt nông thôn 
của Phú cường đang có những chuyển 
biến tốt đẹp”.

Ông nguyễn Văn Dũng cho biết 
thêm, sở dĩ cuộc vận động bà con làm 
các tuyến đường tiểu ngõ và rãnh thoát 
nước có  hiệu quả như hiện nay đó chính 
là việc người dân trực tiếp được bàn 
bạc, thi công và được thụ hưởng.  Ông 
Dũng cũng hi vọng đón Tết nguyên đán 
năm nay, đường làng xóm ngõ của Phú 
cường sẽ cơ bản được khang trang,  
sạch đẹp.

Hà HƯơnG

Xã Phú cường, Sóc Sơn, Hà nội 

tiếp tục nâng cấp một số 
tuyến đường tiểu ngõ…

Các con đường tiểu ngõ ở Phú Cường đã được đưa 
vào sử dụng nâng cao chất lượng đời sống người dân
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biện pháp hormon  
Thay Thế là gì?

Liệu pháp thay thế hormone 
(Hormone Replace Therapy - HRT) 
được hiểu một cách đơn giản là một 
biện pháp điều trị giúp tăng nồng độ 
hormone giới tính trong cơ thể bằng 
cách bổ sung estrogen, progesteron tổng 
hợp để cải thiện các triệu chứng trong 
giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh. Khi 
bước vào giai đoạn này (từ 40 tuổi kéo 
dài cho đến tuổi 50 - 60 tuổi), hoạt động 
của buồng trứng và tử cung bắt đầu suy 
giảm, dẫn đến sự mất cân bằng các nội 
tiết tố nữ, đặc biệt là estrogen gây ra sự 
biến đổi to lớn cho người phụ nữ tuổi xế 
chiều. Hậu quả là chị em phải đối mặt 
với những triệu chứng rối loạn (bốc hỏa, 
hồi hộp, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ); các 
triệu chứng thần kinh tâm lí (cáu gắt, dễ 
xúc động, giận hờn vô cớ) hoặc các triệu 
chứng về tiết niệu - sinh dục, ảnh hưởng 
lớn đến đời sống sinh hoạt, lao động...

Không ít chị em đã âm thầm chịu 
đựng để bước qua giai đoạn này. Một số 
phải đối mặt với triệu chứng quá trầm 
trọng phải tìm đến bác sĩ và được chỉ 
định dùng liệu pháp HRT có dạng viên 
nang uống, gel, miếng dán da, kem bôi 
và viên đặt âm đạo. Tuy nhiên, phần lớn 
các bác sĩ cho rằng phương pháp thẩm 
thấu qua da là phương pháp tốt nhất vì 

các hormone sẽ được gửi trực tiếp vào 
máu qua gan và như vậy sẽ làm giảm 
các nguy cơ chuyển hóa.

rủi ro khi sử dụng hrT
Không thể phủ nhận những lợi ích 

tức thì mà biện pháp HRT có thể mang 
lại. ngoài việc giúp khắc phục những 
triệu chứng mãn kinh phổ biến, HRT 
còn giúp làm giảm nguy cơ mắc đái tháo 
đường, rụng răng và đục thủy tinh thể, 
đem đến cuộc sống thoải mái hơn trong 
những trường hợp điều trị thành công. 

Tuy vậy, không phải người phụ 
nữ nào cũng có thể sử dụng liệu pháp 
hormone thay thế. HRT được cho là 
chống chỉ định với những phụ nữ có tiền 
sử gia đình mắc bệnh loãng xương, u 
bướu, hoặc bản thân bị bệnh tim, bệnh 
gan hoặc bệnh huyết khối… các nghiên 
cứu chỉ ra rằng, có mối liên quan giữa 
ung thư vú và liệu pháp này. Tuy nhiên, 
nguy cơ ung thư vú tăng lên ở những 
người sử dụng liệu pháp kéo dài và giảm 
đi khi dừng sử dụng liệu pháp.. 

nếu được chỉ định sử dụng HRT, 
bệnh nhân cũng có nguy cơ chịu các tác 
dụng phụ thường gặp như: chảy máu âm 
đạo bất thường, cương và đau hai bên 
vú, u vú lành tính… các bác sĩ khuyến 
cáo, cách tốt nhất để sử dụng liệu pháp 
thay thế hormone mà có thể làm giảm 

nhiều nguy cơ tiềm ẩn là chỉ sử dụng 
liệu pháp này tối đa 5 năm.

bổ sung esTrogen ThựC vậT -  
Cứu Cánh Cho Chị em

Để khắc phục phần nào những khó 
chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh và 
mãn kinh, các chị em nên nhớ yếu tố 
quan trọng hàng đầu là phải duy trì lối 
sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng 
cân bằng và vận động cơ thể thường 
xuyên. Bên cạnh liệu pháp HRT,  các 
chuyên gia về sức khỏe phụ nữ trên 
thế giới đã biết đến tác dụng của chất 
isoflavon chiết xuất từ đậu nành có thể 
giúp làm cân bằng hormone ở nữ giới. 
isoflavon có nhân estran và công thức 
hóa học giống với estrogen nội sinh, 
nhưng có nguồn gốc từ thiên nhiên nên 
không có những tác dụng phụ gây hại 
cho sức khỏe.

Trong số rất nhiều các loại estrogen 
có nguồn gốc thực vật, Estromineral 
được đánh giá là một sản phẩm ưu việt 
về tác dụng và hiệu quả điều trị. Điểm 
khác biệt của Estromineral là có chứa 
lợi khuẩn lactobacillus, có khả năng 
tác động vào isoflavon đậu nành, giúp 
chuyển hóa thành các hoạt chất có tác 
dụng như Estrogen giúp cân bằng nội 
tiết tố trong cơ thể phụ nữ. ngoài ra, 
Estromineral chứa canxi và vitamin D3 
có tác dụng phòng tránh loãng xương, 
và cao mộc tặc giúp lợi tiểu nhẹ, hạn 
chế tình trạng giữ nước hay gặp ở thời 
kì tiền mãn kinh. Qua các thử nghiệm 
thực tiễn, với liều 1 viên mỗi ngày, 
Estromineral giúp giảm các triệu chứng 
tiền mãn kinh một cách an toàn và 
không gây tác dụng phụ nguy hiểm nào. 

an KHê

KHắc PHục TRiệu cHỨnG MÃn KinH
HorMonE THay THẾ Hay EsTrogEn THựC VậT?
bất kì Người pHụ Nữ 
Nào cũNg pHải trải 
qua giai ĐoạN tiềN 
mãN kiNH Và mãN 
kiNH Với Vô số các 
tHay Đổi pHiềN toái 
troNg cơ tHể. kết 
Hợp tHôNg miNH giữa 
liệu pHáp HormoNe 
tHay tHế Và bổ suNg 
HormoNe tự NHiêN là 
cứu cáNH cHo cHị em 
pHụ Nữ Vượt qua giai 
ĐoạN Này NHẹ NHàNg 
Và VẫN tậN HưởNg 
cuộc sốNg.

Nguồn ảnh: StyleCraze
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